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มีผลกระทบตอสุขภาพ จํานวน 69 พื้นที่ 

โอมิครอนพุง!สธ.เปดสายดวน

ศาลรธน.7:2สั่งพนส.ส.ปมเคยติดคุก/สภาเรียกเงินคืน

หนา...2หนา...2
เลือกตั้งซอมสงขลาระอุ
พปชร.รบศึกใน สูศึกนอก
เลือกตั้งซอมสงขลาระอุ
พปชร.รบศึกใน สูศึกนอก

             
|

ทนายแดงไขกอกหักปอม

พรรครัฐบาลย� น2กม.ลูก

ศาลรัฐธรรมนูญ • “สิระ” รวง ศาลรัฐ 

ธรรมนูญเสียงขางมาก 7 ตอ 2 ฟนกรณี

เคยติดคุกมากอน เปนเหตุใหพนสมาชิกภาพ 

ส.ส. ซวยซ้ําสองเสียหายหลายลาน! ตอง

คืนเงินเดือนและรายไดทั้งหมดตั้งแตเดือน 

มี.ค.2562 ทนายเสียงออย ลูกความคงตอง

พักผอน เตรียมเลือกตั้งใน 45 วัน คาดพลัง

ประชารัฐสงเมียลงแทน   เพ� อไทยดันสุรชาติ 

เทียนทอง ชิง

เม� อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายสิระ เจนจาคะ 

ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ มีลักษณะ

ตองหามมิให ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เปนเหตุให

สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101 (6)

จากเหตุเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่

สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดํา                                                                   

ที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/ 

2538 กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระ 

ทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

ศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัยวา ขอ                                                                     

เท็จจริงปรากฏวาหลังจากศาลแขวงปทุม 

วันมีคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดํา

ที่ 812/2538 หมายเลขแดงที่ 2218/2538 

แลว ไดมีพระราชบัญญัติลางมลทินในวโร 

กาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ

ครบ 50 ป พ.ศ.2539 ประกาศใช ผูถูกรอง

ยอมไดรับการลางมลทินโทษตามพระราช

บัญญัติดังกลาว ซึ่งถือวาผูถูกรองมิเคยถูก

ลงโทษจําคุกฐานฉอโกงในคดีน้ันมากอน เขา

เง� อนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

56 วาผูถูกรองไมเคยรับโทษจําคุกมากอน 

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ไทยโพสต • ยอดโควิดรายใหม 2,532 คน 

เสียชีวิต 31 คน “ศบค.” เผยโอมิครอน

กระจาย 95 ประเทศทั่วโลก ไทยพบผูติด

เชื้อแลว 104 ราย กําชับ จนท.รัฐหามลาไป 

ตปท. เวนมีเหตุจําเปน แนะกลับปใหมตรวจ 

ATK ทั้งไปและกลับมาทํางาน “อนุทิน” สั่ง 

สปสช.เตรียมสายดวน 1330 รับมือติดเชื้อ

โอมิครอนพุง สธ.ไฟเขียวเข็ม 4 บุคลากร

การแพทย-ดานหนา “ตร.” รวบหนุมอิสรา 

เอลหนีกักตัวเที่ยวพัทยา-สมุย “บิ๊กตู” ขอ

คนไทยมีสติใชชีวิตอยูกับโควิด

เม� อวันท่ี 22 ธ.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผู้อํานวยการสํานักส่ือสารความเส่ียงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค                                                    

ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณผูติดเชื้อโควิด-19 วา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 2,532 ราย ภายในประเทศ 2,443 ราย 

จากระบบเฝาระวังและบริการ 2,393 ราย 

คนหาเชิงรุก 50 ราย เรือนจํา 48 ราย จาก

ตางประเทศ 41 ราย หายปวยเพิ่ม 3,191 

ราย อยูระหวางการรักษา 38,202 ราย 

อาการหนัก 845 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 

231 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 31 ราย เปน

ชาย 18 ราย หญิง 13 ราย เปนผูมีอายุ 60 

ป ขึ้นไป 24 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย เสีย

ชีวิตมากที่สุด ที่ จ.นครศรีธรรมราช 4 คน 

ทําใหมีผูติดเชื้อสะสม 2,199,061 ราย หาย

ปวยสะสม 2,139,388 ราย เสียชีวิตสะสม 

21,471 ราย สวนยอดผูฉีดวัคซีนในประเทศ

เพิ่มเม� อวันที่ 21 ธ.ค. 444,037 โดส ทําให

มียอดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น  

100,615,878 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่พบผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 421 ราย, ชลบุรี 150 ราย, 

สมุทรปราการ 128 ราย, นครศรีธรรมราช 

71 ราย, ขอนแกน 70 ราย, ตาก 70 ราย, 

นครสวรรค 68 ราย, ปตตานี 67 ราย, 

กระบี่ 58 ราย และแมฮองสอน 58 ราย 

และมี 3 จังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อ ประกอบ

ดวย ชัยภูมิ หนองบัวลําภู และมุกดาหาร 

สวนคลัสเตอรการระบาดท่ัวประเทศยังมีอยู 

ทั้งโรงงาน ตลาด งานศพ งานแตง แคมป

คนงาน คายทหาร และรานอาหาร 

พญ.สุมนีกลาววา สวนสถานการณ

โอมิครอนตอนนี้กระจายไปแลว 95 ประ 

เทศทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกามีการติดเชื้อ

สายพันธุดังกลาวถึง 47 รัฐ คิดเปน 73% ที่

ประเทศอิสราเอลมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว จึงมีมาตรการปดพรมแดน 

ไทยโพสต • “จุรินทร” ยัน 2 ผูสมัครเลือก

ตั้งซอมพรอมมากสมัคร 23 ธ.ค.นี้ ปดตอบ

สัญญาใจลูกหมียายซบพลังประชารัฐ “บิ๊ก

ปอม” แจงให “สุชาติ” คุมสงขลาแทน 

“ธรรมนัส” แคเปลี่ยนคน ยังมั่นใจชนะได 

“ทนายแดง” ผิดหวังรอนใบลาออกสมาชิก

ผานเฟซบุก โวยปดทางเลือกคนชุมพรอยู

รวมตอไมไดแลว นายทะเบียน พปชร.ระงับ

ไขกอก อางอาจทบทวนสงเลือกตั้งอีกรอบ 

พรรครวมรัฐบาลไดฤกษย� น 2 ราง กม.ลูก 

รับยังมีปมเห็นตาง เช� อเคลียรได

ที่รัฐสภา เม� อวันที่ 22 ธันวาคม นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค                                                    

ประชาธิปตย กลาวถึงกรณีที่พรรคพลังประ 

ชารัฐสงผูสมัครลงเลือกตั้งซอม ส.ส.สงขลา 

เขต 6 แตไมไดสง จ.ชุมพร เขต 1  วา ไมขอ

พูดถึงพรรคอ� น สําหรับพรรคประชาธิปตย

ไดเตรียมการมาระยะหน่ึงแลว  ขณะท่ีผูสมัคร

ของพรรคประชาธิปตยในเขตเลือกตั้งที่ 6 

จ.สงขลา และในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชุมพร 

ทั้ง 2 คนนี้มีความพรอม และจะไปสมัคร 

ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ 

เม่ือถามว่าจะไม่มีการพูดคุยกันถึง

มารยาททางการเมืองกันแลวใชหรือไม  หัว 

หนาพรรคประชาธิปตยกลาววา คงไมคุยกัน

แลว เราทําหนาที่ของเราในการเสนอตัว

อัศวินบนถนน

คาดชอปดีมีคืน

กระตุน ศก.

บิล เกตส ก็เช� อ

 ‘ทฤษฎีเลี้ยงไก’

ไทยโพสต • “กนง.” มีมติเอกฉันทคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ตอป ประคอง

เศรษฐกิจรับมือโควิด-19 ขยับจีดีพีปนี้โต

เพิ่มเปน 0.9% แตหั่นปหนาเหลือ 3.4% 

คาดเศรษฐกิจไทยกลับสูภาวะปกติได ในป                                                         

66 แจงพรอมขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟอรอน

แรง นายกฯ ปลื้ม “Fitch” คงอันดับความ

น�าเช� อถือไทยที่ BBB+ สะทอนเช� อมั่นรัฐ 

บาล

เม� อวันที่ 22 ธันวาคม นายปติ ดิษย

ทัต ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนา                                                                  

คารแหงประเทศไทย ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน   เปดเผยภาย                                                               

หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) วาที่ประชุม กนง.มีมติเปน

เอกฉันท ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 

0.50% ตอป โดยคณะกรรมการฯ 

ไทยโพสต • “ดร.เอ” ลุยดินแดง ประกาศ

ยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน ไม

กังวลขาวลือ พปชร.หนุนมาดามแปง “จุ   

รินทร” โยนทีมงานศูนยเลือกตั้งพรรคประ 

สาน “มารค” ชวยหาเสียง “ณัฏฐพล-สกล

ธี” ดอดเขาทําเนียบฯ สวัสดีปใหม “บิ๊กตู” 

คาดหารือลงชิงผูวาฯ กทม.

ที่รัฐสภา  เม� อวันที่ 22 ธันวาคม นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค                        

ประชาธิปตย กลาวถึงกระแสขาวท่ีพรรคพลัง                                                         

ประชารัฐอาจใหการสนับสนุนนางนวลพรรณ 

ล่ําซํา ผูจัดการฟุตบอลทีมชาติ ลงสมัคร

รับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ขณะท่ีนางนวลพรรณคุนเคยกับพรรคประ                                                        

ชาธิปตยมากอนวา  ขณะน้ีผูสมัครของพรรค

ประชาธิปตยมีความชัดเจน ทั้งกรณีของผู

วาฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ดังนั้นเดินหนารณรงคหาเสียง พรอม

นําเสนอนโยบายทิศทางการบริหาร กทม. 

และการทําหนาที่ของ ส.ก. สวนจะมีใครมา

ลงแขงขันเพิ่มเติมนั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลง

แขงขัน ซึ่งพรรคประชาธิปตยถือเปนหนึ่ง

ในน้ัน เราม่ันใจในศักยภาพของผูสมัครผูวาฯ 

กทม.และ ส.ก.
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อิสรภาพแหงความคิด

กนง.คงดอกเบ้ีย

ประคองศก.ฟน

ขยับจีดีพี0.9%

สกลธีดอดพบตู

ห่ึงชิงผูวากทม.
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2 ในประเทศ

รัฐบาลโปรยของขวัญปใหม

ปูพื้นกอนเขาสู โซนโอมิครอน

นการประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันอังคารที่ผานมา 

รับทราบการดําเนินโครงการเพ� อมอบของขวัญป

ใหม 2565 ใหแกประชาชน ของกระทรวงและ

สวนราชการหลายหน�วยงานจํานวนมากตามขอ

สั่งการของ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ไดสั่งการใหแต                                                                       

ละหน�วยงานมอบของขวัญปใหมเพ� อเปนกําลังใจแกประ 

ชาชนในชวงเทศกาลปใหม และแบงเบาภาระในชวงที่

ยังไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เปรียบเสมือนเปนการ

ตอบแทนความรวมมือรวมใจในการฝาวิกฤตการแพร

ระบาดของไวรัสตลอด 2 ปที่ผานมา

เชน ขยายเวลาการใชสิทธิ์โครงการทัวรเที่ยวไทย 

จากส้ินสุดวันที่ 31 ม.ค.65 เปน 30 เม.ย.65 และเพิ่ม

จํานวนหองพักโครงการเราเที่ยวดวยกันอีก 2 ลานหอง ให

สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เม.ย.65 รวมถึงขยายระยะเวลา

มาตรการลดหยอนหนี้กองทุนกูยืมเพ� อการศึกษา จากเดิมท่ี

สิ้นสุด 31  ธ.ค.64 เปนสิ้นสุด 30 มิ.ย.65 พรอมรายละเอียด

การบรรเทาความเดือดรอนมากมาย อาทิ ยกเวนการจัด

เก็บคาธรรมเนียมผานทางดวนหลายเสนทาง ลดคาโดยสาร

รถ บขส.  10% ทุกเสนทาง สําหรับผูที่จองตั๋วผานทางแอป 

E-Ticket หรือเว็บไซต บขส.

ขยายเวลาเปดใหบริการขามปสําหรับรถไฟฟา MRT  

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) และสายฉลองรัชธรรม 

(สายสีมวง) และรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดง, ขายคูปอง

ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลลเวย) ในราคาพิเศษ 

ทางดานกระทรวงแรงงาน ไดลดเงินสมทบของผูประกันตน

มาตรา 40  เหลือรอยละ 60 เปนระยะเวลา 6 เดือน

เพิ่มอัตราเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง

สูงสุด 100 เท่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างที่ถูก

นายจางเลิกจางหรือคางจายเงินเดือน ซึ่งไดรับผลกระทบ

จากโควิด-19

กรมการจัดหางานลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูหรือคา

ธรรมเนียมเหลือรอยละ 0 ตอป ในงวดที่ 1-12 โดยไมปลอด

เงินตน และงวดที่ 13 เปนตนไป จนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตรา

รอยละ 3 ตอป

สําหรับวงเงินกูยืม ผูรับงานไปทําที่บานรายบุคคลกูได

ไมเกิน 50,000 บาท รายกลุมกูไดไมเกิน 300,000 บาท ผู

สนใจสามารถย� นกูไดที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯ และ

สํานักงานจัดหางานทุกจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

ถึง 31 สิงหาคม 2565 และทําสัญญากูยืมเงินภายใน 30  

กันยายน 2565

ขณะเดียวกัน ยังอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะ

เริ่มมาตรการในเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565  

ระหวางนี้กระทรวงการคลังจะกลับไปสํารวจเงินคงเหลือท่ี

ยังไมไดเบิกจาย หรือผูที่ไดรับสิทธิ์ เพ� อนํามาบริหารจัดการ

ใหม  ซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เปนเหมือนผลงานชิ้น

โบแดงของรัฐบาล มุงหวังกระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มกําลังซื้อ 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอีกทางยังสงผลตอความพึง

พอใจของผูซื้อ ผูขายในทุกระดับ ไมไดเอื้อประโยชนเฉพาะ

กลุมผูคารายใหญ

ภายใตความสุขที่รัฐบาลมอบใหอยางทะลักลน คน

ไทยก็ตองเจอกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ โอมิครอนท่ีรุกเขามาอยางรวดเร็ว สรางความ

กังวลใจใหประชาชนที่เริ่มออกมาใชชีวิตเปนปกติ รัฐบาล

พยายามออกมาตรการชะลอการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้

บรรยากาศการเฉลิมฉลองปใหมที่กําลังจะเกิดขึ้นมีความ

สนุกสนาน ทุกคนไดรับความสุขจากของขวัญที่รัฐบาลจัด

ให แตก็ไมลืมกําชับคุมเขมการจัดปารตี้ร� นเริง ไมใหเกิน

ขอบเขตจนลืมการปองกันตนเองจากโควิด-19 ไมเชนนั้น 

สุดทายก็ตองมาน่ังปวดหัวกับการตามแก ไขปญหาเชนที่

เคยเกิดขึ้นมาแลวในระลอกกอนๆ.

ใ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

จากสถานการณ โควิดเราลมแลวตองรีบลุกรีบกาวใหไว 

ดวยความรวมมือรวมใจภักดิ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และกระบวนการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ และ

ทุกอยางขึ้นกับความไวเนื้อเช� อใจของประชาชนทั้งประเทศ 

สรางการเรียนรูแกไขเขาใจ เราทะเลาะกันไมได. 

ปนที่ชัดเจนแลวสําหรับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเม� อวัน

ที่ 21 ธ.ค. บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร. สั่งยกเลิกมติของเดิมที่จะ

สงผูสมัครเลือกตั้งซอมทั้ง 2 เขต คือ จ.ชุมพร เขต 1 และ 

จ.สงขลา เขต 6 เหลือเพียงสง 1 เขตเทาน้ันคือ จ.สงขลา เขต 6                                                                          

โดย บิ๊กปอม อธิบายเหตุผลตอที่ประชุมวา จะสงผู

สมัครเลือกตั้งซอมเฉพาะ จ.สงขลา คือ นายอนุกูล พฤกษา

นุศักดิ์ บุตรชายนายอนันต พฤกษานุศักดิ์ ประธานบริษัทศรี

ตรังฯ ผูผลิตถุงมือรายใหญของประเทศ ซึ่งมีคุณวุฒิพรอมและ

มั่นใจวาจะไดที่นั่งในเขตนี้ 

สวนที่ไมสง จ.ชุมพร เพราะจากการเจรจากับ ลูกหมี-

นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปตย เจา

ตัวยืนยันวาในการเลือกตั้งครั้งหนา จะนําทีมงานทั้ง 3 เขตมา

อยูกับพรรค พปชร.แน�นอน แตในครั้งนี้จะขอสงลงสมัครกับ

พรรคประชาธิปตยไปกอนเพ� อรักษาพื้นที่ไว 

“ที่ ไมสงผูสมัครเลือกตั้งซอมที่ จ.ชุมพร เพราะเที่ยว                                                             

หนาเขามาอยูกับเรา เขามา 100% รับปากแลว” แหลงขาว 

อางคําพูดของ พล.อ.ประวิตรในที่ประชุม 

เม� อ บิ๊กปอม ยืนยันเชนนี้ ในสวนของ จ.ชุมพรก็จบ

ไป ซึ่งคน พปชร.ก็พอยอมรับได เน� องจากในพื้นที่ดังกลาว

ไมมี ส.ส. และอาจจะเสียแรง สิ้นเปลืองกระสุน ที่ตองสู

กับ บานใหญชุมพร อีกทั้งอนาคตก็ตองมารวมชายคากันอยู

แลว จะไปสรางความขัดแยงทําไม

แตที่ไมน�าจบและเช� อวาจะตอสูกันอยางดุเดือด คือ

เลือกตั้งซอมเขต 6 จ.สงขลา ที่ พปชร.ก็เลี่ยงไมออก เพราะมี 

ส.ส.สงขลาในพื้นที่ถึง 4 เขต จึงจําเปนตองสงผูสมัครลงไปสู

ศึกในครั้งนี้เพ� อขยายฐานการเมือง  

ไมเพียงจะกระทบความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล ซึ่ง

เดิมเปนพื้นที่ของพรรคประชาธิปตย ที่ออกมาทวงติงเร� อง

มารยาททางการเมืองตลอดทั้งสัปดาห  

ที่สําคัญยังเปนศึกแหงศักดิ์ศรีของ นายกชาย หรือนาย

เดชอิศม ขาวทอง ส.ส.สงขลา ที่เพิ่งขึ้นลิฟตทางการเมือง

เปนรองหัวหนาพรรค ปชป.ดูแลภาคใตคนใหม หลังชนะนาย                                   

ชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 9 สมัย ปชป.มาได 

ดวยการสง นางสุภาพร กําเนิดผล รองนายก อบจ.

สงขลา ภรรยาของตัวเอง มารักษาเกาอี้ เพ� อพิสูจนฝมือวา

เปนของจริง ที่จะเปนความหวังเขามากอบกู ปชป.ภาคใต หลัง

เสียแตมในภาคใตในการเลือกตั้งเม� อป 2562 

ผิดกับฝง พปชร.ที่มีแมทัพใหญ คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา เลขาธิการพรรค พปชร. ผูซึ่งทําพื้นที่ภาคใตมาอยางตอ

เน� อง คราวนี้กลับไมคอยออกตัว ไมคอยเอาจริงเอาจังในพื้นที่

ดังกลาว ผิดกับการเลือกตั้งซอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ดานหนึ่งมีกระแสขาวระบุวา ผูกองคนดัง ไมตองการ

แตกหักกับ นายกชาย เพราะมีความสัมพันธที่ดีตอกัน อีกทั้ง

วากันตามตรงสภาชุดนี้เหลือเวลาอีกไมมาก ไมจําเปนตองสูรบ

กันเอาเปนเอาตาย 

 แต พปชร.จะถอยใหก็ไมได เพราะ ส.ส.ใตตองการ

สูศึก จึงอาศัยจังหวะเหนือชั้นโยนความรับผิดชอบดังกลาว

ไปให เสี่ยเฮง-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ขณะนี้ยืน

อยูขางนายกฯ อยางเต็มตัว เปนผูอํานวยการเลือกตั้งซอม 

จ.สงขลา ทามกลางความระหองระแหงใน พปชร.ที่ยังไมมี

ทีทาวาจะยุติ    

ขณะที่ นายสุชาติ ซึ่งไมไดทราบภารกิจลวงหนาก็ดิ้นไม

ออก เพราะดานหนึ่งมีศักดิ์ศรีเปนถึงรัฐมนตรี  

กอนหนานี้ก็มีขาววา บิ๊กตู จะสนับสนุนใหเปน

เลขาธิการพรรค พปชร.คนใหม จึงตองเดินหนาสูสถาน

เดียว แมจะไมเชี่ยวชาญพื้นที่ภาคใต เพราะตนเองมีพื้นเพอยู

ใน จ.ชลบุรี และภาคตะวันออก

เสี่ยเฮง ทราบดีถึงสาเหตุการถูกโยนเผือกรอนชิ้นนี้มา

ให เพราะหากตัวเองนําทัพแพเลือกตั้งซอมสงขลา นอกจาก

จะทําใหตัวเองเสียเครดิตแลว ยังจะทําให พปชร. เสีย

สถิติ หลังชนะหลังเลือกตั้งซอมมาทุกสนาม อาทิ จังหวัด

ขอนแกน จังหวัดลําปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยูภาย

ใตความรับผิดชอบของ ผูกองมนัส จึงคาดวาจะถูกนํามาเปรียบ

เทียบถึงชั้นและบารมีทางการเมืองวาใครแน�กวากัน   

นอกจากนี้ยังอาจกระทบไปที่ บิ๊กตู ในฐานะที่ เสี่ยเฮง  

เปนรัฐมนตรีสายตรงตึกไทยคูฟาอีกดวย หากแพขึ้นมาอาจมี

แรงสั่นสะเทือนถึงความนิยมของนายกฯ ในภาคใตที่อาจไม

เหมือนเดิม เชนการเลือกตั้งเม� อป 2562 ที่กระแสลุงตูฟเวอร

ทําใหสามารถกวาด ส.ส.ภาคใตให พปชร.ไดจํานวนมาก 

จากนี้ถึงวันเลือกตั้งซอมสงขลา 16 ม.ค.65 เสี่ยเฮง-

สุชาติ ชมกลิ่น ที่ขึ้นช� อวาเปนยอดนักสู จะมีเซอรไพรสพลิก

เกม รอดพนจากคมเขี้ยวทางการเมืองนี้ ไดหรือไม เปนเร� องที่

ตองติดตามกันตอไป.

เลือกตั้งซอมสงขลาระอุ

พปชร.รบศึกใน สูศึกนอก

เ

ความประมาทคือหนทางแหงความตาย!!!
ช� อหมอ-เช� อผูเช่ียวชาญเอาไวกอนน่ันแหละดี...โดย

เฉพาะผูเชี่ยวชาญระดับโลก อยางองคการอนามัย

โลก WHO ที่ ไดออกมาเตือนเอาไวกอนลวงหนา 

วาถาหากสามารถลดๆ การบันเทิง เริงรมย ในชวงระหวาง

เทศกาลเฉลิมฉลองลงไปไดมั่ง อยางนอย...มันน�าจะ ชัวร 

กวา  เพราะแมวาทานเชื้อไวรัสตัวใหมอยาง Omicron ทาน

จะแรง-ไมแรง หรือไม เพียงใด ก็แลวแต แตในแงความ เร็ว 

แหงการแพร การระบาดแลว ออกจะเปนอะไรที่น�าเกลียด-

น�ากลัว ไมนอยไปกวากัน...

คือไมวาจะแคไอค็อกๆ แค็กๆ ไอกระดอกกระแดก 

คัดจมูกน้ํามูกไหล ออนเพลียละเหี่ยใจในบางชวง บาง

ระยะ แตถาหากแตละคน แตละราย ตองแหเขามาพัก

รักษาตัวที่ โรงพยาบาล เพิ่มขึ้นเปน 5 เทา 6 เทา หรือ

เพิ่มขึ้นเปนวันละ  3,000 คนอยางอังกฤษ หรือจะอีกซักกี่

พัน กี่หม� นคนอยางอเมริกาก็ตามแต โอกาสที่บุคลากรทาง

แพทย แพทยและพยาบาล ทานจะเหน� อยฉิบหาย ชนิด

อาจตายโหง ตายหา ลงไปซะกอน ยอมมีความเปนไปไดสูง

เอามากๆ หรืออาจสงผลให ระบบสาธารณสุข ของแตละ

ประเทศ ถึงขั้น ลมสลาย ลงไปเลยก็ไมแน�!!! ดวยเหตุนี้...

การที่รัฐบาลไทยทานไดแสดงออกถึง สติ ไมไดคิดจะเปด

อะไรแบบอาซา หรือคิดจะ แบรับ กันลูกเดียว ยอมตองถือ

เปนเร� องเหมาะแลว ชอบแลว หรือถือเปนการไมยึดมั่น ถือ

มั่น อยูใน หนทางแหงความประมาท อันมีแตตาย...กับ...

ตาย เทานั้นเอง...

สวนบรรดาหมอๆ หรือผูเชี่ยวชาญทั้งหลายนั้น...ทาน

คงไมไดถึงกับ มาโซคิสม ระดับอยากจะใหอะไรตอมิอะไร

น�าเกลียด น�ากลัวเขาไว เพราะโดยขอมูล ขอเท็จจริงทาง

วิทยาศาสตร ก็พอเปนท่ีรับรู รับทราบ วาการหวนกลับไปสู

มาตการปองกันแบบเดิมๆ หวนกลับไปสูการ คุมเขม อะไร

ตอมิอะไรตางๆ นั้น ยอมมีผลตอการ อดตาย ไมวาตั้งแต

ระดับปุถุชนคนธรรมดาไปจนถึงแมแตรัฐบาลเอาเลยก็วา

ได เน� องจากตองมีแตจาย...กับ...จายลูกเดียว อะไรที่เคยเปน

รายรับหนีไมพนตองหายเกลี้ยง หรือแทบไมมีโอกาส ไมหวน

กลับมาเอาเลยแมแตนอย แตก็น่ันแหละ...การแสวงหาหนทาง

ท่ีจะทําใหการ  ปวยตาย กับการ อดตาย มันอยูใน จุดสมดุล 

ไมไดเนนน้ําหนักไปในขางหนึ่ง-ขางใดมากมายเกินไปนัก มันคง

ตองอาศัยศิลปะความสามารถ อาศัยการตัดสินใจที่เหมาะสม 

สอดคลอง กับสถานการณในแตละหวง แตละระยะของ รัฐบาล 

นั่นเอง...

อยางที่ หมอ-ยง หรือนายแพทย ยง ภูวรวรรณ แหงศูนย

เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยา ที่ตองถือเปนผูเชี่ยวชาญ

ระดับ ของจริง-ของแท ทานไดออกมาแสดงความเห็นในแบบ 

ปลายเปด เอาไวแลวนั่นแหละวา ดวยความ มาเร็ว แตจะแรง-

ไมแรงเพียงใดก็ตาม ของเชื้อไวรัสตัวใหมตัวนี้ โอกาสสงผลให

เกิดการตองหวนกลับไปสูมาตรการคุมเขมแบบเดิมๆ ไมวาจะ

เปนการกักตัว 7 วัน 10 วัน 14 วัน  การงดกิจกรรมความบันเทิง 

เริงรมยในชวงปใหม ไปจนถึงการลด การระงับการเดินทางใน

แตละชวง แตละระยะ ฯลฯ จึงมีความเปนไปไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น 

แตทั้งนั้น ทั้งนี้...คงตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลเองนั่น

แหละ วาจะหา จุดสมดุล ไดมาก-นอยแคไหน???

ดวยเหตุนี้...การเปนรัฐบาล ไมวาจะเปนแบบไหน  ประเภท

ไหน หรือไมวาจะเปนประเทศใด สังคมใด ในชวงนี้ก็เถอะ!!! 

คงตองยอมรับวา ออกจะเปนอะไรที่ยากซซซฉิบหาย  รวมทั้ง

เหนื่อยย์ย์ย์ฉิบหาย อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย ไม่ว่าจะรัฐบาล

อเมริกา อังกฤษ หรือยุโรปทั้งยุโรป ไปจนรัฐบาลอิสราเอลที่เพิ่ง

ออกประกาศหามนักทองเที่ยว-เดินทางจากอเมริกาเขาประเทศ

ตัวเองโดยเด็ดขาด หรือแมแตรัฐบาลเผด็จการคอมมิวนิสต อยาง

เ
รัฐบาลจีนก็เถอะ การตรวจพบผูติดเช้ือ Omicron ภายใน

ประเทศ ไมวาที่ฮองกง หรือกวางโจว จะนําไปสูการปดบาน 

ปดเมือง ปดทางเขา-ทางออกของผูคนนับสิบๆ ลาน หรือจะ

อีกซักกี่ลานตอกี่ลาน หรือไม อยางไร ก็ยังยากที่จะสรุปได...

เพราะอยางที่วาเอาไวแลวนั่นแหละวา...การมาถึง

ของทานเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชวงศตวรรษนี้ แทบไมตาง

อะไรไปจากการ ปราบเซียน เอาเลยก็วาได เปนการนํามา

ซึ่งการบีบบังคับให วิถีชีวิต แบบเดิมๆ ของมวลมนุษยตอง

ถูกปรับเปลี่ยนไปจากสภาวะเทาที่เคยเปน-มา มากบาง-

นอยบางไปตามสภาพ แคเห็น พลโลก แทบทั้งโลก ตอง

หันมา สวมหนากาก ปานประหนึ่งมนุษยตางดาวกันไปทั่ว

ทั้งโลก ก็ตองถือเปนเคร� องพิสูจน ยืนยัน พอสมควรแลว 

วาอะไรตอมิอะไรในโลกใบนี้ มันคงหนีไมพนตองยางเขา

สู โหมดแหงการเปลี่ยนแปลง อยางมิพึงตองสงสัย ไมวา

จะเปนเศรษฐกิจ  สังคม หรือไปจนถึงระบบการเมือง-การ

ปกครอง ก็แลวแต...

ดังนั้น...แมจะยังไมเปนที่แจมแจง ชัดเจน ลงไปแบบ

เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด วาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองแบบใหม หรือ  

วิถีชีวิตแบบใหม มันจะออกมารูปไหน ตอรูปไหน หรือจะเปน

อะไรกันแน�!!! แตโดยพ้ืนฐานข้ันแรกก็คงหนีไมพนตองหันมา

ตั้งมั่นอยูใน ความไมประมาท เอาไวกอนนั่นแหละดี  เพราะ

อยางนอย...การ ไปไมเปน หรือไมรูวาจะไปทางไหนกันดีถึงจะ

พอชวยใหเกิด จุดสมดุล ของแตละประเทศ แตละสังคม ก็

ยังน�าจะดีกวาการ ไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี-หนีไมพน 

ที่มีแตตองรอนิมนตพระขึ้นเมรุ รอการเผาหลอกและเผาจริง 

อยางมิอาจหลีกเลี่ยงไดเลย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Peter T. Mcintyre... 

“Confidence comes not from always being right but 

from  not fearing to be wrong. - ความมั่นใจ...มิใชเปน

สิ่งที่เกิดจากการเปนฝายถูกเสมอไป หากเกิดจากการไมกลัว

ที่จะเปนฝายผิด...”
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3บทความ-ในประเทศ

นท่ีสุด “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ทุบโต๊ะเรื่องตัวผู้สมัครเลือก

ต้ังซ่อม ส.ส.เสียที เป็นอันว่าส่งลูกคหบดี “โบ๊ต ศรีตรังฯ” 

อนุกูล พฤกษานุศักด์ิ ปักธงสงขลา

แข่งกับ “น้ำาหอม” สุภาพร กำาเนิดผล จากพรรค

ประชาธิปัตย์ และยังเป็นเมียสุดท่ีเลิฟของ “เดชอิศม์ ขาวทอง” 

ส.ส.สงขลา ซ่ึงเพ่ิงได้รับตำาแหน่งเป็นแม่ทัพภาคใต้ของ ปชป.ไป

หมาดๆ เมื่อวันเสาร์ท่ี 18 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ส่วนท่ีจังหวัดชุมพร พปชร.ไม่ส่งใครลงแข่ง เท่ากับพ้ืนท่ีน้ี

มี อิสรพงษ์ มากอำาไพ เด็กในสังกัดของ “ลูกหมี” ชุมพล จุลใส 

ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ และมี ผู้กำากับหนุ่ย-พ.ต.อ.ทศพล 

โชติคุตร์ จากพรรคกล้า ลงสนามประลองกำาลัง

โดยพรรคกล้าได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้ังแต่สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา แถมยังต้ังเวทีหน้าโรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ อ.เมือง

ชุมพร ขนผู้บริหารพรรคพร้อมผู้สมัครขอคะแนนจากชาวชุมพร

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า ปราศรัยดุเหมือนเครื่อง

แกงใต้ เขาบอกว่า เลือกต้ังซ่อม

ในจังหวัดอื่นท่ีผ่านมา 5 คร้ัง ฝ่าย

รัฐบาลก็ชนะทุกคร้ัง ไม่ได้สร้าง

ความเปล่ียนแปลงอะไร นอกจาก

ขุนพลนำาทีมเลือกตั้งซ่อม ร.อ.                   

ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เป็นเลขา 

ธิการพรรค พปชร. อยากฝากกับ

ประชาชนว่า อย่าให้การเลือกต้ัง

ซ่อมชุมพร เป็นการเลือกต้ังซ่อม

เพียงเพื่อสร้างบารมีให้นักการเมือง 

แต่ควรเป็นเรื่องของประชาชน เรื่องประโยชน์ของบ้านเมือง

พร้อมกับย้ำาด้วยว่า “การเลือกต้ังซ่อมวันท่ี 16 มกราคมน้ี 

ไม่ได้มีผลให้เปล่ียนรัฐบาล แต่ถ้าพรรคกล้าชนะ จะสร้างความ

เปล่ียนแปลงได้ จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองในพ้ืนท่ี

ภาคใต้ และท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย”

นอกจากน้ี “กรณ์” ยังบอกอีกว่า จุดเร่ิมต้นการเมืองดี คือ

การเมืองของประชาชน ไม่ใช่การปกครองโดยเครือญาติ  หรือ

การเมืองของผู้มีอิทธิพล การเมืองท่ีดีต้องมีความเข้มแข็ง ความ

สมัครสมานสามัคคี ยึดม่ันในชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ยึดม่ันใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

ขณะท่ี ผู้กำากับหนุ่ย-พ.ต.อ.ทศพล ก็แนะนำาตัวเองบนเวที

ว่าเป็นสายเลือดชุมพร ปีน้ีอายุ 48 ปี และขอฝากถึงพ่ีน้องชาว

ชุมพร อย่าให้มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง อย่าให้ใครมาดูถูก เพราะ

ประชาชนไม่ใช่ปลาทูท่ีใครจะเหมาเข่งได้

 แถมเจ้าตัวยังปล่อยคลิปรณรงค์หาเสียงอีกว่า อย่าติดกับ

ดักการเมืองท่ีเป็นเหมือนมรดกท่ีสืบทอด การเปล่ียนแปลงต้องเร่ิม

จากความกล้า เลือกแบบเดิมก็ได้แบบเดิม  ชุมพรต้องกล้าเปล่ียน.

   

 มินนี่เมาธ์ 

ปลุกชุมพร ‘กล้า’ เปลี่ยน

ใ

บิ๊กตู่กางแผนจัดงบ66พุ่งเป้าแก้จน

บทพิสูจน์ “พลังประชารัฐ”

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์

าลรัฐธรรมนูญ” มีมติ ๗:๒ 

ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ “นายสิระ เจนจาคะ” สิ้นสุด

ลง ให้มีเลือกตั้งซ่อม ภายใน ๔๕ วัน เมื่อวาน (๒๒ 

ธ.ค.๖๔) นั้น

จับสังเกตดู.......

จะเป็นข่าวที่มีทั้งคนสะใจและคนเห็นใจ กระทั่งกับคนใน

พลังประชารัฐด้วยกันเองก็เถอะ!

แสดงว่านายสิระนี่ “ไม่เบา” ในด้านผู้ทรงอิทธิพลทาง

สังคมการบ้าน-การเมือง 

ก็ดูซี ในจำานวน ๕๐๐ ส.ส.

มีซักกี่ ส.ส. เมื่อเอ่ยแค่คำาว่า “สิระ” ทุกคนก็ร้อง..อ๋อ แต่

จะ “อ๋อ” ในทัศนคติไหน เป็นอีกเรื่อง

ในคำาวินิจฉัยศาล ส่วนหนึ่ง มีความว่า.........

“เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายสิระถูกศาลแขวง

ปทุมวันพิพากษา เมื่อปี ๒๕๓๘ 

จำาคุกจริง จำานวน ๔ เดือน 

และผู้เสียหายไม่เคยยอมความ หรือถอนคำาร้องทุกข์คดี

อันเป็นเหตุให้ศาลแขวงปทุมวันได้จำาหน่ายคดีเสียจากสารบบ

ความภายในระยะเวลาอุทธรณ์เช่นนี้ 

คำาพิพากษาดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามคำาพิพากษาของศาล

แขวงปทุมวัน 

ผู้ถูกร้องจึงเคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุด ว่ากระทำาผิด

ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ซึ่งเป็น

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กระทำาโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมาย

อาญา

เมื่อผู้ถูกร้องเคยถูกคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาผิด

เกี่ยวกับทรัพย์ โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกร้อง

จึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๐) 

อันเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖)...........” 

ครับ.....

นายสิระเป็น ส.ส.เขต ๙ หลักสี่ คือย่านลาดยาว จตุจักร 

นั่นแหละ หมายความว่า ราวๆ ต้นเดือนกุมภา.๖๕ ชาวหลักสี่จะ

ได้เข้าคูหากาบัตรเลือก ส.ส.คนใหม่แทนนายสิระ

แต่ผลจากคำาวินิจฉัยนี้ นายสิระไม่เพียงสิ้นสภาพ ส.ส. ยัง

จะถูก กกต.ฟ้องดำาเนินคดีอาญาเหมือนนายธนาธรด้วย 

ประชารัฐ” น่าจะแพ้ใน “ศึกซ่อม” เป็นประเดิม!

ท่านอาจแย้ง ยังไม่เห็นตัวเลยว่า พรรคไหนจะส่งใครลงชิง

กันบ้าง รีบฟันธงแบบนี้ ไม่อคติหรือไม่ก็ซี้ซั้วมากไปหน่อยหรือ?

อคติน่ะ...ไม่หรอก แต่ซี้ซั้ว อาจเป็นไปได้

ทัศนคติคน กทม.ในการเลือก ส.ส.นั้น เท่าที่ผมสังเกต ๑.เขา

จะดูพรรค ๒.จะดูหัวหน้าพรรค (ในที่นี้หมายถึงนายกฯ)

จากนั้น จึงจะไปดูว่าใคร ที่พรรคส่งลงสมัคร ส.ส.?

เห็นชัดๆ เลือกตั้งปี ๖๒ กทม.เขต ๙ “นายสิระ เจนจาคะ” 

เป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ

ถามว่า นายสิระคือใคร มาจากไหน?

ร้อยละ ๗๐ อัพ บอกไม่รู้!

แล้วเลือกมั้ย บอกว่า “เลือก”

เลือกเพราะอะไร...เพราะเลือกพลังประชารัฐแล้ว จะได้ “พล

เอกประยุทธ์” เป็นนายกฯ

แล้วนายสิระก็ชนะ ทิ้งคู่แข่ง “พรรคเพื่อไทย” ไปไม่กี่พัน

คะแนน ทั้งที่ตอนสังกัดพรรคอื่น นายสิระเคยแพ้ผู้สมัครเพื่อไทย

คนนั้นมาแล้ว

ก็ชัดเจน คนเลือกพลังประชารัฐ เพราะอยากได้พลเอก

ประยุทธ์เป็นนายกฯ อานิสงส์จึงส่งไปถึงผู้สมัคร 

ใครก็ช่าง....”อยากได้ประยุทธ์” เลือกเลย!

แต่เวลานี้ ต้องบอกว่า คนไม่กระตือรือร้นที่ต้องเลือกพลัง

ประชารัฐแล้ว เหตุผล คือ

๑.พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ อยู่แล้ว

๒.ไม่เลือก ก็ไม่มีผลถึงตัวนายกฯ

๓.ไม่พอใจ “ธรรมนัส” ในตำาแหน่งเลขาฯ พรรค

๔.ต้องการสั่งสอนพรรคที่ “ใหญ่แล้วลืมตน”

๕.เลือกไปจะกลายเป็นเสริมบารมีธรรมนัส

นี่คือสาเหตุหลักท่ีผมมองว่า เลือกซ่อมหนนี้ คนเขต ๙ จะ

สั่งสอนพลเอกประวิตร, สั่งสอนธรรมนัส, สั่งสอนพรรค ที่อหังการ

เหนือนายกฯ

ส่วนใครจะเป็นผู้สมัครนั้น แทบไม่มีความหมายทางสร้างผล

บวกที่จะทำาให้ชนะได้!

สรุปกันตรงๆ.......

ตราบใดที่พลังประชารัฐยังมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาฯ 

พรรค และยโสโอหังต่อนายกฯ ไม่ถือพานคลานเข่าไปขอขมา      

นายกฯ

ตราบนั้่น จะเลือกตั้่งใหญ่ จะเลือกซ่อมใน กทม.อย่าหวังว่า

พลังประชารัฐจะชนะ

แค่รักษาเก้าอี้เดิมได้ซักครึ่ง ก็ยังจะยาก!

ไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสไม่มีฝีมือ ไม่มีบารมี ไม่มีเงิน มี...          

ธรรมนัสมีพร้อมทุกอย่าง และมีมากด้วย

แต่คน กทม. “เขาไม่สน”

เพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเอาไปเคลมเป็นผลงาน ถ้า

เลือกผู้สมัครพลังประชารัฐ 

ยิ่งถ้า “พลเอกประยุทธ์” ไม่ยอมให้เอาชื่อไปพะในบัญชี 

“นายกฯ ของพรรค” ในการเลือกตั้งด้วยแล้วละก็

ลำาพังชื่อ “พลเอกประวิตร-ร้อยเอกธรรมนัส” พลังประชา

รัฐ “อนาคต” เผลอๆ เป็นพรรค “ปริ่ม ๑๐” ด้วยซ้ำา!

ในฐานะผมเป็นคน กทม. จะว่าไปคนเขต ๙ ด้วยซ้ำา จึง

อยากสะท้อนทัศนคติคนเลือกให้พลังประชารัฐตระหนัก

บอกตรงๆนับแต่ธรรมนัส “หักนายกฯ”

คน กทม.ก็ “หักธรรมนัส” ทิ้ง ตั้งแต่วันนั้นแล้ว!

และจะส่งผลไปถึง “หันหลัง” ให้พรรคพลังประชารัฐด้วย

ซ้ำา ถ้าธรรมนัสยังใหญ่คับพรรคดังที่เป็นทุกวันนี้

ผิด-ถูก เป็นเรื่องแก้ไขได้

แต่เรื่อง เหิมเกริม มักใหญ่ใฝ่สูง อหังการถึงขั้น “วัดรอย

เท้า” ผู้ใหญ่ ไม่รู้จักคำาว่า “นอบน้อม-ถ่อมตน” คนไทยเขาถือ!

“ตาย” ทางการเมืองมาแล้วกี่คนแล้วล่ะ สำาหรับคนแบบ 

นั้่น ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่าง ชนิด “ตัวเป็นๆ” ก็เห็นอยู่มิใช่หรือ?

ผมสะท้อนสังคมให้ทราบด้วยหวังดี....

ถ้าฟังด้วยเข้าใจ รีบแก้ไขยังทัน แต่ถ้าฟังด้วยโกรธขึ้ง-

เคืองแค้น ก็ถือเสียว่า “ฟ้าชะตาลิขิต” ก็แล้วกัน

พลเอกประยุทธ์น่ะ ถึงจะไม่ใช่ “จักรวาลนฤมิต” ของ

ประเทศก็จริง

แต่ด้วยสุจริตมุ่งมั่น เพื่อชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 

และการพัฒนาประเทศ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นที่

ตั้งนั้น

ยังใช้เป็น “จักรวาลนฤมิต” ของพลังประชารัฐได้อยู่!

ทั้งหมดนี้ อย่าเพิ่งเชื่อที่ผมพูด

ไว้พิสูจน์ตอน “เลือกซ่อม” กทม.กุมภา.๖๕ ก็แล้วกัน ซึ่ง

จะผิดก็ช่าง จะถูกก็ช่าง ผมด้านพอ

“ขี้หมาทุกกอง” ก็กองไว้ที่พลังประชารัฐนั่นแหละ 

เว้นแต่พี่โทนี่เขาอยากได้ 

ธรรมนัสก็แบ่งให้ “คนกันเอง” ไปซักกองก็แล้วกัน!.

โทษฐาน.......

 รู้ว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามสมัคร ส.ส.กลับใช้หลักฐานเป็น

เท็จไปสมัคร และยังจะต้องถูกเรียกเงินเดือนคืนอีกตะหาก!

ส่วนนี้ ก็ว่ากันไป “กรรมใด-ใครก่อ” ประมาณนั้น

แต่ส่วนที่จะคุยกัน ก็ที่บางพรรค-บางฝ่าย โหมฟืน-โหมไฟ จะ

ให้เลือกตั้งใหม่ ปี ๖๕ ให้ได้

ก็ได้เลือกตั้ง ปี ๖๕ จริงๆ!

 ไม่ใช่หนเดียว เปิดศักราชใหม่ปุ๊บ ก็ได้เลือกใหม่ปั๊บ ที่ชุมพร 

เขต ๑ และที่สงขลา เขต ๖ อาทิตย์ที่ ๑๖ มกรา.

ต่อด้วยที่ กทม.เขต ๙ หลักสี่ ในเดือนกุมภา. ส่วนจะเป็นวัน

ไหน ต้องรอฟัง กกต.เคาะอีกที

พูดทางลีลาการเมือง อยากเลือกตั้ง ๖๕ ก็ได้เลือกกันตาม

อยากกันแล้วไง 

ถามว่าสมใจมั้ย คงไม่สมใจแน่ เพราะที่อยากกัน อยากให้ยุบ

สภา “เลือกตั้งใหม่” ทั้งหมด ไม่ใช่เลือกแบบ “ชันนะตุ” กินหัว คือ

แหว่งเป็นหย่อมๆ แบบนี้

แต่ถ้าพูดทางลีลาหมอดู ก็ต้องบอกว่า....

แบบนี้ “สะเดาะเคราะห์-แก้เคล็ด” ไปเรียบร้อยแล้ว ปี ๖๕ 

ไม่ยุบ-ไม่เลือกตั้งใหญ่ “นายกฯ ตู่” อยู่โยงและอยู่ยาวแหงมๆ!

พูดถึงเลือกตั้้งซ่อม ซ่อมมากี่จังหวัด กี่ที่แล้ว ผมก็จำาไม่ได้ 

แต่ที่จำาได้ เลือกตั้่งซ่อมครั้งไหน ผู้สมัครพรรค “พลังประชารัฐ” 

เป็นชนะครั้งนั้น

แต่คร้ังนี้ใน กทม.เลือกซ่อมแทนนายสิระ ผมดูว่า “พลัง

“ศ

จัดทำาปีงบประมาณ 2566 มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่าย

งบประมาณสามารถขับเคลื่อน

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหา

ที่สำาคัญของประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม “โดย

การจัดทำางบประมาณมุ่งเน้น

การแก้ไขปัญหาความยากจน

อย่างพุ่งเป้า การเรียนรู้เทค 

โนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

และเศรษฐกิจฐานรากถือเป็น

เศรษฐกิจสำาคัญ  พร้อมเน้นย้ำา

ให้บริหารรายจ่ายงบประมาณ

ประจำาอย่างมีประสิทธิภาพ

และประหยัด นำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวม

ไปถึงประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การดำาเนินการ ว่าเป็นไปตาม

แผนที่กำาหนดไว้มากน้อยเพียง

ใด หากโครงการใดไม่สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้จะต้องยกเลิก เรื่องนี้เป็นส่ิง

สำาคัญที่สุด”  นายกรัฐมนตรีระบุ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วย

ว่า นอกจากนี้ยังต้องมีแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-

19  ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริม

การกระจายอำานาจไปยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายโอน

ภารกิจท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง  

จัดบริการสาธารณะลดความ

เหลื่อมล้ำา รวมไปถึงการจัดเก็บ

รายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และจะต้องจัดทำางบ

ประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่ง

เงิน โดยหากมีงบประมาณนอก

จะต้องนำามาพิจารณาก่อน เพื่อ

ลดภาระงบประมาณและทำาให้

ทรัพยากรประเทศเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยนายกรัฐมนตรีเน้น

ย้ำาว่า อย่าให้เกิดการทุจริตโดย

เด็ดขาด เนื่องจากจะมีความผิด

ทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยประชาชน

สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนเข้า

มายังรัฐบาลได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

ขณะที่ปัญหาอื่นๆ มีอีกมากมาย 

ตนเองเข้าใจว่าคนไทยวันนี้

ได้รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

จำานวนมาก ทุกคนรู้หมดรู้ว่า

ต้องการอะไรและอยากได้อะไร 

สิ่งสำาคัญที่สุดต้องเข้าใจซึ่งกัน

และกัน โดยรัฐต้องทำาความ

เข้าใจกับประชาชนว่าอะไรคือ

วิธีทำางานและระเบียบปฏิบัติ ซึ่ง

บางทีอาจมีคำาพูดคำาจาว่าต้อง

ทำาอย่างนั้นต้องทำาอย่างนี้ แต่

หลักการบริหารอยู่ที่ ไหน ใคร

จะทำาหรือพูดอะไรก็ได้ แต่ต้อง

เข้าใจการบริหารราชการแผ่น

ดินที่มีกฎระเบียบมากมาย

“จากสถานการณ์ โควิด 

เราล้มแล้วต้องรีบลุกรีบก้าว

ให้ไว ด้วยความร่วมมือร่วม

ใจภักดิ์ รักชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ และกระบวนการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ และทุกอย่าง

ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจของ

ประชาชนทั้งประเทศ สร้างการ

เรียนรู้แก้ไขเข้าใจ เราทะเลาะ

กันไม่ได้ สิ่งสำาคัญคือความมี

เสถียรภาพทางการเมืองของ

รัฐบาล ของประเทศชาติ เสา

หลักของประเทศชาติ” นายก

รัฐมนตรีระบุ. 

ม็อบสีรุ้งโดนกันระนาว

จำาคุก‘อั๋ว’แกนนำารีเด็ม
ปทุมวัน • ที่กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.)  

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น.กล่าวว่า ขณะ

นี้มีการดำาเนินคดีกับกลุ่มผู้

ชุมนุมในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่

เดือน ก.ค.63 รวม 807 คดี 

สอบสวนเสร็จสิ้น 406 คดี 

คงเหลือระหว่างการสอบสวน 

401 คดี และวานนี้ (21 ธ.ค.) 

มีการดำาเนินการทางคดีของ 

สน.ลุมพินี เกี่ยวกับการชุมนุม

วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาที่แยก

ราชประสงค์ “ม็อบสมรสเท่า

เทียม” พนักงานสอบสวนออก

หมายเรียก 20 คน มีผู้มา

รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 15 

คน ท่ีเหลืออยู่ระหว่างการ

ขอเล่ือน จากการสอบสวน

เบื้องต้น 15 คนให้การปฏิเสธ 

เป็นอีกคดี ท่ี มีการพิสู จน์

ทราบการกระทำาความผิดกับ

ผู้กระทำาความผิดและจะยัง

ดำาเนินการต่อไป

วันเดียวกัน ท่ีศาล

อาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาล

ได้นัดฟังคำาส่ังในคดีหมายเลข

ดำาท่ี ลศ 13/2564 ระหว่าง

ผู้อำานวยการสำานักอำานวย

การประจำาศาลอาญา ผู้กล่าว

หา และนายศุภกิจ  บุญมหิ

ทานนท์, นายวีรภาพ วงษ์

สมาน, นายพัชรวัฒน์ โกมล

ประเสริฐกุล, น.ส.จุฑาทิพย์ 

ศิริขันธ์ หรืออ๋ัว, นายศรัณย์  

อนุรักษ์ปราการ แกนนำากลุ่ม

เยาวชนปลดแอก (REDEM) ผู้

ถูกกล่าวหาท่ี 1-5 ตามลำาดับ                                    

ในฐานความผิดละเมิดอำานาจ                                                    

ศาล ตามประมวลกฎหมาย                               

วิ ธี พิ จ า รณาค ว า มแ พ่ ง                     

มาตรา 30,  31 (1), 33 ประกอบ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 15

ศ า ล จึ ง มี คำ า สั่ ง ใ ห้

ผู้ถูกกล่าวหาที่  1-3 จำา

คุกคนละ 2 เดือน และผู้

ถูกกล่าวหาที่ 4-5 จำาคุก

คนละ 3 เดือน ปรับผู้ถูกกล่าว

หาที่ 4 จำานวน 480 บาท แต่

ผู้ถูกกล่าวหาท้ังหมดนำาสืบ

ข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา มี เหตุ

บรรเทาโทษ จึงลดโทษ

ให้คนละ 1 ใน 3 เป็นผู้

ถูกกล่าวหาที่ 1-3 คงจำา

คุกคนละ 40 วัน และผู้

ถูกกล่าวหาที่ 4-5 จำาคุก

คนละ 2 เดือน ปรับผู้ถูกกล่าว

หาที่ 4 จำานวน 320 บาท

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ศ า ล

พิเคราะห์พฤติการณ์และ

ความร้ายแรงแห่งคดีแล้ว

เห็นว่า โดยทางไต่สวนไม่

ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 

เป็นแกนนำาการชุมนุม ไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงว่าขณะ

ร่วมชุมนุมผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 

กระทำาการใดอันเป็นการก่อ

ความวุ่นวายอื่นอีก ไม่ปรากฏ

ว่าเคยต้องโทษจำาคุกมาก่อน 

เพื่อให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่ 

4 กลับตนเป็นพลเมืองดี จึง

เห็นสมควรให้รอการลงโทษ

จำาคุกไว้มีกำาหนด 2 ปี และ

ให้คุมความประพฤติโดยให้

ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม

ประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง. 

มึนบิ๊กรัฐบาลถูกอ้างชื่อยกแถบ
ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร                                                     

วังบุญคงชนะ  โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า  จากกรณีรายการ

โหนกระแส ออกอากาศเมื่อ

ช่วงบ่ายวันนี้ (22  ธ.ค.)  ซึ่ง

ได้นำาผู้ถูกกล่าวหา และผู้เสีย

หายมาออกรายการ  โดยผู้ถูก

กล่าวหาได้มีการแอบอ้างชื่อ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้ง

อ้างว่ารู้จักโฆษกรัฐบาล (นาย

ธนกร) หลอกลวงประชาชน 

โดยมีเจตนาและพฤติกรรม

ทำาให้ตนเองน่าเชื่อถือ หรือ

ทำาให้หลงเชื่อ และมีประชาชน

จำานวนหนึ่งได้รับความเดือด

ร้อน ตนเองได้ชี้แจงกับนาย

กรรชัย กำาเนิดพลอย  พิธีกร

รายการ ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้

ที่นำาชื่อตนไปแอบอ้าง 

“ผมยืนยันได้ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม มีนโยบาย

ชัด เจนสั่ งการไม่ ให้มี การ

คอร์รัปชันทุจริต หากสื่อท่าน

ใดได้ยินหรือทราบว่ามีคนแอบ

อ้างใช้ชื่อผม หรือผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐบาลไปในทาง

ทุจริต สามารถสอบถามหรือ

แจ้งผมได้ โดยตรงทุกวันตลอด 

24 ชม.” นายธนกร กล่าว.

เมืองทองธานี • “บิ๊กตู่” ฟุ้งแผนงบประมาณปี 66 ต้องพุ่งเป้าไป

ที่ปัญหาความยากจน เข้มโครงการไหนเหลวกาทิ้ง ขณะเดียวกัน

ขีดเส้นคุมเข้มห้ามมีการทุจริต 

เมื่อวันพุธ ที่ห้องรอยัล                                    

จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลน

เจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมสัมมนาและมอบ

นโยบายการจัดทำางบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์  

กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกคนทราบ

ดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนว

โน้มที่ดีขึ้นมาตามลำาดับ  ขณะ

ที่การใช้จ่ายภาครัฐก็มีบทบาท

สำาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จัด

ทำารายจ่ายงบประมาณ 3.1 ล้าน

ล้านบาท และวงเงิน 3.7 หมื่น

ล้านบาท มีเงินกู้ 5 แสนล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.กู้เงิน 

5 แสนล้านบาทจะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ 2565 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า 

เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายประจำา

ของภาครัฐปีงบประมาณ 2566 

ถือเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยเดียว

ในเรื่องการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่

ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ แผนแม่บท และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ซึ่ งแนวทางการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติ  และการประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์

ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พร้อมเดินเยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค

ประชาชน ที่จัดแสดงภายในงานที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน



ตํารวจจราจรโครงการฯ แตงกายแตกตางจากตํารวจ

จราจรกลาง และตํารวจจราจรสถานีตํารวจนครบาล โดย

ตํารวจจราจรโครงการฯ จะใชหมวกเสื้อกั๊กสะทอนแสง ปลอก

แขนมีขลิบสีน้ําเงิน สวนตํารวจจราจรกลางสีสม ตํารวจจรา 

จรสถานีตํารวจสีแดง

ตํารวจจราจรโครงการฯ ไดรับการอบรมต้ังแตเร่ิมปฏิบัติ

หนาท่ี และอบรมทบทวนอยางสมํ่าเสมอใหมีความรูความเขา 

ใจในเร� องการปฏิบัติหนาที่ตางๆ

เนนย้ําตามแนวทางพระราชดําริ 5 ประการ ตองมี

จิตอาสา เรียนรูในเร� องการปฐมพยาบาล การทําคลอด การ

ซอมแซมรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียกีดขวางทางจราจร

โดยมีวิทยากรจากสภากาชาด โรงพยาบาลตํารวจ โรง

พยาบาลราชวิถี บริษัท ฮีโน� ประเทศไทย บริษัท โตโยตา 

ประเทศไทย ใหการสนับสนุนเปนประจํา

ตํารวจจราจรโครงการฯ ทําหนาที่ 3 หมอ

หมอถนน ตองสนับสนุนการทํางานตํารวจจราจรสถานี

ตํารวจและตํารวจจราจรกลาง จัดการจราจรตามจุดตางๆ ที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน หนาโรงเรียน สถานศึกษา 

ฯลฯ เพราะตํารวจจราจรโครงการฯ จะมีภาพลักษณที่ดีตอ

ประชาชน 

หมอคน ตองดูแลใหการบริการและชวยเหลือประชาชน

ที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติภัย หรือเหตุตางๆ ใหความชวยเหลือ

เบื้องตนแกผูปวย ผูบาดเจ็บ หรือหญิงมีครรภใกลคลอดสงโรง

พยาบาล โดยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูปวย ผู

บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลดวยความรวดเร็วปลอดภัย

หมอรถ ตองชวยซอมแซมรถท่ีเสียจอดกีดขวางทางจราจร 

เชน รถขนาดใหญ รถเมลซึ่งมักจะเสียเปนประจําทุกวัน ตอง

เขาไปแกไขเคล� อนยายทันทีที่รถเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว อดีต ผบ.ตร. เม� อครั้งดํารง

ตําแหน�ง ผบก.จร.และรอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร ได

สานตอปรับปรุงงาน “จราจรในพระราชดําริ” ในหลายเร� อง 

อาทิ

เตรียมความพรอมทั้งบุคคล เคร� องมือเคร� องใช จัดทํา                                                                          

โครงการตางๆ เพ� อปลูกฝงวินัยจราจรใหกับประชาชน โครง 

การครูจราจร โครงการรถโมบาย ฯลฯ

ด.ต.ศักดิ์ชาย กระแสรญาณ ผบ.หมูงานปฏิบัติการ

จราจรในโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 หนึ่งในตํารวจชาง

โครงการพระราชดําริ เคยกลาวไวกับส� อมวลชนวา

“ภูมิใจมากที่ไดเขามาทําหนาที่ในหน�วยงานนี้ ไดชวย

เหลือประชาชนในชวงเวลาวิกฤตท่ีไมสามารถจะพึ่งพาใครได 

เราสามารถสัมผัสถึงความรูสึกยินดีและความประทับใจของพี่

นองประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือ”

ผูบังคับบัญชาไดสนองพระราชดําริ เพ� อใหการปฏิบัติ

หนาที่ของตํารวจจราจรโครงการฯ ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประ 

ชาชนอยางเดียว ไมมีการบังคับใชกฎหมายโดยการจับกุมผู
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4 บทความ

งสัยวา “พรรคพลังประชารัฐ” ภายใตบังเหียนของ 

“พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี จะ

ตองไปใหหมอดูหรือซินแสทํานายทายทักซะแลววา

เขาปชงหรือไมอยางไร เพราะดูเหมือนในเดือนสิ้นป                                                                       

ท่ีจะคาบเก่ียวเขาสูปขาล “พลังประชารัฐ” ออกอาการ                                                                          

น�าเปนหวงอยางยิ่ง เพราะ ลาสุด “ขุนพล” พิทักษลุงตู                                                            

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ                                                                

กระทรวงกลาโหม และลุงปอม อยาง “สิระ เจนจาคะ” ส.ส. 

กทม. ก็กลายเปนอดีตไปแลว เม� อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 

7 ตอ 2 ชี้วาสมาชิกภาพของ “สิระ” สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 

(10) นับแตวันเลือกตั้ง คือวันที่ 24 

มี.ค.2562 แลว ...• คดีนี้ตองถือเปน

บรรทัดฐานใหกับนักการเมืองอยาง

มาก หากรัฐธรรมนูญป 2560 ยังไม 

มีการแกไขในเร� องคุณสมบัติ ส.ส. 

เพราะถือเปนตัวอยางอันดีหากตอง

คําพิพากษา แมภายหลังจะมีการลาง

มลทิน ก็ถือเปน “ตราบาป” ที่จะเขา

สูสนามการเมืองไมได ...• งานนี้เรา

จึงไดเห็น “กูรู” อยางสมชัย ศรีสุทธิ

ยากร จรลีออกมาโพสตเฟซบุกทวงเงินเงินเดือน เงินประจํา

ตําแหน�งและสิทธิประโยชนของ “สิระ” รวมทั้งยิงตรงไปยัง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใหจัดการฟองคาเสียหายใน                                                   

การจัดการเลือกต้ังและฟองดําเนินคดีอาญาในฐานะใชหลักฐาน

อันเปนเท็จในการสมัครเลือกตั้งดวย แหม! ตองปรบมือใหกับ 

“สมชัย” ในเร� องความฉับไวปานกามนิตหนุมในเร� องนี้ แตก็สง 

สัยตงิดๆ วาใน กรณีของ “พอฟา” อยาง “ธนาธร จึงรุงเรือง

กิจ” ที่ถูกศาลชี้ขาดในลักษณะทํา 

นองเดียวกัน ทําไม “สมชัย” ไมกระ 

ตือรือรนเชนนี้เลย แลวที่สําคัญ จน

ปานนี้ “กกต.” ก็ยังไมดําเนินการใน

คดีธนาธรแตประการใด ฉะนั้น หาก

ใชตรรกะเวลาเดียวกันก็เช� อวากรณี

ของ “สิระ” ก็น�าจะยืดยาวไปจนโลก

ลืมนั่นแล ...• ขณะเดียวกัน คูแคน

และ คูกัดอยาง “ตี๋เต-มงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท” ส.ส.บัญชีรายช� อ 

หัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย หลังทราบ

เร� องก็โพสตเฟซบุกบอกเปนนักเลง ไมซ้ําเติมใคร แมจะถูกทํา

ไวมาก แตเราจะดูแลพี่นองชาวหลักสี่ กทม.แทนนายเอง พัก

ผอนใหสบาย เหน� อยมามากแลว อันนี้ ไมไดกระทืบซ้ําเติม แต

กดมีดใหมิดดามเลยตางหาก อยางนี้จะเรียกวา “นักเลง” ชาติ

ไหนดีเลา ...• ตองบอกวา “อิทธิพร บุญประคอง” ประธาน 

กกต.งานชุกอยางยิ่ง เลือกตั้งซอมจังหวัดสงขลาและชุมพรแม

เพิ่งนับหนึ่งในการกําหนดวันเลือกตั้ง ก็มาเจอการเลือกตั้งซอม 

ส.ส.กทม.อีกตําแหน�งหนึ่งเสียแลว ทั้งที่เพิ่งประกาศรับรองผล

การเลือกต้ังองคการบริหารสวนตําบล

มาสดๆ รอนๆ ...• พูดถึงเร� องเลือก

ตั้งซอมก็ตองโยงไป ถึง “พระศุกร

เขา-พระเสารแทรก” พรรคพลังประ                          

ชารัฐ เพราะเดิมคณะกรรมการบริ                       

หารพรรคไดมีการประชุมและโหวต

ไปตั้งแตสัปดาหกอนแลววาจะสงชิง                                         

ทั้ง 2 พื้นที่ เรียกวาไมไวหนา “ประ 

ชาธิปตย” พรรครวมรัฐบาลนั่นเอง 

แตที่ไหนได ลาสุด “ลุงปอม” ก็หัก                                

กก.บห.พรรค เพราะ “ลูกหมี-ชุมพล 

จุลใส” แหง กปปส.น่ันเอง ซ่ึงก็มีผลพวงสําคัญเพราะ ทํา “ชวลิต                                      

อาจหาญ” หรือทนายแดง อดีตผูสมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรค 

พปชร. ที่ ไดคะแนนอันดับ 2 ถึงกับประกาศอําลาพรรค พรอม

ทั้งทิ้งทุนระเบิดกับมติไมสงชิง ส.ส.ครั้งนี้เสียดวย เพราะหากเปน

ไปตามที่ “ทนายแดง” โพสตจริงๆ ก็น�าเห็นใจอยางมาก เพราะ

ควักเงินตัวเองในการตอสูเลือกตั้งตั้งแตคราวที่แลว และคราวนี้

ก็น�าจะอีหรอบเดิม ซึ่งก็ไมซีเรียสแต

ประการใด แตท่ี มันเจ็บจ๊ีดก็คือการ

ไมสงลงแขงขันเสียมากกวา งานงอก                                                 

แบบนี้สงสัย “ลุงปอม” ตองไปไหว

เทพเจาไทสวยเอี๊ยเสียกระมัง ...• 

หันกลับมาเร� อง “โควิด-19” สาย

พันธุ โอมิครอนกันบาง แมยามนี้พี่                             

ไทยจะยังไมไดรับเต็มๆ เพราะลา 

สุดมีแค 104 ราย แตหากดูเทรนด

จากท่ัวโลกและเพ� อนบานอยางเวียด 

นามที่มีผูติดเชื้อระดับหม� นคนขึ้นไป 

ก็บอกไดคําเดียววาการดหามตกเด็ด

ขาด และ ที่สําคัญตองคิดและวางแผนใหดีถึง “วัคซีนเข็ม 4” 

ใหสะเด็ดน้ําไดก็เปนการดี เพราะยามนี้ “เข็ม 3” คงไมน�าเพียง

พอแตประการใด ...• แมลาสุด “ลุงตู” จะฉบับไวสกัด “Test 

and Go” แลวก็ตามที หลังตัวเลขผูติดเชื้อในสวนนี้เพิ่มขึ้นมาก

ที่สุดก็ตาม แตก็ไมไดหมายความหยุดทันที เพราะยังมีนักทอง

เที่ยวในระบบที่ตกคางอยู ซึ่งสวนนี้ก็อาจเปนตัวแปรที่สําคัญที่

ไทยตองจับตาวาเราจะเจอระลอกที่ 4 เหมือนชาวโลกหรือไม

อยางไร ซึ่ง หลังปใหมไปก็คงไดเห็นหนาเห็นหลังกันแลววา ผู

ปวยจะวนเวียนแคระดับ 2-3 พัน หรือจะเปน 8-9 พัน จนถึง

หลักหม� นเหมือนกอนหนานี้ ...•

อิทธิพร บุญประคอง

สิระ เจนจาคะ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

ญหาจราจรเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้น

พรอมกับความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 

เมืองหลวงของประเทศไทย

การจราจรติดขัด สรางความเสียหายและความ                                                                                            

เดือดรอนรําคาญใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหา 

นครมานานแสนนาน

ผูบริหารบานเมืองทั้งระดับรัฐบาล   หรือระดับผูวาราช 

การกรุงเทพมหานครหลายยุคหลายสมัย ชูธงเปนนโยบายหา

เสียง แตเม� อเขามาบริหารจัดการ ก็พบอุปสรรคตางๆ และไม

สามารถดําเนินการแกไขใหเกิดผลสําเร็จ

ไมมีใครกลาเสนอตัวมาแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพฯ 

หรือก็พยายามไปแกไขบางจุด เชน จัดทําบัสเลนปายจอดรถ

ประจําทาง ฯลฯ ก็ไมทําใหปญหาการจราจรดีขึ้น นับวันจะ

เลวรายลงไปเร� อยๆ

ปจจัยหลักเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป พื้นผิวจราจรไมพอ

เพียงกับจํานวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การกอสราง

อาคารสูงขนาดใหญเพ� อเปนอาคารสํานักงาน  หางสรรพสินคา 

ที่พักอาศัยกลางใจเมืองจํานวนมาก ไมสอดคลองกับผังเมือง

และสภาพการจราจร

บริการรถสาธารณะ รถไฟฟา รถเมล ไมครอบคลุม

เพียงพอกับความตองการของประชาชน ฯลฯ

หน�วยงานของรัฐหลายหน�วยงานที่เกี่ยวของ กรุงเทพ 

มหานคร ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี สนับสนุนงบประมาณเพ� อจัดการ

จราจร ตํารวจจราจรในฐานะผูใหบริการและบังคับใชกฎหมาย

กวดขันวินัยจราจร องคการขนสงมวลชน องคการรถไฟฟา

มหานคร และหน�วยงานอ� นๆ อีกหลายหน�วยงาน มีขอจํากัด

ในการทํางานรวมกันตลอดมา

ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน ป พ.ศ.2536 จนถึงวันที่ 18 

กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง

พระประชวร เขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช

เปนระยะๆ กอนเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมเด็จยา

เปนประจํา บางชวงพระองคเองก็ทรงพระประชวรเขารับการ

รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชดวย

พระองคทรงสังเกตเห็นสภาพปญหาการจราจรบริเวณ

สะพานพระปนเกลา  ทรงหวงใยประชาชนที่ไดรับความเดือด

รอน

ไดมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายตํารวจชั้นผู ใหญที่ ไป

เฝาฯ รับเสด็จ สอบถามถึงสาเหตุและสภาพปญหา ตลอดจน

ทรงใหคําแนะนําการแกปญหาการจราจรตางๆ

พล.ต.อ.พงษศักดิ์ โรหิโตปการ ไดบันทึกเร� องราว “ประ 

ทับไวในดวงจิต” ขอความบางตอนวา

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีรับส่ังพระราชทานวิธี                                                                        

แกไขปญหาการจราจรทุกวัน ซึ่งผมไดรายงานพระราชกระ 

แสรับส่ังเสนออธิบดีกรมตํารวจและผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ

ทุกวัน” 

ไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค และของสมเด็จยา 

หลายครั้งรวมเปนเงินทั้งหมด 23 ลานบาท 

เพื่อให้กรมตํารวจนําไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหน่วย

เคล� อนที่เร็ว ทําหนาที่สายตรวจจราจร ซื้อวิทยุส� อสาร เปนคา

เบี้ยเลี้ยงตํารวจ และรวมทั้งคาใชจายที่จําเปน

พรอมกับพระราชทานแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ

1.แสวงหาวิธีการใหผู ใชถนนเคารพกฎจราจรและมี 

มารยาท

2.ใชรถจักรยานยนตเปนหน�วยเคล� อนท่ีเร็วแกปญหา 

จุดที่รถติดเปรียบเสมือนกับรถนําขบวน โดยเม� อขบวนติด รถ

จักรยานยนตจะเขาไปแกไขปญหาทําใหรถในขบวนเคล� อนที่

ไปได ซึ่งรถในถนนมีหลายขบวนก็เชนเดียวกัน

3.ใชรถจักรยานยนตดูแลการจราจรในถนน ใหรถเคล� อน 

ที่ ไปเร� อยๆ ตามความเหมาะสม

4.ถนนที่เปนคอขวด ใหรถจักรยานยนตเขาไปแกไขปญ 

หาใหรถเคล� อนตัวไปไดเร� อยๆ เปรียบเสมือนเทน้ําออกจาก

ขวด

5.ใหประชาชนผู ใชรถใชถนนใหความรวมมือในการแก

ไขปญหาการจราจร

พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน อธิบดีตํารวจ ในขณะนั้น ได

สนองพระราชดําริทันที เริ่มจัดทําโครงการบรรเทาปญหาการ

จราจรในกรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ ตั้งแตวันที่ 31 

สิงหาคม 2536

โดยแตงตั้ง พล.ต.ท.จําลอง เอี่ยมแจงพันธุ ผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (ยศและตําแหน�งขณะนั้น) เปนผูอํานวยการ

โครงการฯ และ พล.ต.ต.พงษศักดิ์ โรหิโตปการ ผูบังคับการ

ตํารวจนครบาลธนบุรี (ยศและตําแหน�งขณะนั้น) เปนรอง

อํานวยการ

เม� อเริ่มโครงการตํารวจจราจรตามพระราชดําริ ไดนํา

เอาตํารวจจากกองบังคับการตํารวจจราจร จํานวน 150 นาย 

มาอบรมใหความรูเพิ่มเติมดานการจราจร การปฐมพยาบาล

เบื้องตน การประชาสัมพันธ และทบทวนตัวบทกฎหมาย

วันที่ 6 กันยายน 2536 ไดเริ่มปลอยแถวตํารวจจราจร

ตามโครงการพระราชดําริ ออกปฏิบัติหนาที่เปนครั้งแรก บน

ถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต โดยใชรถจักรยานยนต

ที่มีอยูจัดเปนกองรอยพิเศษเคล� อนที่เร็ว

จากนั้นมีการขยายผลการปฏิบัติออกไปถนนพญาไท ถึง

สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 ถึงสี่แยกราชประสงค ถนน

ราชดําริถึงสี่แยกประตูน้ํา ถนนราชปรารถถึงสามแยกดินแดง 

และถนนราชดําเนิน-สะพานพระปนเกลา ไปจนถึงหนาสถานี

ตํารวจนครบาลตลิ่งชัน

ปจจุบันตํารวจจราจรโครงการฯ เปนหน�วยงานระดับ

กองกํากับการ กก.6 บก.จร. มีกําลังพล 265 นาย เปน

นายตํารวจสัญญาบัตร 16 นาย ชั้นประทวน 249 นาย รถ

จักรยานยนต 325 คัน รถยนต 13 คัน รถยก 3 คัน รับผิด

ชอบพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

ฝาฝนการจราจรโดยเด็ดขาด ไดแตเพียงวากลาวตักเตือนเทา 

นั้น

ดังนั้น ตํารวจจราจรโครงการฯ จึงไดรับการกลาวขวัญ

และยกยองชมเชยโดยตลอด วาเปนอัศวินสองลอบนทองถนน

ผลการปฏิบัติหนาที่ในการบริการประชาชน ตั้งแต พ.ศ.

2536 จนถึงปจจุบัน

ชวยเหลือแกไขการจราจรติดขัด จากอุบัติเหตุจราจร 

7,393 ราย, รถจอดเสีย 12,833 ราย และปลดเบรกล็อก 

1,411 ราย

การบริการอ� นๆ นําผูปวย ผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล 

14,673 ราย, นําหญิงใกลคลอดสงโรงพยาบาล 3,261 ราย, 

ชวยเหลือหญิงคลอดฉุกเฉิน 211 ราย, นําอวัยวะหัวใจสงโรง

พยาบาล 39 ครั้ง และชวยเหลืออ� นๆ อีก 926 ราย

นอกจากนี้ ตํารวจจราจรโครงการฯ ยังไปเปนวิทยากร

บรรยายใหความรูนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ

เร� องการจราจรตางๆ จํานวน 322 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลย                                                                                 

เดชมหาราชฯ ยังทรงริเริ่มและใหคําแนะนําในเร� องการแกไข

ปญหาจราจรอีกหลายโครงการ

โครงการแรกคือ โครงการกอสรางทางคูขนานลอยฟา 

จากแยกอรุณอมรินทรถึงคลองบางกอกนอย ระยะทาง 5.5 

กิโลเมตร

เพ� อแกไขปญหาการจราจรบริเวณสี่แยก 35 โบวล ซึ่ง

มีปญหาการจราจรติดขัดมาก รถแยงกันขึ้นสะพาน 35 โบวล 

รถเลี้ยวซายก็ยาก รถจากสี่แยกอรุณอมรินทรก็ขึ้นสะพาน 35 

โบวลไมได รถจึงติดไปจนถึงฝงพระนคร

พระองค ไดรับสั่งใหไปสํารวจเสนทางและจัดทําแผนที่                                                                                

ไดทรงพิจารณาใหคําแนะนําและแนวทางการกอสรางโครงการ

จนเริ่มดําเนินการ

ไดเสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษกอสรางทางคูขนานลอย 

ฟา เม� อวันที่ 16 เมษายน 2539 และไดเสด็จฯ ทรงเปดเม� อ

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2541

ตอมา นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เห็นวา

ระยะทางยาวตอไปจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น ไดขยายทาง

ยาวตอไปอีก ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

มีเกร็ดเลาวา คําวาทางคูขนานลอยฟาเปนคําที่พระองค

ทรงเรียก โดยพระองคทานไดใหคําอธิบายวาปกติทางคูขนาน

จะตองขยายออกไปทางขาง แตเม� อไมมีท่ี ก็ตองทะลุไปขางบน

อีกโครงการคือการกอสรางสะพานพระราม 8 ขามแม                 

นํ้าเจาพระยาเร่ิมตนจากปลายถนนอรุณอมรินทรบรรจบกับซอย                                                                             

จรัญสนิทวงศ 40 ทาน้ําบานปูนฝงธนบุรี ขามแมน้ําเจาพระยา

ที่ทาน้ําวิสุทธิ์กษัตริย ฝงพระนคร ชวยรับปริมาณรถเขาเมือง

มาตามทางคูขนานลอยฟา จํานวนมาก

ไดเสด็จฯ ทรงเปดสะพานพระราม 8 เม� อวันศุกรที่ 20 

กันยายน 2545

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองคทรงมีพระวิริยอุตสาหะ 

และพระปรีชาสามารถในการแกไขปญหาจราจร และความ

ทุกขยากของพสกนิกรตลอดมา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ

อยางหาที่สุดมิได ที่ประชาชนชาวไทยทั้งปวงเทิดทูนไวเหนือ

เกลาฯ ตลอดกาลนาน.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ส
ป

อัศวินบนถนน

ชวลิต อาจหาญ

Test & Go (T&G) หรือ Exemption from 

Quarantine (ยกเวนการกักตัว) เปนหนึ่งในโครงการใหม

เพ� อตอนรับผูเดินทางเขาประเทศไทย โปรแกรม Test & Go 

เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกําหนดใหเฉพาะนักทองเที่ยว

ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประเทศนํารองสามารถเดินทางเขา

ประเทศไทยไดรับการยกเวนจากการกักตัว.

Test & Go (T&G)

ขอบคุณภาพ www.rsutv.tv



ารเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร และเขต 6 

จ.สงขลา ในวันที่ 16 ม.ค.65 พรรคการเมืองเปิด

ตัวผู้สมัครไปแล้ว 

ที่น่าสนใจ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) จะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน

ครบทั้ง 2 เขต ได้แก่ นายธิวัชร์ ดำาแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา  

เขต 6 และ นายวรพล อนันตศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 1  

สำาหรับ ธิวัชร์ ดำาแก้ว หรือ “ตาม” เกิดวันที่ 2 

มกราคม 2533 ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ปัจจุบันอายุ 31 ปี 

บิดาคือ นายสันติ ดำาแก้ว อดีตรอง ผอ.โรงเรียนปาดังติณสู

ลานนท์/อดีตรอง ผอ.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา มารดา

คือ นางสายหยุด ดำาแก้ว อดีตข้าราชการครูโรงเรียนสะเดา 

“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” และโรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จ.สงขลา

ตาม-ธิวัชร์ จบการศึก 

ษา อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 

6  โรงเรียนเสนพงศ์ อ.สะเดา 

ม.ต้นโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย (รุ่นที่ 9) อ.เมือง

นครศรีธรรมราช ม.ปลายโรง 

เรียน  ม.อ.วิทยานุสรณ์ (รุ่น

ท่ี 1) อ.หาดใหญ่ ปริญญาตรี                                              

คณะสังคมวิทยาและมานุษย 

วิทยา ม.ธรรมศาสตร์ กำาลัง

ศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

สำาเร็จหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของ

สมาชิกรัฐสภา สำานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระ

ปกเกล้า 2563

การทำางานและตำาแหน่งในรัฐสภา - เป็นผู้ช่วยดำาเนิน                                                                     

งาน ส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, เลขา                                                                            

นุการประจำาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการประจำา กมธ.การที่                                                                      

ดินฯ, ที่ปรึกษาอนุ กมธ.พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยา                                          

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน กมธ.การที่ดินฯ, อนุ กมธ.

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับที่ดิน 

สมัยเป็นนักศึกษา เป็นกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.), เลขาธิการศูนย์ประสาน

งานเยาวชนสังคมประชาธิปไตย, กรรมการศูนย์ประสานงาน

เยาวชนสังคมประชาธิปไตย 

เคยทำางานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเจ้าหน้าที่มูล 

นิธิพัฒนาภาคเหนือ ทำางานด้านสิทธิในที่ดินทำากินของชุมชน

ในเขตป่าตั้งแต่ปี 2556-2558, ผู้ช่วยนักวิจัยกลุ่มจับตาปัญหา

ที่ดิน (Landwatch Thai) ปี 2558-2561

นอกจากนี้ยังไปดูงานต่างประเทศ อาทิ เข้าร่วมงาน  

Worker Youth Festival, Dortmund, Germany (2556), 

เข้าร่วมประชุม IUSY Asia-Pacific Committee, Bangkok  

(2556), เข้าร่วมประชุมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับองค์กร  

TAMADI, Nante, France เป็นต้น 

ถือว่ามีประสบการณ์ทำางานในวงงานรัฐสภาและระบบ

นิติบัญญัติ พร้อมเป็น ส.ส.ได้ทันที.

ความคิดเห็นต่างกันคือความสวยงามของระบอบประชา 

ธิปไตย ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดังฝ่ายประชาธิปไตยตบหน้าหญิง

ที่มีความเห็นต่าง ๒ ที แล้วถีบแถมท้ายอีก ๑ ที  อ้างว่าเป็น

คนเมาทะเลาะกัน หญิงกล่าวหาว่าอมเงินในการทำา MOB โดย

ไม่มีหลักฐาน เมื่อมาพบกันในเวลาเมาเลยตบหน้าสั่งสอนไป ๒ 

ที แถมถีบอีก ๑ ที ช่างเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิป

ไตยจริงๆ ขอให้คุณอัตถ์ช่วยแถลงไขด้วย จะรออ่าน.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับ ฮ่าๆๆๆๆ

ใครที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ผมสันนิษฐานไว้ก่อน

ว่ามีปมด้อย อาจจะเคยอยู่กับเผด็จการมาก่อน หรือไม่ก็เคย

นับถือคนโกงมาก่อน แล้วพยายามสลัดตัวเองออก ด้วยการ

บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 

ก็อยู่แต่ปากครับ ส่วนพฤติกรรมส่วนใหญ่เผด็จการล้วนๆ 

แถมยังขี้โกงอีก หลอกชาวบ้านไปวันๆ หลอกแม้กระทั่งพวก

เดียวกันเอง.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

หลายๆ ท่านในแวดวงผู้รับสารกับผู้สื่อสารคงทราบอยู่

แก่ใจดีว่า ผู้ประกอบการด้านสื่อนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ                                                                             

โทรทัศน์ สื่อบันเทิงต่างๆ ล้วนมีการลงทุนนับพันล้านบาท 

หมื่นล้านบาท พัฒนากลายเป็นกลุ่มผู้มีผลประโยชน์กับสังคม                                                                          

ไทย อย่างสมัยก่อนยังดีที่อยู่ในร่องในรอยในวิชาชีพตนเอง มี                                                                             

อุดมการณ์ ไม่ทรยศวิชาชีพ รักความยุติธรรม รักอิสระ เสรี 

ภาพ และสิทธิตามกฎหมายแม้จะเผชิญกับอำานาจเผด็จการสุด

โหดเหี้ยมก็ตาม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีของโซเชียลตามโลกาภิ

วัตน์ ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือไร้พรมแดน ควบคุมไม่ได้ ทำาให้ผู้รับ

บริโภคสื่อต่างๆ มีหลากหลายช่องทางในการรับสื่อ จนกระทั่ง

สื่อบางสำานักเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้องค์กรนายทุน ขุนศึก 

ขุนนาง ศักดิเศรษฐ์ (เป็นคำาที่ผมประดิษฐ์ตามประสาคนเป็น

นายของภาษา ๕๕๕) โดยปริยาย  มีการสังกัดกลุ่มทุนแต่ละ

ประเภทอย่างโจ่งแจ้ง รักษาผลประโยชน์อย่างสุดจิตสุดใจ แต่

ก็มีสื่อบางสำานักดำาเนินการโดยอาชีพ แต่มีจุดประสงค์สนอง

ตอบต่อองค์กรหรือเงินทุนที่สังกัดในที่สุด น่าเห็นใจที่สุดคือผู้

บริโภคที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์  เชื่อตามสื่อที่ตนบริโภค เฮ้อ!

5บทความ

ม่แปลกใจเท่าไหร่

ตั้งแต่มีข่าวอภัยโทษนักการเมือง คอร์รัปชัน 

บรรดาชมรม “คนเกลียดลุงตู่” ไม่มีใครออกมาด่ารัฐ 

บาลสักคำา 

มีแต่คนรัก “ลุงตู่” ควันออกหู 

ปล่อยคนโกงออกจากคุกเร็วได้ไง 

เรื่องธงชาติไทยก็เหมือนกัน 

มีคนเลวหลายก๊วนเอาธงชาติไทยไปปู้ย่ีปู้ยำา อย่างไร้จิต 

สำานึกอย่างสิ้นเชิง 

เฉพาะปีนี้เริ่มตั้งแต่ต้นปี แก๊ง เพนกวิน-รุ้ง ไม่พอใจ

ที่พรรคพวกถูกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดี ม.๑๑๒ ที่ สภ. 

คลองหลวง ปทุมธานี 

ให้กลุ่มการ์ด Wevo ใส่ชุดดำา ล้อมเสาธงไว้ แล้วสามนิ้ว

ปลดธงชาติไทยลง เอาธง ม.๑๑๒ ชักขึ้นแทน 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เบนจา อะปัญ” แกนนำา

สามนิ้วยกพวกปลดธงชาติไทย พยายามชักธงแดงมีข้อความ

ยกเลิก ๑๑๒ ขึ้นแทน ที่หน้าอาคารโดมบริหารที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แต่ไม่สำาเร็จ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แกนนำาม็อบสามนิ้ว ชักธงแดง

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขึ้นแทนธงชาติไทย หน้าตึกอธิการบดี 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้างงานแสดง

วิทยานิพนธ์ของต่างสถาบัน พบธงชาติไทยที่เอาสีน้ำาเงินออก 

พร้อมข้อความด่าทอหยาบคาย เป็นธงที่เคยใช้ในม็อบต่อต้าน  

๑๑๒ 

หลายปีก่อนมีการนำาธงชาติไทย เขียนตัวอักษร คำาว่า  

“THAKSIN” บนธงชาติ แล้วนำาไปกางที่สนามซิตีออฟแมน

เชสเตอร์สเตเดียม ประเทศอังกฤษ ระหว่างการแข่งขันฟุต

บอลพรีเมียรลีก ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี กับ ฟูแลม 

ที่น่าแปลกใจ คนกลุ่มเดียวกันนี้โจมตีรัฐบาลอย่างเมา 

มันเรื่องท่ี องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ WADA (วาดา) 

ลงดาบวงการกีฬาไทย ด้วยการแบนธงชาติไทย 

ห้ามชักธงชาติไทยขึ้นเสา ไม่ว่านักกีฬาไทยจะชนะเลิศ 

จะเป็นแชมป์โลกก็ตาม 

กรณีจุดประเด็นคือ กรณีของ “บาส เดชาพล” และ “ปอ

ธงชาติไทย-พี่ตูน

ป้อ ทรัพย์สิรี” นักแบดมินตันคู่ผสมมือ ๑ ของโลก ได้รับเหรียญ

ทองศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก ที่เมืองอูเอลบาร์  ประเทศสเปน 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมา 

ไม่มีการชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา 

แต่ใช้ธงมีอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัว เขียนว่า BAT  

(Badminton - Association - Thailand) แทน

เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความชอกช้ำาให้คนไทยทั้งชาติ 

รวมถึงคนไทยที่เคยย่ำายีธงชาติไทยอย่างม็อบสามนิ้วด้วย 

คนรักลุงตู่ ก็ควันออกหูกับเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะปัญหา

นี้รัฐบาลรับรู้มานานแล้ว แต่กลับไม่มีการแก้ไข

“ลุงป้อม” รองนายกรัฐมนตรี มีตำาแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เพิ่งจะงัวเงียตื่น 

บอกว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจ

สอบ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวาดา 

กว่าจะผ่านสภาใช้เวลาอีกกี่เดือน

งาไหม้ไปหมดแล้วครับ! 

หากฟุตบอลทีมชาติไทยได้แชมป์ ซูซูกิคัพ ท้ัง “ลุงตู่-ลุงป้อม” 

จะโดนด่าหนักกว่านี้ 

โดยเฉพาะพวกสามน้ิวท่ีเคยเอาธงชาติไทยมา ปู้ย่ีปู้ยำา  พวก

นี้ จะด่าไฟแลบ 

“วาดา” เขาแบนไทยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า แต่ถ้า

กฎหมายของ “ลุงป้อม” ยังผ่านสภาไม่ได้ เขาก็แบนต่อ 

อาจจะถูกด่าจนสิ้นอายุรัฐบาล!

ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เพื่อจะพูดถึงเรื่อง “พี่ตูน”  

“พี่ตูน” เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล “ก้าวเพื่อน้องปีที่ ๒  

เวอร์ชวลรัน ๑๐๙ คำาขอบพระคุณ” ระดมทุนช่วยเหลือเด็กยาก 

ไร้จำานวน ๑๐๙ ราย 

จะเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม จนถึง  

๒๘ กุมภาพันธ์ ปีหน้า 

รวมระยะเวลา ๕๙ วัน 

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ถูกนำาไปใช้สนับสนุนน้องๆ 

ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แต่ยังไม่มีทุนไปต่อ ม.ปลาย หรือสาย

อาชีพ ได้ทั้งหมด ๑๐๙ คน

ทัวร์สามนิ้วลงโซเชียล

ติดแฮชแท็ก #พี่ตูนวิ่งทำาไม 

เหตุผลที่ออกมาค้าน “พี่ตูน” คือ

ควรเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง 

ราชการมีงบประมาณในจำานวนที่เพียงพอ กับเด็กๆ อยู่

แล้ว 

บางคนโยงการเมืองไปเต็มตีน

โดยเฉพาะ “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” ผู้จัดการโครงการอิน    

เทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) 

“...ระดับพี่ตูนแล้ว ออกวิ่งเพื่อช่วยนักเรียน ๑๐๙ คน ไม่น่า

จะยากเกินไป น่าจะระดมทุนได้ภายในระยะเวลาไม่นาน  ไม่ต้อง

ไปช่วยกันเยอะๆ ก็คงระดมทุนได้ไม่ยาก 

แต่ถ้าพี่ตูนอยากจะเปลี่ยนเป็นออกวิ่งเพื่อการ #เขียนรัฐ 

ธรรมนูญใหม่ ก็น่าจะช่วยคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในวันนี้และ

อนาคตได้อีกหลักล้านคน ถ้าวิ่งไปก็รับบริจาคไปด้วยก็ได้  เก็บได้

เท่าไรก็ช่วยคนเท่าที่ช่วยได้เฉพาะหน้าไปก่อน 

แต่ถ้าตั้งเป้าหมายหลักชัย ‘แสงสุดท้าย’ ไว้ที่การช่วยคน

ให้ได้ทุกคนพร้อมๆ กันอย่างไม่เลือกหน้า และยืนยันเสรีภาพของ

ทุกคนที่จะรณรงค์คัดค้านกับความคิดของคนมีอำานาจ อันนั้นก็

จะพยายามฟิตร่างกายไปวิ่งด้วยครับ...”

แต่...คนพวกนี้นี่แหละ เชิดชู “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์

มือทอง ว่าชอบทำาบุญ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก 

ทำาความดีตอบแทนสังคมอยู่สม่ำาเสมอ 

เช่นกรณี ขึ้นดอยแม่เกิบ เปิดปฏิบัติการหมู่บ้านไร้แสง

ไฟ มอบของขวัญวันเด็กชุดใหญ่ สร้างโซลาร์เซลล์-ซื้อทีวีติด

ตั้ง มูลค่ากว่า ๕.๓ แสนบาท 

จำากันได้หรือเปล่าวันน้ัน รัฐบาลถูกสามน้ิวด่าเละ ไม่ดูแล

ประชาชน ไม่สนใจคนจน 

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ เขาออกมาอธิบายว่า 

มีโครงการติดโซลาร์เซลล์เยอะแยะไปหมด ทำามาเป็นพันเป็น

หมื่นโครงการแล้ว 

เอาให้ชัดขึ้นอีก “ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” รองประ 

ธานอาวุโส กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท หนึ่งในทายาทเศรษฐีหมื่น

ล้าน  พี่สาวของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แจกทุนการศึกษาให้

นักเรียน

เท่าที่ปรากฏเป็นข่าว มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา  ประ                                                                                          

จำาปี การศึกษา  ๒๕๖๑  ณ  พัฒนา  กอล์ฟ  คลับ  แอนด์   รีสอร์ท 

มีนักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ได้รับทุน

การศึกษา  จำานวน  ๑๐  ทุน  ประกอบด้วย ระดับ  ปวช.  จำานวน  

๕ ทุน  ทุนละ  ๔,๐๐๐ บาท  ระดับ  ปวส.  จำานวน  ๕ ทุน  ทุนละ  

๔,๕๐๐  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นตั้ง  ๔๒,๕๐๐ บาท

ที่ถูกจับจ้องวันนั้นไม่ใช่เรื่อง พี่สาวธนาธร แจกทุนแล้ว

ไม่มีใครว่า พอ “พี่ตูน” วิ่งหาทุนให้เด็กกลับมีคนดิ้นเหมือน

ไส้เดือนถูกขี้เถ้า  

แต่เป็นเรื่อง พิธีกรรมท่ีดูเหมือนมีการแบ่งชนช้ันวรรณะ  

ขณะที่ “ธนาธร” และพวก ตะโกนบอกว่าคนต้องเท่ากัน

 คราวที่แล้ว “พี่ตูน” วิ่งคนละก้าว ได้เงินบริจาคร่วมๆ  

๑,๖๐๐ ล้านบาท ช่วยชีวิตคนได้เยอะครับ เพราะเงินไปตกที่

โรงพยาบาล 

เผลอๆ อาจเป็นคนในครอบครัวสามนิ้วนั่นแหละครับ 

เรื่องเดียวกันถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันเองทำา พากันถล่มเละ 

แต่พอทำาในเรื่องเดียวกัน กับคนที่ตัวเองไปด่าเขา ขี้ก็ว่า

หอม 

ใจมันทำาด้วยอะไร?

ฉลาดทำาบุญ

ซื้อที่ดินปลูกป่าเป็นประโยชน์

กว่าสร้างโบสถ์ศาลาหลังใหญ่

ขยายพื้นที่สีเขียวงามอร่ามใจ

คือสร้างสุขสดใสไม่สร่างซา

การทำาบุญที่ ได้บุญทุกวันวาร

คือสร้างจิตวิญญาณงานปลูกป่า

สร้างที่ดินสงบสงัดรอบวัดวา

สติปัญญาสามารถฉลาดทำาบุญ

เมรี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังคุณอัตถ์ อัตนัย  

และครอบครัวไทยโพสต์ทุกท่าน และแฟนคลับ “ถูกทุกข้อ” 

ทุกคน ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไร้ทุกข์

โศกใดๆ ขอให้อายุยืนยาวถึง ๑๐๐ ปี พรนี้ตั้งใจอำานวยพรให้

แฟนคลับรุ่นใหญ่ที่มีอายุขึ้นเลข ๙ ตามมาด้วยเลข ๘ ทุกท่าน 

รวมทั้งเลข ๗ เลข ๖ และทุกๆ เลขครับ ยี่สิบกว่าวันจากนี้เป็น

ระยะพักรบทุกเรื่อง 

ขอให้ทุกท่านชาร์จแบตเตอร่ีให้เต็มท่ีไว้รอรับสถานการณ์

ปีหน้า เพราะวันน้ีการเมืองก็สงบ การม็อบก็ประกาศพักรบรอ

ไว้ปีหน้า การโอไมครอนก็ดูเหมือนสถานการณ์จะไม่รุนแรง แต่

ก็ต้องไม่ประมาท อย่าฉลองเคาต์ดาวน์อย่างเมามัน เพราะสุรา

และการพักผ่อนน้อยจะทำาให้ภูมิคุ้มกันลดลง ลูกหลานท่ีไม่ม่ันใจ

ว่าตัวเองเป็นพาหะของโอไมครอน ก็ต้องส่งแรงใจแรงปัจจัยไป

คารวะพ่อแม่ ดีกว่าพาไวรัสไปฝากพ่อแม่  

“อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง” เป็นสุภาษิต

ที่ยังถูกต้อง ๑๐๐% อย่าไว้ใจแผนที่นำาทาง โดยเฉพาะการ

ใช้ความเร็วสูงในถนนที่ตัวเองไม่เคยใช้ เช่นถนนเลียบคลอง  

เพราะมีรถตกคลองเสียชีวิตทั้งหญิงทั้งชายมากมาย ดังนั้นการ

ไว้ใจแผนที่นำาทางเป็นสรณะอาจจะทำาให้ปีใหม่ปีน้ีกร่อยมาก

ก็ได้ อย่าวางใจคน วันนี้แชร์ ไลน์ แชร์ขายของ หลอกลวง

ผู้คนที่ ไม่รอบคอบต้องสูญเสียทรัพย์สินมาแล้วมากมาย หวัง

จะซื้อของขวัญให้พ่อแม่ คนรัก ก็อาจจะได้แต่กล่องเปล่าก็

เป็นได้

ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับพระสยามเทวาธิราช และบรรพ                   

บุรุษท่ีพลีชีพรักษาชาติไทยมาหลายพันปี ช่วยคุ้มครองให้ประเทศ                                                                                       

ไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์เลวร้ายต่างๆ ไปได้  การกระทำาใดๆ 

ที่ไม่หวังผลประโยชน์แก่ประชาชนและชาติ ขอให้ไม่ประสบ

ความสำาเร็จ อย่างไรก็ตามอย่าหลงละเลิงกับความสุขจนลืมความ

ทุกข์ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง พยายามถนอมสุขภาพ ปลอดสุรายา

เสพติด รักษาสติให้แน่วแน่ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้สามารถผ่านช่วงเวลาแห่ง

ความสุขน้ีไปได้อย่างปลอดภัยทุกคน.

แมวขาว

 

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอให้พรนี้ย้อนกลับไปสู่คุณ

แมวขาว และแฟนๆ คอลัมน์ทุกท่านด้วย ขอให้มีความสุข  สุข 

ภาพดี หลีกหนีจากโควิดและโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ตลอดปีหน้า

และปีถัดๆ ไปครับ.

ความเห็นต่าง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

‘ตาม-ธิวัชร์’ 

ชิง ส.ส.เขต 6 สงขลา

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 * สักวา “ราคาข้าว” ขอกล่าวถึง

มันน่าขึ้งไหมล่ะ?ประชาเอ๋ย

กิโลกรัมห้าบาทขาดตัวเลย

ใครเสวยส่วนต่างทั้งขึ้นลง

จักประกันหรือจำานำารีบทำาเถิด

ผลบังเกิดผุดผุดจุดประสงค์

รัฐเกรงใจนายทุนหนุนแวดวง

เสียงสาปส่งสู่นรก “ยิ่งรก” เอย.

 ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “ชิงพื้นที่” ให้มีข่าว

ฉาวไม่ฉาว “แม้เฟกนิวส์” ขอหิวแสง

สู่แผนการตลาดจัดสำาแดง

ประจักษ์แจ้งสายตาประชาชน

ได้เท่านี้ตีปีกฉีกยิ้มกว้าง

ถือเข้าทางเข้าช่องของฉ้อฉล

ต่างพึ่งพาอาศัยในเกมกล

ผู้ชมทุกแห่งหน “โดนหลอก” เอย.

 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “สภาล่ม” ตมซ้ำาซาก

ต่างเดินหมากเดินเห้เดินเล่ห์เหลี่ยม

จริงต้องรับผิดชอบกรอบที่เตรียม

ปฏิบัติยอดเยี่ยมเสี้ยมสอนมา

“ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล” ขยันหน่อย

สอพลอคอยเป็นบ่าวเพื่อเอาหน้า

ขาดประชุมสุมหัวเรียกชั่วช้า

ฝ่ายค้านหาเทคนิค “ตุกติก” เอย.

   ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

 

 * สักวา “ขอทานบรรดาศักดิ์”

วาสนาบุญหนักอัครฐาน

ล้วนมากมีเงินทองตามต้องการ

น่าสงสาร “ขอทานแท้แบกับดิน”

ยึดท้องฟ้าเป็นบ้านเป็นม่านมุ้ง

หลากฝูงยุงเป็นเพื่อนนอนหนุนหมอนหิน

ตกระกำาลำาบากแสนแค้นอาจิณ

จนชาชินกับรัฐ “สวัสดิการ” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

........................................

ธิวัชร์ ดำ�แก้ว

ไ

ก



ารพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประ 

ชาชนน้ัน รัฐบาลจําเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาประ                                                                             

เทศท่ีมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการมุ่งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงอย่างไร้

รอยต่อ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเดินทาง

และการขนส่ง เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

ดังนั้น หน่วยงานที่กํากับดูแลด้านการขนส่งและเดินทาง                                                                                                

อย่างกระทรวงคมนาคม จึงจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                

ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ

รองรับความต้องการในการเดินทางและการขนส่งในอนาคต ให้

เกิดการเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมอย่างเป็นระบบท่ีมีประ 

สิทธิภาพ ซึ่ง สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ศึกษาการแปลง

นโยบายสู่การปฏิบัติ แบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

ในระดับภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา

ด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และเป็นกรอบแนวทาง

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปจัดทําแผนงาน โครงการ ในการ

แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโล

จิสติกส์ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี

และถ้าพูดถึงการขนส่งและการเดินทาง ระบบรางถือว่า

มีต้นทุนที่ต่ําและขนทั้งคนละสินค้าได้จํานวนมาก ดังนั้น กรม

การขนส่งทางราง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้

ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้เป็นการขนส่งระบบหลักของประเทศ กรมการขนส่งทาง

ราง ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้

ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ หรือ R-MAP

ท้ังน้ี เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถ 

ไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเท่ียวและการพัฒนาพ้ืน                                                                              

ท่ี เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ี

ทั่วประเทศ รวมทั้งรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้

อย่างไร้รอยต่อ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่ง

เกษตรกรรม แหล่งท่องเท่ียว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศ

เพื่อนบ้าน ในพ้ืนท่ีในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

รวมถึงการพัฒนาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครง 

สร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ

ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนา

ความเจริญสู่ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและการเดินของประชาชน

พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

ระบุว่า โครงการ R-map เป็นอีกหน่ึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

ในปี 2565-2566 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งทาง                                                                                     

ราง เพื่อบูรณาการโครงข่ายระบบราง สร้างความสมดุลและความ 

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงผลการ                                                                                    

ศึกษาท่ีได้จะนําไปจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบ 

คลุมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูป

ธรรม โดยจะมีการบูรณาการร่วมกับการขนส่งระบบอื่นๆ เพื่อให้

เกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมในภาพรวมของประเทศ 

และล่าสุด กรมการขนส่งทางรางได้เปิดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เพื่อนํามาประกอบการการศึกษาโครงการ โดย

มีขอบเขตการศึกษา 4 ส่วน ประกอบด้วย การทบทวนสํารวจ

รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดําเนินงานของแผนงาน

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ

พัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประ

เทศฯ, การจัดทําแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและ

เชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ดําเนินการศึกษาดัง

กล่าวเกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดผลประโยชน์ต่อประ 

ชาชนและประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันว่ากระทรวง

คมนาคมในฐานะต้นสังกัดจะผลักดันการพัฒนาโครงข่าย

ระบบราง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งประเภทอื่น                                                                                 

ไม่ว่าจะเป็นถนน น้ํา หรืออากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขนส่งสินค้าและการเดินทางอย่างไร้รอยต่อออกมาสมบูรณ์

เหมือนดังที่คาดหวังไว้ หรือจะขรุขระ ลุ่มๆ ดอนๆ เหมือน

รถไฟฟ้าสายสีส้มหรือไม่. 

     

มจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO โชว์ของส่งท้าย

ปลายปีด้วยรางวัลที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ “2021 

Thailand Customer Experience Outsourcing 

Services Company of the Year Award” จาก Frost & 

Sullivan องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก ตอกย้ํา

การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม Con 

tact Center ของประเทศไทย และ

เตรียมก้าวสู่เทคดิจิทัล...ไม่เมาธ์

ไม่ได้แล้ว ก็เพราะบริษัทได้รางวัล

ดังกล่าวต่อเนื่องมาถึง 9 ปีทีเดียว 

งานนี้ต้องปรบมือรัวๆ แสดงความ

ยินดีกับบิ๊กบอส “ปกรณ์ อาภา

พันธุ์” ที่ยืนยิ้มแก้มปริ หายเหนื่อย 

สมกับท่ีมุ่งม่ันต้ังใจทํางานมาตลอด 

ด้วยนะคร้า.
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ยิ้มแก้มปริ

เศรษฐกิจ

บ

ก  

บุญช่วย ค้ายาดี  

ปกรณ์ 

อาภาพันธุ์ 

คาดช้อปดีมีคืนกระตุ้นศก.

ดันเงินสะพัด5หมื่นล./พลังงานสั่งตรึงราคาน้ํามัน
ไทยโพสต์ • สมาคมผู้ค้าปลีกไทยจุดติด “ช้อปดีมีคืน” ปี 2565 คาด

กระตุ้นบริโภคในประเทศ พร้อมดันเงินสะพัด 4-5 หมื่นล้านบาท 

ด้าน “พลังงาน” ใจป้ำาตรึงราคาน้ำามันทุกชนิด 11 วัน มอบของขวัญ

ปีใหม่ ส่วนพาณิชย์ตรวจเข้มการจำาหน่ายกระเช้าของขวัญ ป้องกัน

การฉวยโอกาสข้ึนราคา ย้ำาต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน

นายญนน์ โภคทรัพย์ 

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

เปิดเผยว่า สมาคมต้องขอขอบ   

คุณรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอของ                                      

ภาคเอกชน และให้ความสําคัญ     

กับการกระตุ้นการใช้จ่ายภาย 

ในประเทศ โดยอนุมัติให้อัดฉีด

เม็ดเงินเข้าระบบในครั้งนี้ผ่าน

โครงการช้อปดีมีคืน เพื่อให้

ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถนํา

ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการไป

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 หมื่น

บาท ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เป็น

เรื่องที่สมาคมได้ผลักดันมาโดย

ตลอด  

ทั้งนี้ “ช้อปดีมีคืน” ที่จะ                                   

เริ่มในต้นปี 2565 นี้ ถือเป็น 

การเริ่มต้นและเป็นกระสุนทาง

เศรษฐกิจนัดแรกในการอัดเม็ด                                  

เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยที่

มีประสิทธิภาพ สามารถสนับ 

สนุนการใช้จ่ายของผู้คนได้ตรง

จุด อีกทั้งโครงการดังกล่าวยัง

เป็นการส่งเสริมมาตรการท่อง

เที่ยวของรัฐให้เกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีเงิน

สะพัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ

กว่า 4-5 หมื่นล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ                                       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง 

งาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล

มีนโยบายให้ทุกกระทรวงมอบ

ของขวัญปีใหม่ประจําปี 2565 

ให้กับประชาชน โดยกระทรวง

และหน่วยงานในการกํากับดูแล

ญนน์ โภคทรัพย์

พริ้นซิเพิลฯจับมือ‘ราชกรุ๊ป’ 

ตั้งรพ.รุกตลาดต่างจังหวัด

ผนึกกำาลัง • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) นํากลุ่ม ปตท. แสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในงาน 

PTT Group CG Day 2021 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “The Power of Business Integrity” ผนึกกําลัง

ร่วมของกลุ่ม ปตท.ที่ให้ความสําคัญและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกํากับกิจการ

ที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ภายในกลุ่ม เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท.ให้ทัดเทียมระดับสากล เตรียม

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต โดยมี 6 บริษัทเรือธงของกลุ่ม ปตท.เข้าร่วมด้วย. 

ไทยโพสต์ •  นายธานี มณีนุตร์                                        

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.

พร้ินซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC 

เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับบริษัท 

ราชกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ 

RATCH ร่วมลงทุนจัดต้ังบริษัท 

พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์-สกลนคร 

จํากัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้าน

บาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล

ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 59 เตียง                                                     

โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 75% 

และ RATCH ถือในสัดส่วน 25%  

ทั้งนี้ จะเช่าที่ดินขนาด                                                   

14 ไร่ และก่อสร้างโรงพยาบาลใน                                             

จังหวัดสกลนคร รวมถึงอุปกรณ์

การแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสาร                                                     

สนเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุน 

เวียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม                                                   

463 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อ                                             

สร้างและเร่ิมเปิดให้บริการได้ในปี 

2565 โดยการร่วมลงทุนดังกล่าว

นับเป็นไปตามแผนงานขยายโรง

พยาบาลให้ครบ 20 แห่งภายใน

ปี 2566 จากปัจจุบันมีจํานวน 12 

แห่งใน 10 จังหวัด โดยโรงพยาบาล

พร้ินซ์ สกลนคร จ.สกลนคร จะ

กลายเป็นโรงพยาบาลในเครือแห่ง

ท่ี 13 ใน 11 จังหวัด ตามลําดับ

สําหรับแนวทางในการ

ขยายจํานวนโรงพยาบาลนั้น 

บริษัทไม่ได้ปิดกั้นแนวทางการ

ลงทุน โดยจะมีทั้งการเข้าลงทุน

เองหรือเปิดรับพันธมิตรที่มีความ                                       

ต้องการลงทุนในธุรกิจโรงพยา 

บาล แต่ขาดความเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจโรงพยาบาล เช่นเดียวกับที่

ร่วมมือกับ RATCH ซึ่งจะก่อให้

เกิดพลังทางธุรกิจร่วมกัน.

ทุ่มงบขยายถนน จ.ชลบุรีหนุนขนส่งอีอีซี

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด

เผยว่า สํานักงานก่อสร้างทางที่ 2 ดําเนินการก่อสร้างขยาย 4 

เลน ทางหลวงหมายเลข 332 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3 

(แยกเจ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี 

14.17 กม. วงเงินกว่า 797 ล้านบาท วิ่งฉิว แล้วเสร็จตลอด

สาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภาคอุตสาหกรรมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออี

อีซี รวมถึงขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจายรายได้สู่

ท้องถิ่น 

ออริจิ้นกางแผน 3 ปีผุดโซลาร์ วิลเลจ 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI  เปิดเผยว่า บริษัท ออริจิ้น                                                                             

กันกุล เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน วางแผน 3 ปี 

(พ.ศ.2565-2567) จะผลักดันให้เกิดหมู่บ้านพลังงานแสงอา 

ทิตย์ (โซลาร์ วิลเลจ) ในกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้ บมจ.

บริทาเนีย หรือ BRI บริษัทในเครือ โดยในไตรมาส 1/2565 

นําร่องติดตั้งโซลาร์รูฟแบบ Private PPA ใน 2 โครงการย่าน

ราชพฤกษ์-พระราม 5 และบางนา กม.12 ก่อนขยายผลต่อ

เนื่อง ปี 66-67 พร้อมเตรียมนําแอป PARITY เอื้อลูกบ้านซื้อ

ขายพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านบล็อกเชนและ Smart Contract 

แบบ Peer-to-Peer 

สสว.ปลื้มSME

ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง4เดือน

ไทยโพสต์ • สสว.ปลื้มแนวโน้ม

เอสเอ็มอีกระเตื้อง หนุนดัชนีความ 

เชื่อมั่นงวด พ.ย.ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โวค่าดัชนีฯ 

เกินระดับค่าฐานที่ 50 เป็นครั้ง

แรกตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 

ระลอกล่าสุด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํา                                                   

นวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม เปิด

เผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้

ประกอบการเอสเอ็มอีประจําเดือน 

พ.ย.2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ 

ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือน ต.ค.                                                         

2564 ที่ระดับ 44.9 มาอยู่ที่ระดับ 

50.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินระดับค่า

ฐานที่ 50 เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิด

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

ปี 2564 หรือตั้งแต่เดือน เม.ย.64 

ซึ่งการเพิ่มขึ้นมาจากเกือบทุกองค์

ประกอบของดัชนีฯ และปรับตัวดี

ขึ้นในทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะ

ภาคบริการ เป็นผลจากการผ่อน

คลายการควบคุมการแพร่ระบาด

ของภาครัฐในเรื่องข้อจํากัดการ

เดินทาง และผ่อนปรนอนุญาตการ

ดําเนินธุรกิจได้มากขึ้น

ท้ัง น้ียังคงมีประเด็นท่ีน่า

กังวลในด้านองค์ประกอบด้านต้น                                            

ทุน ท่ีมีความเชื่อม่ันลดลงต่อเนื่อง 

จากเดือนก่อนหน้า ค่าดัชนีฯ ลดลง

อยู่ท่ีระดับ 38.5 โดยเฉพาะต้นทุน

ค่าวัตถุดิบและสินค้า ค่านํ้ามัน และ                                                 

การขนส่งท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีดัชนี

เอสเอ็มอี ภาคการผลิต ภาคการค้า                                                    

ภาคการบริการ และธุรกิจการเกษตร 

ในเดือนน้ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมดมาอยู่ท่ี

ระดับ 49.4, 49.5, 51.1 และ 57.2 

ตามลําดับ โดยเฉพาะภาคการ

บริการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาก

ที่สุด ได้แก่ สาขาบริการการท่อง

เที่ยว การขนส่งมวลชน (ไม่ประจํา

ทาง) บริการเสริมความงาม/สปา/

นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร และ

โรงแรม/ที่พัก

สําหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ                                                     

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่

ระดับ 58.1 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 55.0 

จากแนวโน้มการขยายตัวของยอด

ขายสินค้าและการให้บริการที่เพิ่ม

ขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการ

ท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะมีนักท่อง

เที่ยวต่างประเทศและในประเทศ

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต. 

60,938.22

22/12/64

1,626.79
+4.54

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,263.99 4,366.43 -1,102.44
 7,042.10 6,782.48 259.62
 30,487.83 28,457.23 2,030.60
 28,450.63 29,638.42 -1,187.78

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.29 34.02
ยูโร 37.40 38.40
ปอนดสเตอรลิง 43.86 45.05
เยน (100 เยน) 28.97 29.82
หยวนจีน 4.98 5.38
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,500 28,600
ทองรูปพรรณ 27,985 29,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เดินทางไร้รอยต่อ

สศก.จับมือ กคช.เชื่อมฐานข้อมูล

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผย

ว่า ได้จับมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยใน

ชุมชน สร้างรายได้จากผลผลิต ยกระดับวิถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ 

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถพัฒนา

ชุมชนและเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตน 

เองได้ มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เกษตรกรเลี้ยงหมูโอดต้นทุนพุ่ง 

นสพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่ง

ชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีปัญหารุมเร้าหลายด้าน โดย

เฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ต่อต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นมากถึง 25% นอกจากนี้ยังมีการจัดการ

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เพื่อป้องกันโรคใน

สุกรอย่างเข้มงวด เกิดเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องแบกรับอีกกว่า 

400-500 บาทต่อตัว ดังน้ันจึงอยากให้ผู้บริโภคเข้าใจกลไกตลาด 

ที่เกิดขึ้น ที่เพียงช่วยต่อลมหายใจผู้เลี้ยงต่อไปเท่านั้น 

ธ.ก.ส.ลุยโอนประกันข้าวให้ชาวนา

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้

ดําเนินการโอนเงินประกันรายได้ ให้เกษตรกรตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ในงวดท่ี 1-9 

(เพ่ิมเติม) พร้อมงวดท่ี 10 อีกจํานวน 1,174 ล้านบาท จํานวน

เกษตรกร 93,302 ครัวเรือน ซ่ึงผลการโอนเงินโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ต้ังแต่งวดท่ี 1-10 รวม

ท้ังหมดจํานวน 83,483 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์

แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัว  

เรือน

MINT ขายโรงแรม 3,500 ล้างหนี้

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่า บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT แจ้ง

ว่า บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 รายการ รวม

มูลค่า 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,500 

ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 เพื่อดําเนินตามกลยุทธ์

การหมุนเวียนสินทรัพย์ของ MINT รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องและ

ลดภาระหนี้.

ไทยโพสต์ • “คลัง” ปักหมุดปรับ

โครงสร้างภาษี เพิ่มประสิทธิภาพจัด

เก็บ หลังรัฐบาลลุยกู้ 1.5 ล้านล้าน

บาทสู้ โควิด-19 ดึงเทคโนโลยีเสริม

ทัพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโมเดล 

BCG เดินหน้าศึกษาแนวทางรีดภาษี

ความเค็ม แก้ปมสุขภาพคนไทยหลัง

พบบริโภคโซเดียมสูง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ

ในงานสัมมนาออนไลน์ “ยุทธศาสตร์

สรรพสามิต ภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

NEXT NORMAL” ว่า ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 รัฐบาลใช้มาตรการทาง                                     

การคลังเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา บรร 

เทาความเดือดร้อนของประชาชน

และภาคธุรกิจ รวมถึงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ผ่านการกู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาท 

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาค

รัฐมีการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจาก

การใช้จ่ายประจําปีเป็นจํานวนมาก                                          

ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่ง

พิจารณาแนวทางการปฏิรูปโครง 

สร้างภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ

รายได้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ผ่าน 3 แนวทางหลักคือ 1.การ                                                      

ดึงเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน                                             

โดยล่าสุดมีบริการใหม่ Digital Sup 

plychain Finance ที่จะเข้ามาช่วย

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ซื้อรายใหญ่ 

และระบบสถาบันการเงินทั้งหมด 

2.การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงาน

สะอาดในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม 

และบริการ ขณะเดียวกันต้องไม่ส่ง

เสริมผู้ใช้พลังงานสิ้นเปลือง เปลี่ยน

ระบบรถยนต์ที่ใช้น้ํามันมาใช้ไฟฟ้า

แทน

และ 3.การส่งเสริมสุขภาพและ 

การป้องกันโรคที่สําคัญสําหรับคน

ไทย ส่วนหนึ่งดําเนินการผ่านมาตร 

การภาษีสรรพสามิตไปแล้วคือ ภาษี

ความหวาน และสิ่งที่จะตามมาคือ                                       

การจัดเก็บภาษีความเค็ม ซึ่งอยู่

ระหว่างการศึกษา เนื่องจากพบว่า

อัตราการบริโภคโซเดียมของคนไทย

ค่อนข้างสูง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง

สําคัญอย่าง ความดันโลหิตสูง และ

ไตวาย ส่วนเรื่องที่ไม่ส่งเสริมคือ สิน                                     

ค้าท่ีไม่เป็นผลดีกับสุขภาพ ท้ังแอลกอ 

ฮอล์และยาสูบ โดยจะมีการปรับ

โครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม เพื่อ 

ลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของประชาชนลง

นายอาคมกล่าวอีกว่า ภาพรวม

การระบาดของโควิด-19 ในไทยเร่ิม

คล่ีคลายดีข้ึน แม้จะมีการระบาดของ

สายพันธ์ุโอมิครอนเข้ามา แต่มองใน

ทางบวกว่าระบบสาธารณสุขของไทย

ยังมีความรอบคอบ มีมาตรการเข้ม

งวด และหลังจากผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์ เปิดประเทศ ทําให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกลับมา เชื่อว่าจะส่งผล

ดีกับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพ

สามิตในระยะต่อไป.

คลังลุยปรับโครงสร้างชูรีดภาษีความเค็ม 

ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ

ประชาชนทุกคนใช้ช่วงเทศกาล

ปีใหม่ ด้วยการตรึงราคาน้ํามัน

ทุกชนิดตลอด 11 วัน ระหว่าง

วันที่ 25 ธ.ค.2564-วันที่ 4 ม.ค.

2565 (เฉพาะสถานีบริการของ 

PTT Station)  

โดยตรึงราคาน้ํามันดีเซล

ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรถึงสิ้น

เดือน มี.ค.2565 ขยายส่วนลด

ก๊าซหุงต้ม (LPG) จํานวน 100 

บาทต่อคนต่อเดือน จนถึง 31 

ม.ค.2565 และตรึงราคา LPG 

อยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม 

จนถึง 31 ม.ค.2565 พร้อมกับ

ตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับ

รถยนต์ (NGV) อยู่ที่ 15.59 

บาท/กก. จนถึง 15 ก.พ.65

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล 

มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณ                        

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ                       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา 

ณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้า

ภายใน และสํานัก                       

งานพาณิชย์จังหวัด

ทั่วประเทศ ออก

ตรวจสอบและติด 

ตามสถานการณ์

ราคาสินค้า การจํา                    

หน่ายกระเช้าของ

ขวัญ ชุดของขวัญปีใหม่อย่าง

ใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวย

โอกาสปรับราคาเอาเปรียบผู้

บริโภค และให้ประสานห้าง

สรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง 

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านจําหน่าย

สินค้าให้มีการปิดป้ายแสดง

ราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้

บริโภคได้รับทราบด้วย รวม

ทั้งกําชับไม่ให้นําสินค้าที่ ใกล้

หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

หรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลงใน

กระเช้าหรือชุดของขวัญ และ

ห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคา

จําหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มี

เหตุผลอันควร.



ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งประกันภัยแบบบุคคลและแบบ

ประกันกลุ่ม ด้วยจุดเด่น ความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้อง

สำารองจ่าย ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้ภายใน 3 นาที ตลอด 

24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องทำาการนัดหมายล่วงหน้า และที่สำาคัญสามารถ

เลือกพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้องมีประวัติ

กับทางผู้ให้บริการมาก่อน พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

นางแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ.

ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ กล่าวว่า ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดตัว “ไลฟ์ 

โพรเทคเตอร์” แบบประกันภัยใหม่ โดยสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกัน

ภัยในระยะเวลาสั้นเพียง 5, 10 หรือ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครอง

ชีวิตจนถึงอายุ 90 

ปี และรับเงินครบ

กำาหนดสัญญา 

100% เมื่ออยู่ครบ

กำาหนดสัญญา 

หรือเบี้ยประกัน

ภัยของกรมธรรม์

หลักที่ชำาระมาแล้ว

ทั้งหมด นอกจาก

นี้ ยังสามารถแนบ

ความคุ้มครอง

อื่นๆ เพิ่มเติมได้

ทั้งประกันสุขภาพ 

ประกันอุบัติเหตุ 

และประกันโรคร้ายแรง อีกทั้งเบี้ยประกันภัยที่จ่ายยังนำาไปใช้ลด

หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามข้อกำาหนด

กรมสรรพากรได้อีกด้วย

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า เตรียมขนทัพท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และโปรโมช่ันสุดพิเศษปิดท้ายปี ร่วมออกบูธใน

งาน Money Expo 2021 คร้ังท่ี 21 ซ่ึงจัดข้ึนภายใต้แนวคิด “Future 

Wealth” พร้อมลดหย่อนภาษีในท่ีเดียว และโปรโมช่ันสุดพิเศษ รับบัตร

กำานัลมูลค่าสูงสุด 12,000 บาท เมื่อซ้ือแบบประกันท่ีร่วมรายการ.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลังจากที่ออกผลิตภัณฑ์ เจอ จ่าย จบ  มาในช่วงปี 2563   

ซึ่งการระบาดยังไม่รุนแรง และพบมีการติดเชื้อจำานวนน้อย 

ทำาให้ประกันเจอ จ่าย จบ ได้รับความนิยมอย่างสูง จนมี

ยอดทำาประกันพุ่งสูงถล่มทลายถึง 7 ล้านกรมธรรม์ จากประกันโค

วิดท่ีมีกว่า 20 ล้านกรมธรรม์ สร้างผลกำาไรให้บริษัทประกันกำาไรเติบโต 

แต่มาถึงปี 2564 พบว่ามีการระบาดรุนแรงและมีจำานวนผู้ติดเช้ือพุ่งสูง

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับประกันหลายค่าย จนเป็นเหตุให้มีบาง

ค่ายต้องยกเลิกขายประกัน บางแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

โดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ยอดขายประกันโควิดปี 2563–

ส.ค.2564 มียอดกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ยประกัน

ภัยสะสมรวม 11,250 ล้านบาท ขณะที่ยอดเคลมประกันในช่วงที่มี

การระบาดรุนแรงในไทยเพิ่มขึ้นรายเดือนนั้น จะพบว่าตั้งแต่เดือน 

พ.ค. ที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนถึง 1,143.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

เดือน เม.ย.2564 ที่จ่ายเพียง 308.96 ล้านบาท เริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นต่อ

เนื่องมาจนกระทั่งเดือน ต.ค.2564 ยอดจ่ายสินไหมทดแทนน่าจะสูง

กว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลทำาให้สิ้นปี 2564 คาดการณ์ว่าตัวเลขมี

โอกาสขึ้นถึง 40,000 ล้านบาท

แม้ธุรกิจประกันหลายแห่งจะได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโควิด-19 แต่สำาหรับ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 

หรือ SOMPO ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือ นางชญณา ศิริ

ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SOMPO ระบุว่า จากสถานการณ์

เศรษฐกิจในปี 2564 ที่ค่อนข้างซบเซา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรือธงของบริษัท อย่างประกันภัย

การเดินทาง ต้องชะงักจาก

สถานการณ์ โควิด-19 แม้จะ

มีปัจจัยหลากหลายด้านที่ส่ง

ผลกระทบดังที่กล่าวข้างต้น 

แต่บริษัทยังคงมีผลประกอบ

การสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

โดยสามารถสร้างการเติบโต

สูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 

16% คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 

หรือ GWP อยู่ที่ 3,329 ล้าน

บาท มีพอร์ตลูกค้าไทยเพิ่มขึ้น

เกือบเท่าตัว ส่งผลให้ปัจจุบัน

สัดส่วนพอร์ตลูกค้าญี่ปุ่นคิด

เป็น 60% ขณะที่สัดส่วน

พอร์ตลูกค้าไทยเพิ่มเป็น 40%

“ซมโปะมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จากอัตรา

เติบโตในปี 2564 ที่ 16% ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ แม้ว่าประกันภัย

การเดินทางจะยังไม่กลับมาฟื้นตัว แต่เชื่อว่าการเดินทางท่องเที่ยว

ในประเทศ หรือการ work from anywhere ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์

อย่างต่อเนื่อง และการตระหนักถึงสุขภาพของคนไทย จะส่งผลดีต่อ

ประกันภัยรถยนต์ของซมโปะ เพราะคนหันมาเดินทางด้วยรถส่วนตัวมาก

ข้ึน นอกจากน้ี ซมโปะยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการขยาย

ตัวและการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ” นางชญณากล่าว

ด้าน นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์

ประกันชีวิต กล่าวว่า จากผลการดำาเนินงาน 11 เดือนแรก (ม.ค.-

พ.ย.64) บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,881 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

เติบโต 34% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าเป้า

หมายธุรกิจที่ตั้งไว้ถึง 125% มีกำาไรสุทธิ 663 ล้านบาท เติบโต 27% 

ขณะเดียวกัน มีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ที่ 92% สูงกว่าค่า

เฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 81%

สำาหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกอยู่ที่ 7,887 ล้านบาท คิดเป็น

ส่วนแบ่งการตลาด 5% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีและมี

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยง 

ด้วยสินทรัพย์มากกว่า 55,633 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสูง

ถึง 236.5% มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งกำาหนดไว้ที่ 120%

“เบื้องหลังความสำาเร็จนี้เป็นผลจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 

และบิ๊กดาต้า มาวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการ โดยการยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบโจทย์ตรงใจทุก

ช่วงวัย เข้าถึงง่าย และคุ้มค่าเงิน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ

ลูกค้า และบริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำาคัญของ

การวางแผนชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนประกันสุขภาพ 

การวางแผนทางการเงินสำาหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำา

ความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี Wellness Living ของ

ลูกค้าและคนไทย” นางภฤตยากล่าว

ประกันเดินทางลดความเสี่ยง 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ได้จับมือกับ    

ทรูมันนี่ มอบฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้อง

ถนน 24 ชั่วโมง เพิ่มความอุ่นใจในทุกการขับขี่

รถยนต์เพื่อเดินทางช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้แก่ลูกค้า

ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่สมัครและยืนยันตัวตนแล้ว 

เพียงลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน 

TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 

2565 รับความคุ้มครองนาน 2 เดือน นับตั้งแต่

วันเริ่มความคุ้มครอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

TrueMoney Customer Care ผ่าน Call Center 

เบอร์ 1240 หรือ Live Chat ตลอด 24 ชั่วโมง

เช่นเดียวกับ บมจ.ธนชาตประกันภัย 

มอบความสุขส่งท้ายปีให้ของขวัญแทนใจช่วง

เทศกาลปีใหม่แก่ลูกค้า รับฟรี! “ประกันภัย

อุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ” คุ้มครองอุบัติเหตุส่วน

บุคคลสูงสุด 1 แสนบาท นาน 30 วัน เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน 

Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” พิเศษ! เมื่อลงทะเบียน

เป็นเพื่อนกันบนไลน์ครั้งแรก รับเพิ่ม Dunkin Donut มูลค่า 95 บาท 

และหากต่อประกันผ่านไลน์จะได้รับเพิ่มบัตรเติมน้ำามัน PTT มูลค่า 

100 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2564 ลูกค้าธนชาตประกันภัย

สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่าน Line Official Account “ธนชาต

ประกันภัย” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2564 

ผนึก Agoda นำาร่องประกันเดินทาง

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI เปิดเผย

ว่า “พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น 

ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค

ให้ทันกับสภาพแวดล้อม อย่างเมืองไทย

ประกันภัย จึงได้ผนึกกำาลังร่วมกันกับ 

Agoda เพื่อขยายช่องทางการซื้อ-ขาย 

ให้ลูกค้าได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยอย่างสะดวกสบายจองห้องพักและ

ซื้อประกันเดินทางได้ครบและครอบคลุม 

รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ด้าน

การซื้อประกันภัยแบบใหม่ให้แก่กลุ่มนัก

เดินทางของ Agoda” 

สำาหรับลูกค้าที่จองห้องพักผ่าน 

Agoda สามารถซื้อประกันภัยการเดิน

ทาง “TA ปันสุข” เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 48 บาท ครอบคลุมการเดิน

ทางภายในประเทศ และดีลโปรโมชั่นพิเศษมากกว่าที่เคยจาก Agoda 

ร่วมสัมผัสประสบการณ์เติมเต็มความสนุกที่แสนจะอุ่นใจในทุกทริป 

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ 

เอาใจกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ยุค Next Normal ที่ใส่ใจสุขอนามัย ขยาย

ความคุ้มครอง Telemedicine พบหมอแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเค

ชัน Raksa สำาหรับลูกค้าเจนเนอราลี่ที่ถือกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์

ห

ข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วสำาหรับ

ประเทศไทย แม้จะ

มาไวไปไวสักหน่อย 

จนไม่ทันได้รู้สึกสัก

เท่าไหร่ แต่สำาหรับสาวๆ 

อย่างเรา ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ 

ร้อน ฝน หนาว ก็ถือเป็นเรื่องจำาเป็นและไม่ควรมองข้าม

ที่จะต้องดูแลผิวกายอยู่สม่ำาเสมอและตลอดเวลา เพื่อไม่

ให้ผิวขาดความชุ่มชื้น แห้งกร้าน และแตกเป็นขุย Body 

Lotion 3 สูตร จากกิฟฟารีน อาทิ Giffarine Hya Anti-

Aging Body Lotion, Giffarine Merinian Olive Virgin Age 

Body White และ Giffarine Astaxanthin Age-Defying 

Body Lotion จะช่วยให้ผิวของคุณสาวๆ กลับมาชุ่มชื้น 

าคุณเบื่อกับมันฝรั่งสี

ขาว ให้ลองเปลี่ยนมา

กินมันเทศสีส้มแทน 

พวกมันเต็มไปด้วยวิตามินเอ 

นั่นคือสิ่งที่ทำาให้พวกเขาเป็นสี

ส้ม ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับริ้วรอย

และรอยเหี่ยวย่น ด้วยการ

ฟื้นฟูคอลลาเจนที่เสียหาย

จากสารอนุมูลอิสระ แนะนำา

วงปีใหม่ที่หลายคนหยุดยาว  และกลับไปเยี่ยมญาติมิตร

สหาย นอกจากความสุขที่ได้พบปะคนในครอบครัวและได้

เฉลิมฉลองแฮปปี้นิวเยียร์แล้ว ก่อนการออกเดินทางกลับ

ไปต่างจังหวัด ควรให้ความใส่ใจและเตรียมตัวให้พร้อม 

ก่อนออกเดินทางกลับภูมิลำาเนา โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เป็นสายดื่มคอ

ทองแดงทั้งหลาย ที่หากพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจทำาให้เกิดอาการ

วูบหรือหลับใน กระทั่งทำาให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก่อนถึงที่หมายได้ 

เพื่อให้ทุกคนกลับไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด และกลับมาทำางานใน

เมืองกรุงอย่างปลอดภัย 

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่าย

ลดอุบัติเหตุ ให้ข้อมูลว่า “การดูแลตัวเองและป้องกันอุบัติเหตุใน

การเดินทางกลับต่างจังหวัดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อันดับแรก

คือความปลอดภัยก่อนการเดินทาง ขอแนะนำาให้เตรียมพร้อมเรื่อง

รถยนต์ เช่น ต้องไปเช็กเบรก ล้อ ยาง ลมยาง และน้ำามันเครื่อง 

ว่าทุกอย่างปกติและมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่ ถ้าทุกอย่างปกติ 

ขั้นต่อมาต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 

โดยเฉพาะเรื่องของการจัดตารางเวลาการพักผ่อนให้เพียงพอ    

หลีกเลี่ยงการตื่นนอนตอนเช้าและขับรถยนต์ออกต่างจังหวัด แต่

ให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ขับรถควรงดดื่มสุราอย่างน้อย 3 วัน และพักผ่อน

ก่อนออกเดินทางให้เต็มที่ หรือนอนหลับพักผ่อน 1 คืน โดยที่ไม่

ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะถ้ายังดื่มสุราอาจทำาให้อ่อนเพลียได้ และเกิด

อาการล้าสะสมจากการดื่มของมึนเมาติดต่อกันหลายวัน ประกอบ

ร่างกายของเรานั้น ในแต่ละวันก็ต้องทำากิจกรรมต่างๆ มากมาย 

บวกกับการนอนน้อยและดื่มสุราก่อนออกเดินทางในวันรุ่งขึ้น อาจ

ทำาให้ผู้ขับขี่วูบหลับในได้ไม่ว่าจะขับรถยนต์ หรือขี่มอเตอร์ไซค์ 

และเพียงแค่วูบหลับใน 3-4 วินาที ก็ทำาให้ประสบอุบัติเหตุรุนแรง

ได้แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ขับขี่อีกด้วย

เยี่ยมญาติมิตรปลอดภัยช่วงปีใหม่

‘เตรียมสุขภาพพร้อม’ก่อนเดินทาง

ช่

มันเทศ..ต่อสู้รอยเหี่ยวย่น

ส่วนความปลอดภัยอันดับที่สอง ในการ

เดินทางกลับต่างจังหวัดคือ ถ้าเป็นไปได้เมื่อไป

ถึงจังหวัดและชุมชนของตัวเอง โดยเฉพาะ

ผู้ที่มาจาก กทม. ก็แนะนำาให้ไปตรวจคัด

กรองโควิด-19 ที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล ด้วยชุดตรวจ 

ATK เพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสร้าย หากว่า 

รพ.สต.มีอุปกรณ์ชุดตรวจดังกล่าวเพียงพอ หรือ

หากในชุมชมใดมีการจัดโซนตรวจคัดกรองโดย

ระบบ ATK ก็ควรไปตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อป้องกันการ

ติดเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัวหรือชุมชน ส่วนลูกหลานที่เมื่อ

กลับถึงบ้านและต้องการมอบเงินให้กับพ่อแม่ไว้เป็นค่าใช้จ่ายนั้น 

แม้จะยังไม่มีข่าวการติดเชื้อโควิด-19 จากธนบัตร แต่เพื่อความ

ถ้

• ญาติมิตรเพื่อนฝูงที่ได้ทราบข่าวว่า ดำารง 

พุฒตาล ย้ายไปตั้งรกรากเป็นการถาวร อยู่ที่ดอยดาโร 

จังหวัดเชียงราย ต่างพากันเป็นห่วงกลัวว่าจะอดอยาก 

ต่างก็ส่งเสบียงกรังทั้งของแห้งของสดไปให้ จนเจ้า

ตัวถึงกับต้องซื้อตู้แช่เพิ่ม นอกจากตู้เย็นที่มีอยู่หลาย

ตู้ และยังยินดีที่จะรับของฝากอย่างไม่จำากัดจำานวนอีก

ด้วย..•

• เป็นประจำาช่วงปลายปีนานเกือบ 20 ปี ที่ 

พลอย-ชนิลเนตร ต่อสหะกุล จะโชว์ฝีมือทำาบลูเบอร์รี

พายที่ใส่บลูเบอร์รีอย่างดีแบบไม่กลัวขาดทุนออก

มาขาย จนมีแฟนๆ รู้จักกันดีว่าทั้งหอมทั้งหวาน 

รสชาติอร่อยมาก ปีนี้ก็มีกำาหนดทำาขายตั้งแต่วันที่ 25 

ธันวาคม-3 มกราคม 2565 รวม 10 วัน สนใจติดต่อ

ได้ที่ร้านพระรามเก้าไก่ย่าง ซอยพระรามเก้า 39 โทร.

08-8847-3939 และโทร.0-2318-3939..•

• เพื่อนฝูงคะยั้นคะยอให้กินยำาปลาดุกฟูใส่ยอด

สะเดา อาหารอร่อยของร้านไผ่ จังหวัดสมุทรสาคร 

ร้านอาหารระดับรางวัลมิชลิน แต่ ตุ้ม-ณิชยา ชัย

วิสุทธิ์ ก็ต้องปฏิเสธอย่างไม่ไยดี เพราะทุกๆ วัน

อาทิตย์ ตัวเองจะต้องแวะตลาดสดเพื่อซื้อปลาดุกที่

แม่ค้ากำาลังจะทุบหัวปลาให้ลูกค้านำาไปปล่อยที่คลอง

มหาสวัสดิ์ ทางผ่านที่จะกลับบ้าน..•

• ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้ เล็ก-

ณิชญานนท์ พรประภา ไม่ยอมเดินทางไปเที่ยว

ที่ไหน ทั้งๆ ที่มีบ้านพักตากอากาศหรูอยู่ที่อำาเภอ

พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งใจว่าจะอยู่บ้านนอนดูหนัง

ซีรีส์อยู่ที่บ้านอย่างเดียว รอให้พ้นปีใหม่แล้วจึงจะจัด

โปรแกรมเที่ยวอีกครั้ง..•

• พิเชฐ และตาลเด่น พุฒตาล สองพี่น้อง

ผู้บริหารบ้านเวียงเหล็กคาเฟ่และที่พักหรูริม

แม่น้ำาเจ้าพระยาตรงข้ามวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดีใจที่ คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 

ได้เข้าพักพร้อมภรรยาและเพื่อน เขียนคำาชมเชยถึง

พนักงานและผู้บริหารว่าเป็นสถานที่ที่เข้าพักแล้ว 

สบายทั้งกายและใจ มาเมื่อไรก็จะมาพักอีกทุกครั้ง 

จากคะแนนเต็ม 10 ให้ถึง 9 คะแนน..•

•วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. เวลา 15.00-16.30 น. 

ดร.พลรชฏ เปียถนอม เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วม

วางรากฐานงานเกษตรแม่นยำาสู่สังคมไทย ผู้ที่ต้องการ

ความมั่นคงด้านอาชีพ เศรษฐกิจ เพื่อการเพิ่มราย

ได้ ก้าวข้ามข้อจำากัดของที่ดิน เงินทุนและความรู้ ณ 

แดนเนรมิตเก่า..•

 แมวลายเสือ

ว่าให้ปรุงเมนูจากมันเทศให้

เรียบง่าย โดยการอบในเตา

อบ แล้วโรยหน้าด้วยผักหรือ

พริก เพียงเท่านี้ก็ได้เมนูที่ดี

ต่อสุขภาพผิวของคุณแล้ว. เ

ร่วมยินดี • นายวิเลิศ ภูริ

วัชร คณบดี คณะพาณิชย                      

ศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม

แสดงความยินดีกับนายอมร 

ทองธิว กรรมการและรอง

กรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะ

ประกันภัย เนื่องโอกาสเข้า

รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์

ทรงพลัง” ครั้งที่ 5 ในฐานะ

ที่วิริยะประกันภัยได้รับรางวัล

แบรนด์แข็งแกร่งและทรง

พลังที่สุด ในกลุ่มธุรกิจประกัน

ภัยรถยนต์  จากการสำารวจ

ภาควิชาการตลาด คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 

30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

เนียนนุ่มอย่าง

แน่นอน อย่างไร

ก็ตาม หนาวนี้

นอกจากจะเพิ่ม

ความชุ่มชื้นให้กับ

ผิวด้วยการทาโลชั่น

ดีๆ แล้ว อย่าลืม

เพิ่มความชุ่มชื้นให้

กับร่างกายด้วยการ

ดื่มน้ำาสะอาดวันละ 

2-3 ลิตรด้วยนะคะ 

รับรองว่า “เอาอยู่” 

และ “ชนะ” ทุกสภาพอากาศ ให้คุณกล้าเผยผิวสวยแน่นอน.

ปลอดภัย ก่อนให้เงินบิดามารดา ก็สามารถฉีด

พ่นแอลกอฮอล์ก่อน หรือสามารถโอนใส่บัญชี

ธนาคาร ก็เป็นการป้องกันโควิด-19 ได้ทางหนึ่ง 

ขณะที่ความปลอดภัยในการเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนา ประการที่สามคือ การระมัดระวังทุก

การทำากิจกรรมภายในครอบครัวหรือหมู่ญาติมิตร 

เพราะอย่าลืมว่าการฉลองกันในปีนี้ จะแตก

ต่างกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเชื้อไวรัสโค

วิด-19 สายพันธุ์ลูกผสมอย่างโอมิครอน ดังนั้น 

ควรเว้นระยะห่างหรืองดการดื่มสุราร่วมกันจะดี

ที่สุด หรือแม้แต่การที่ฉลองสังสรรค์กันแล้ว เกิด

อาการเมาสุรา และขึ้นไปปีนต้นไม้กระทั่งตกลง

มาขาหัก หรือผู้ที่เมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์และเกิด

การล้มกระดูกหัก แขนหัก ตรงนี้ขอให้ทุกคนคิด

อยู่เสมอว่า คุณจะรับไหวหรือไม่ หากเมา

แล้วขับกระทั่งได้รับอุบัติเหตุ และเมื่อ

ไปโรงพยาบาล คุณอาจจะต้องรอ

การรักษาจากแพทย์ที่ใช้ระยะ

เวลานานกว่าเดิม หรือไม่ต่ำา

กว่า 20 นาที  เนื่องจากคุณ

หมอและพยาบาลมีน้อย และ

ต้องผลัดการเข้าเวรกันเพื่อดูแล

คนไข้ประสบอุบัติเหตุ และดูแล

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ พูด

ง่ายๆ หมอไม่สามารถรักษาหรือดูแลคุณได้ทันที 

เนื่องจากติดภารกิจในการดูแลผู้ป่วยส่วนอื่นๆ รวมถึงเรื่องของความเหนื่อย

ล้าในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือแม้ต่างบางโรงพยาบาลที่

ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งนั่นอาจเสี่ยงต่อชีวิตของคุณได้. 

ธุรกิจประกันยังแข็งแกร่ง

ซมโปะ-อาคเนย์อู้ฟู่/ลุยพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ



8 การตูน

พระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสําเภาเจดีย์
ณ วัดคอกกระบือ เพื่ อให้คนรุ่นหลังได้เห็น

รูปแบบสําเภาซึ่ งกําลังจะหมดไปจากเมืองไทย
แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ ว่า 

“วัดยานนาวา”

พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
มีพระราชศรัทธาเลื่ อมใสมั่ นคง

ยิ่ งใหญ่ในพระพุทธศาสนา จึงทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลอยู่เป็นเนืองนิจ 
มีคํากล่าวว่า ผู้ใดเอาใจใส่ทํานุ

บํารุงในพระพุทธศาสนา
และสร้างพระอาราม
“จะเป็นคนโปรด”

ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ทั้ งในพระนคร และหัวเมือง สร้างใหม่ ๓ วัด คือ

วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ
วรวิหาร และทรงบูรณปฏิสังขรณ์อีก ๓๕ วัด

ทรงสร้างพระธาตุ
เจดีย์องค์สําคัญ คือ 
พระปรางค์วัดอรุณ

ราชวราราม
สร้างมาตั้ งแต่รัชกาล
ที่  ๒ มาแล้วเสร็จ

สวยงามสง่าในรัชกาล
ของพระองค์ ประดุจ
สัญลักษณ์ความเป็น

ชาติไทย

วัดราชโอรสาราม (เดิมชื่ อวัดจอมทอง) เป็นวัดประจํารัชกาล
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เมื่ อเสด็จฯ กลับจากขัดตาทัพที่ กาญจนบุรี

ครั้ งทรงดํารงพระอิสริยยศกรมหมื่ นเจษฎาบดินทร์ ลักษณะการประดับ
ตกแต่ง ตลอดจนจิตรกรรม เป็นการผสมผสานศิลปะจีนและไทย
ที่ งดงาม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ

ภายในวัดมีพระพุทธปฏิมา
องค์ใหญ่คือ พระพุทธไสยาสน์
ตกแต่งลวดลายมุกที่ ฝ่าพระบาท

โปรดให้สร้างพระเจดีย์ 
๓ องค์ ต่อมา ใน

รัชกาลที่  ๔ โปรดให้
สร้างเพิ่ มอีก ๑ องค์
แสดงสัญลักษณ์
พระมหากษัตริย์
กรุงรัตนโกสินทร์ 
๔ พระองค์ ประดับ
กระเบื้ องหลากสี
งดงามมาก ในวัด

พระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

(วัดโพธิ์ )

บริเวณวัด มีรูปหล่อฤาษีดัดตน
เป็นต้นแบบการนวดแก้เมื่ อยล้า

จํานวน ๘๐ ตน

ทรงบูรณปฏิสังขรณ์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เพื่ อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วัดสําคัญที่ บูรณปฏิสังขรณ์
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ )
วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่ อบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว
งดงามราวกับทรงสร้างขึ้ นใหม่ทั้ งสิ้ น

การสร้างหรือบูรณะพระอาราม ทรงนําศิลปะไทย จีน และ
ตะวันตก มาผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว เรียก
ว่า “ศิลปะแบบพระราชนิยม” โดยนํากระเบื้ องเคลือบและ
กระเบื้ องถ้วยชามมาประดับลายปูนปั้ นของสถาปัตย 
กรรม เช่น พระปรางค์ ซุ้มประตู หน้าต่าง ระเบียงคด
จึงมีลักษณะโดดเด่นเป็นแบบเฉพาะของรัตนโกสินทร์
โดยแท้ กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาศิลปะครั้ งสําคัญ 

กว้างขวางและยิ่ งใหญ่
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9กีฬา

ศึก‘ไทยแลนด์ โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์’ ต้นปี65

กรุงเทพฯ • พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุ

ไทยและประธานกรรมการอำานวยการแข่งขัน เป็นประธานการแถลง

ข่าวการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2” พร้อม

ด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ 

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมผู้เกี่ยวข้อง 

โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 14 ชนิดที่แข่งขันเข้าร่วมโดยพร้อม

เพรียง ก่อนจะแข่งขันวันที่ 8-16 มกราคม 2565 ที่ จ.สงขลา เมือง

กีฬา สำาหรับ 14 ชนิดกีฬาและ 1 กีฬาสาธิต คือ กรีฑา แข่งที่

สนามติณสูลานนท์และสนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ /แบดมินตัน ที่

อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.สงขลานครินทร์ /บาสเกตบอล ที่

โรงยิมเนเซียม ม.สงขลานครินทร์ /เพาะกาย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เฟสติวัล หาดใหญ่ /ลีลาศ ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ /

ฟุตบอลที่สนามกีฬาจิระนคร, สนามพรุค้างคางและสนามติณสูลา

นนท์ /เกทบอล ที่สนาม 2 สนามติณสูลานนท์ /กอล์ฟ ที่สนามเซาท์

เทอร์ฮิลล์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ /เปตอง ที่สนามเปตอง ม.ทักษิณ /

เซปักตะกร้อ ที่อาคารสุวรรณวงศ์ สนามจิระนคร /ว่ายน้ำา ที่สระว่าย

น้ำา ม.สงขลานครินทร์ /เทเบิลเทนนิส ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

หาดใหญ่ /เทนนิส ที่เทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ /วู้ดบอล ที่สนาม

กีฬากองบิน 56 และกีฬาสาธิต กระดานยืนพาย ที่หาดชลาทัศน์ 

AIS PLAY ถ่ายสด‘ซูซูกิคัพ20’ไทย-เวียดนาม2นัด

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

ท่ีประเทศสิงคโปร์ มาถึงรอบรองฯ แล้ว AIS PLAY ยังเสิร์ฟความมันให้ถึง

บ้านเช่นเดิม ถ่ายทอดสดให้ชมครบท้ัง 2 คู่    4 แมตช์ บนแพลตฟอร์ม

ของ AIS PLAY ในทุกช่องทาง ซ่ึงแต่ละคู่จะเตะกัน 2 นัด คู่แรก เจ้าถ่ิน

ทีมชาติสิงคโปร์ รองแชมป์สาย B ปะทะทีมชาติอินโดนีเซีย ท่ี 1 สาย A 

นัดแรก 22 ธ.ค. ส่วนนัดท่ี 2 จะแข่งวันท่ี 23 ธ.ค. ขณะท่ีทัพ “ช้างศึก” ทีม

ชาติไทย ดีกรีแชมป์กลุ่มไร้พ่ายในสาย B ดวลเดือด “ดาวทอง” ทีมชาติ

เวียดนาม นัดแรกวันท่ี 23 ธ.ค. และนัดท่ี 2 วันท่ี 26 ธ.ค. ทุกคู่เร่ิมเวลา

ไทย 19.30 น. มาโน โพลกิง กุนซือใหญ่ทีมชาติไทย แม้จะเข้ามาคุม “ช้าง

ศึก” เป็นคร้ังแรกในรายการน้ี แต่ก็ทำาผลงานรอบแรกได้ดี ชนะ 4 นัด

รวด พร้อมประกาศชัดเจนว่า ต้องการทวงเจ้าอาเซียนกลับไทย ดังน้ันใน

รอบรองชนะเลิศต้องผ่านไปให้ได้ ส่วนการเจอเวียดนามยอมรับเป็นทีม

ท่ีดี และได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก รอบ 12 ทีมสุดท้ายด้วย อาจ

จะไม่ใช่เกมท่ีง่าย แต่นักเตะไทยก็พร้อมเช่นกัน ท้ังน้ี ทีมชาติไทยนำาโดย 

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีม และผู้เล่นมากประสบการณ์ “มุ้ย” 

ธีรศิลป์ แดงดา และ “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ต่างก็มีความกระหายใน

ชัยชนะกันเป็นอย่างมาก ขณะที่ ปาร์ก ฮัง ซอ ชาวเกาหลีใต้ พาทีม

ชาติเวียดนามไร้พ่ายในรอบแรก แม้จะเสมอ 1 นัดกับอินโดนีเซีย แต่

ก็ทำาสถิติคลีนชีตจากการลงสนาม 4 นัด

พันพยัคฆ์แพ้คะแนนชวดแชมป์ปันจักสีลัตปท.

ศรีสะเกษ • กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระ 

ราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมาง 

กูร สิริวิบูลยราชกุมาร และกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564 ที่อาคารดุสิตฮอลล์ ม.การกีฬาแห่ง

ชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.เป็นรอบชิงฯ มีนายภาณุ 

อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจัดสีลัตแห่งประเทศไทยเป็นประธาน 

โดยรุ่น C ชาย 55-60 กก. นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส (กองทัพบก) 

ออกอาวุธกันอย่างสนุกในการเจอกับนายเทวัญ แสงเงิน (ชมรมกีพา

ปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา) ครบยกคะแนนเสมอกัน 55-55 แต่ทาง

เทวัญ แสงเงิน (พันพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์) แพ้แต้มคะแนนเทคนิค จึง

พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนคู่อื่นๆ รุ่น S ชาย 40-45 กก. แบ

มารูวัน มาลายา (มกช.วิทยาเขตยะลา), รุ่น S หญิง 40-45 กก. บุรีซัน 

ลอเช็ง (ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา) /รุ่น B หญิง 50-55 

กก. อส.ทพ.หญิงสุดา เหลืองอภิชาติกุล (กองทัพบก) /รุ่น D หญิง 60-65 

กก. เจนจิรา หว้านเครื่อ (ชมรมกีพาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา), รุ่น E 

ชาย 65-70 กก. ธเนศ นิตุธร (ชมรมกีพาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา)/ 

รุ่น A หญิง 45-50 กก. อส.ทพ.หญิงฟิรดาวส์ คุรอแม (กองทัพบก), รุ่น 

B ชาย 50-55 กก. นายสรายุทธ สระแก้ว (มกช.วิทยาเขตตรัง) /รุ่น C 

หญิง 55-60 กก. สุวภัทร ไพธ์ิงามวงศ์ (กองทัพบก), รุ่น D ชาย 60-65 

กก. นายอาดีลัน เจ๊ะแมง (ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา)/ รุ่น 

E หญิง 65-70 กก. เกวลิน บุญมี (มกช.วิทยาเขตสุโขทัย), รุ่น F ชาย 

70-75 กก. กูอิบรอเฮม กูบาฮา (กองทัพบก) /รุ่น H ชาย 80-85 กก. 

พิมพิ ราช ต้นเขียว (ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา). 

ลอนดอน • อันโตนิโอ คอนเต 

ผู้จัดการทีมไก่เดือยทอง ท็อต

แนม ฮอตสเปอร์ บอกว่า การที่

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือยูฟ่า 

ปรับลูกทีมของเขาตกรอบยูโรปา

ลีก คอนเฟอเรนซ์ลีก เป็นการ

ตัดสินใจที่เหลือเชื่อ พร้อมบอก 

ว่าสเปอร์สเตรียมตอบโต้การตัด 

สินดังกล่าวในศาล

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถูก

ปรับแพ้ 3-0 ในแมตช์สุดท้าย

ของรอบแบ่งกลุ่มที่จะต้องเล่น

กับแรนส์ หลังจากการแข่งขัน

ต้องถูกเลื่อน เนื่องจากการติด

เชื้อโควิด-19 ของบรรดานักเตะ

และทีมงานของสเปอร์ส

โปรแกรมการแข่งขันใหม่

ที่ต้องก่อนวันที่ 31 ธันวาคมที่

จะถึงนี้ ไม่สามารถตกลงกันได้ระ 

หว่างทั้ง 2 สโมสร ยูฟ่าจึงปรับ

ให้ท็อตแนมเป็นฝ่ายแพ้ไป

ท็อตแนมต้องการชัยชนะ

ในแมตช์สุดท้ายกับทีมจากฝร่ัง 

เศส ซึ่งการันตีการเข้ารอบในฐา 

นะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว ส่วน

สเปอร์สหากชนะพวกเขาจะได้                                              

ผ่านเข้าไปเล่นกับ วิเทสส์ อาร์ 

เนม จากเนเธอร์แลนด์

“มันยังไม่ใช่ข้ันตอนสุดท้าย 

มันเป็นการตัดสินใจท่ีน่าเหลือเชื่อ

จริงๆ” คอนเตกล่าว “พวกเรา

รู้สึกมั่นใจมากๆ ว่าจะก้าวต่อ

กลายเป็นแมตช์ต้องห้ามพลาดไปเลยสำาหรับรองชนะเลิศ 

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน หรือ เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ที่ทัพ

ช้างศึก ทีมชาติไทย โคจรมาเจอกับ เวียดนาม ก่อนเวลาอันควร 

แมตช์นี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของภูมิภาคเลยทีเดียว ทีมชาติ

ไทยนั้นเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด ส่วนเวียดนามเป็นแชมป์

เก่าที่พร้อมจะบดอดีตเจ้าอาเชียนอยู่เสมอ ตามธรรมเนียมของซู

ซูกิคัพที่ปกติรอบชิงชนะเลิศจะเล่นกันแบบเหย้าเหยือน แม้ครั้ง

นี้จะมาจัดที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ก็ยังยึดรูปแบบเดิม แมตช์แรก 

23 ธันวาคม และแมตช์ที่สอง 26 ธันวาคม 2564 ถ่ายทอดสด

ทาง ช่อง 7 เอชดี ดิจิตอลทีวีหมายเลข 35..••..ดร.รัชพงษ์ 

กลิ่นศรีสุข ที่ปรึกษาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เผยผล

วิจัย ประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของกลุ่มคุณภาพสูงได้ดี ทั้งที่มีองค์ประกอบการที่ครบครัน แต่

ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงยังไม่สามารถเชื่อม

โยงความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้ง

ตลอดโซ่อุปทาน  เบื้องต้นได้เสนอแนวทางการยกระดับโซ่อุปทาน

ไป และผมขอย้ำาอีกครั้งว่าพวก

เราสมควรได้ลงเล่นในรอบแบ่ง

กลุ่มในสนาม ไม่ใช่ในศาล”

“ผมไม่สามารถยอมรับใน

เรื่องน้ีได้ พวกเรารู้สึกผิดหวังเป็น

อย่างมากสำาหรับการตัดสินใจของ                                           

ยูฟ่า แล้วท้ังโลกก็รู้ว่าเราเจอปัญหา                                             

ใหญ่เรื่องโควิดแล้วรัฐบาลก็ส่ังปิด

สนามซ้อมของเรา ผมหวังว่าใน

อนาคตบางอย่างจะเปล่ียนแปลง

ได้ เพราะเราสมควรได้เล่น”

ถ้าหากสเปอร์สไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงการตัดสินในของ

ยูฟ่าได้ โอกาสที่คอนเตจะคว้า

ถ้วยรางวัลใบแรกนับตั้งแต่ปี 

2008 ให้กับท็อตแนมก็จะหลุด

ลอยไปอีก 1 รายการ

“การคว้าถ้วยรางวัลแน่นอน

ว่ามันเป็นเรื่องท่ีสำาคัญเสมอ แต่

ในช่วงเวลาน้ีผมคิดว่าควรจะเป็น                             

ระยะเวลาท่ีดีสำาหรับท็อตแนม

ท่ีจะสร้างอะไรสักอย่างท่ีสำาคัญ” 

คอนเตท่ีมารับงานคุมทีมย่านลอน    

ดอนเหนือเมื่อเดือนท่ีผ่านมากล่าว

“ถ้าคุณถามผมว่าถ้วยราง 

วัลสำาคัญหรือไม่ แน่นอนว่ามัน

สำาคัญสำาหรับทุกสโมสร”

“สำาหรับผมมันสำาคัญท่ีจะ

สร้างรากฐานที่มั่นคง สร้างพื้น                 

ฐานท่ีแข็งแกร่ง การมาอยู่ในทีม                                                

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ใครก็ 

ตามที่พร้อมแข่งขัน ใครก็ตาม

ที่พร้อมต่อสู้เพื่อที่จะลงสนาม 

พวกเขาจะได้เล่น แต่ทุกอย่าง

ต้องใช้เวลา” 

คอนเตยังยืนยันว่าภาย

ในแคมป์เก็บตัวของท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์ ไม่มีผู้เล่นคนใดมี

ผลโควิด-19 เป็นบวกอีกแล้ว.

การท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของไทยคือ การสร้างความร่วมมือของผู้

ที่เกี่ยวข้อง, การจัดทำาการตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการให้เกิดการตัดสินใจเลือกเดิน

ทางมายังประเทศไทยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักท่อง

เที่ยวเชิงกอล์ฟ โดยจะกำาหนดเป้าหมาย ผลักดันกีฬากอล์ฟเป็น

อุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงบริบทการท่องเที่ยว เป็นการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์กอล์ฟของประเทศในทุกภาคีให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

และสนับสนุนการเกิดระบบนิเวศทางธุรกิจ พร้อมยกระดับ

กีฬากอล์ฟ รวมถึงการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป..••..กลายเป็น

ธรรมเนียมในช่วงคริสต์มาสไปแล้วสำาหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 

ที่จะอัดแน่นโปรแกรมการแข่งขันให้ถี่ยิ่งขึ้น สวนกระแสลีกชั้น

นำาอื่นๆ ของโลก ที่ต่างพากันพักเบรกครึ่งฤดูกาล ซึ่งถือเป็นการ

มอบของขวัญกล่องใหญ่ให้เหล่าแฟนบอลได้เชียร์ฟุตบอลร่วมกัน

ในช่วงเทศกาลสำาคัญ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ชวนแฟนบอลร่วม

เปิดกล่องของขวัญสุดมันส์ ชมการถ่ายทอดสด 2 ทีมเมืองหลวง

ลุยช่วง “บ็อกซิ่งเดย์” ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 26 

ธันวาคมนี้ เวลา 22.00 น. นอริช ซิตี พบ อาร์เซนอล และวัน

อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. เซาธ์แฮมป์ตัน พบ 

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถ่ายทอดสดให้ชมทางหน้าจอพีพีทีวี เอช 

ดี ช่อง 36 หรือสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.

pptvhd36.com..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

 utaphao1818@gmail.com

ท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟ • สมาคมผู้บริหาร

สนามกอล์ฟภาคตะวันออก ร่วมกับมหา 

วิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเรื่อง “การ

ยกระดับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟ

ของไทย” เพื่อยกระดับกีฬากอล์ฟและการ

ท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ โรคโค

วิด-19 ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์

เนชั่นแนล คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เมื่อ

เร็วๆ นี้

ความเคลื่อนไหว

การแข่งขันฟุตบอลชิง                                   

แชมป์อาเซียน ‘เอเอฟ                                       

เอฟ ซูซูกิคัพ 2020’ 

รอบรองชนะเลิศนัด                                                      

แรกคู่ทีมชาติไทย กับ

ทีมชาติเวียดนาม ท่ีจะ

เตะในวันพฤหัสบดีที่  

23 ธันวาคมนี้ ล่าสุด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2564 เวลา 11.30 น. 

ตามเวลาไทย สหพันธ์

ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟ

เอฟ) ได้จัดงานแถลง

ข่าวความพร้อมก่อนเกม 

โดยทีมชาติไทยได้ส่ง 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทย และศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ผู้รักษาประตูเข้าร่วม

การแถลงข่าว

มาโน โพลกิง กล่าวว่า “มันเป็นเกมที่ยิ่ง

ใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน เพราะเวียดนามเป็นแชมป์

เก่า ส่วนไทยเป็นแชมป์มากสุดและแชมป์ 2 ครั้ง

ก่อนหน้านี้ เป็นเกมพิเศษที่ทุกคนอยากชมและ

เราเองก็ตื่นเต้น เราจะพยายามหาผู้เล่น แผนการ

เล่นที่ดีที่สุด ทำางานให้หนักในการซ้อม ซึ่งไทย

มั่นใจและพร้อมสำาหรับเกมนี้แล้ว”

“สำาหรับตัวผมเองแล้วไม่มีผู้เล่นชุดเอหรือ

ชุดบี เพราะผมเชื่อมั่นในคุณภาพของทีมทั้งหมด 

ในเกมนัดที่ผ่านมาเราส่งผู้เล่นที่คิดว่าจะชนะลง

สนามไป มันทำาให้ตัวผมเองเจองานยากในการ

เลือกตัวผู้เล่นด้วย แต่นั่นหมายถึงว่าไทยจะมีผู้

เล่นหลากหลายให้ใช้เช่นกัน”

“การท่ีผมได้โอกาสไปทำางานท่ีเวียดนามจริงๆ 

ไปทำาเพียงระยะเวลาสั้นๆ อาจจะไม่ได้ช่วยเท่า

ไหร่ แต่ทำาให้เห็นว่าพวกเขามีดีแค่ไหนและรู้จัก

ผู้เล่นบางคน เวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่ง พวก

เขาซ้อมกันมา 5 เดือน มีความเข้าใจ

กันอย่างมาก แต่ถึงไทยจะรวมตัว

กันน้อย ผมพอใจกับสิ่งที่ทำาร่วมกัน

มา มีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น

จะเป็นเกมที่ดีของไทยกับเวียดนาม

แน่นอน”

“เรื่องสถิติที่ปาร์ก ฮัง ซอ ไม่

เคยคุมเวียดนามแพ้ไทยเลย ผมคิด                                              

ว่าในชีวิตทุกอย่างย่อมมีคร้ังแรกเสมอ                                                       

และทุกคนพร้อมจะสู้เพื่อเก็บชัย 

ชนะครั้งแรกให้ได้” เวียดนามมี

ผู้เล่นที่ดีทั้งชุด มีเกมรับแน่นยัง

ไม่เสียประตู แต่ไทยเองก็ยิงได้

ทุกนัดเช่นกัน เราเชื่อมั่นในทีม

ตัวเอง มีสมาธิกับเกม เล่นอย่าง

อดทนและทำาประตูให้ได้ หวังว่าจะ

เป็น 2 นัด 180 นาที ที่ไทยจะทำาผล

งานออกมาได้ดี”

“แน่นอนว่าเรายังคงสไตล์การ

บุกเหมือนเดิม ไม่มีเหตุผลที่จะต้อง

เปลี่ยนแนวทางการเล่นอะไร ส่วนเวียดนามเป็น

ทีมที่เปลี่ยนจังหวะรับเป็นรุกได้ดีก็ต้องระวังตรง

จุดนี้ ซึ่งเรามีผู้เล่นที่สามารถรับมือได้”

“ทั้งสองทีมถือว่ามีความกดดันหมด เวียด 

นามก็อยากได้แชมป์อีกคร้ัง ส่วนไทยเองก็ต้องการ

เป็นแชมป์และเป็นเจ้าของสถิติแชมป์สูงสุด ซ่ึงเรามี

ทีมท่ีดีและทำาผลงานได้อย่างม่ันใจจะเป็นรอบรอง

ชนะเลิศที่ดีแน่นอน

ด้าน ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ผู้รักษา

ประตูทีมชาติไทย กล่าวว่า “มาถึงตอนนี้

ทีมที่เข้ารอบมาทุกทีมมีคุณภาพหมด จะ

เจอกับเวียดนามในรอบน้ีหรือรอบชิงชนะ

เลิศก็ไม่ต่างกัน พวกเรามุ่งมั่นที่จะไป                                             

ถึงแชมป์ให้ได้ จะเอาชัยชนะไปฝาก

คนไทยไม่ว่าเจอกับทีมใดก็ตาม ส่วน

สถิติการพบกันระหว่างไทยกับเวียด 

นามก่อนหน้านี้ แต่ละเกมไม่เหมือน

กัน เชื่อว่าเกมนี้จะสนุกและเราจะทำา                                                    

ให้เต็มที่”

ส่วน มานูเอล ทอม เบียร์ห 

ปราการหลักร่างใหญ่ทีมชาติไทย 

เปิดเผยว่า “ผลการแข่งขันทั้ง 4 นัด

ในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าสุดยอดมาก ที่

เราชนะทั้ง 4 เกม ถือเป็นการเริ่ม

ต้นที่ดีมากสำาหรับทัวร์นาเมนต์นี้ แต่                  

มันเป็นแค่ก้าวแรก เกมต่อไปถือเป็น

บททดสอบของจริง ตอนน้ีเราต้องพยา 

ยามทำาให้ดีที่สุด รักษาบรรยากาศภาย 

ในทีมให้เข้มข้นตลอดเวลา และมันจะ

เป็นเรื่องดีสำาหรับทีมของเรา”

“ผมมีความสุขกับบรรยากาศ

ภายในทีมตอนนี้ เป้าหมายของเราใน

รอบแบ่งกลุ่ม แน่นอนว่าเราต้องการ

เก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัด ตั้งแต่ตอนที่เรา

เดินทางออกมาจากประเทศไทย ทุกคนพูดเสมอ

ว่าจะเอาแชมป์กลับไป เราคาดหวังส่ิงท่ีดีท่ีสุด เรา

ม่ันใจกับทีมของเรา เราทำาได้ค่อนข้างดีในรอบแบ่ง

กลุ่ม แต่ผมคิดว่าเราสามารถทำาได้ดีกว่านี้ ตอน

นี้เราได้ผลการแข่งขันที่ดี เรามีเกมสำาคัญรออยู่ 

และเราต้องการทำาให้ดีขึ้นกว่าเดิม”.

คอนเตเผยไก่เตรียมฟ้องศาลกีฬา

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แถลงข่าวความคืบ

หน้าในการแก้ไขปัญหากรณี องค์กรต่อต้านสาร

ต้องห้ามโลก WADA โดยมีผู้บริหาร กกท.เข้าร่วม 

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 ที่

ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่องค์กรต่อ

ต้านสารต้องห้ามโลก (WADA) ได้มีหนังสืออย่าง

เป็นทางการถึงสำานักงานควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ระบุให้มีการแก้ไขพระ

ราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการ

กีฬา พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการ                                                                     

ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ภายในวันท่ี 14 

กันยายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้

ดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                                                                              

ท้ังในและนอกประเทศเพ่ือทำาการแก้ ไขสถาน 

การณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียม

การตามข้ันตอนเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ให้

สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลก แต่ก็ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามระยะเว 

ลาท่ี WADA กำาหนด เป็นเหตุให้ประเทศไทยถูก

จำากัดสิทธิทางการกีฬาตามที่ทราบทั่วกันแล้วนั้น

ดร.ก้องศักดกล่าวต่อว่า กระทรวงการท่อง                        

เที่ยวและกีฬา, สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎี 

กา, การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรม 

การโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันทำาการ

แก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการ

กีฬา พ.ศ.2555                  

รวมท้ังส้ิน 24 

มาตรา เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

และได้รับการ                     

ยื น ยั น จ า ก 

WADA ว่า ร่างกฎหมายน้ีมีความสอดคล้องกับประ 

มวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกอย่าง

สมบูรณ์แล้ว

“ขณะนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประ 

สานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำาส่งบันทึกเสนอร่าง 

พร้อมเอกสารประกอบไปยังสำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

และคาดว่าจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาดำาเนินการแก้ไขกฎหมายในการประชุม

คณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และ

หากได้รับการเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อ                                        

ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป  ทั้งนี้ หาก

มีการประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้ว การกีฬา

แห่งประเทศไทยจะดำาเนินการประสานงานกับ WADA 

เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคืนสิทธิ์ทางการกีฬา

ทั้งหมดโดยทันที”.

สิงคโปร์ • ‘มาโน’ เผย เจอกับเวียดนามในรอบรองฯ เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียน ตนจะส่งผู้เล่น 

แผนการเล่นที่ดีที่สุดสู้กับเวียดนาม และหวังพาทีมไทยชนะเวียดนามยุค ‘ปาร์ก ฮังซอ’ เป็นครั้ง

แรกด้วย ส่วนศิวรักษ์ ไม่สนใจเจอเวียดนามรอบไหน เพราะเป้าหมายคือแชมป์ ขณะที่มานูเอล ทอม 

เบียร์ห ปราการหลังมั่นใจทีมที่ทำาได้ค่อนข้างดีในรอบแบ่งกลุ่มจะทำาได้ดีกว่าเดิมในรอบรองฯ 

‘ก้องศักด’ยืนยันWADAรับรอง

พรบ.สารโด๊ปฉบับแก้ไขแล้ว

‘มาโน’ขอพาไทยชนะลูกทีม‘ปาร์ก’หนแรก

มานูเอล ทอม เบียร์ห
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชวนมอบหนังสือเป็นของขวัญ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนคนไทยมอบหนังสือ

เป็นของขวัญ เพื่อส่งความสุขแด่คนสำาคัญ ในวาระ

ดิถีขึ้นปีใหม่ กับเทศกาล... “มอบหนังสือเป็นสื่อแทน

ใจ” พบกับหนังสือครบทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและ

ต่างประเทศ หนังสือสวยงาม ไดอารี เครื่องเขียน สื่อ

การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดี สินค้าที่ระลึก

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ พร้อมบริการจัดชุด

ของขวัญ บริการจัดส่งถึงบ้าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกรา 

คม 2565 ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และ www.

chulabook.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 

โทร.08-6323-3703-4

สสส.เชิญอบรมผู้นำาสุขภาพในที่ทำางาน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วม

กับเครือข่ายคนไทยไร้พุง สมาคมโรคเบาหวานแห่ง

ประเทศไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) เปิด “หลักสูตรอบรมผู้นำาสุขภาพในสถานที่

ทำางาน” โดยเปิดรับสมัครหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำานวน 25 องค์กร 

ผ่าน e-mail : raipoon@gmail.com 

reen Medicine หรือยาสีเขียว อีกหนึ่ง

นวัตกรรมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่

ว่าจะเป็นพืชหรือสมุนไพรในประเทศไทย 

มาวิจัยพัฒนาเพื่อสกัดเป็นยารักษาร่วมกับการรักษา

แบบแผนปัจจุบัน เปรียบเสมือนการนำาสิ่งเป็นมิตร

เข้าไปในร่างกายเพื่อป้องกันการเกิดโรค เยียวยาและ

รักษา ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของโรงพยาบาลพา

นาซี ภายใต้การบริหารของ WMA (World medical 

alliance) จึงได้นำานวัตกรรม Green Medicine  มาเป็น

จุดพัฒนาการแพทย์ทางเลือก ซ่ึงให้ผลลัพธ์ในการ

ป้องกัน เพิ่มหนทางในการรักษา สร้างความก้าวหน้า

ให้วงการแพทย์ไทย

ศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหารบริษัท เวิลด์ 

เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า 

ครบรอบ 12 ปีนี้ รพ.พานาซี การสร้างนวัตกรรม

ทางการแพทย์ โดยเฉพาะนวัตกรรม Green Medicine 

หรือยาสีเขียว ที่มีสารที่มีประโยชน์ที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด 

และมีคุณค่ามากที่สุด จึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนานวัต 

กรรม preventive (การแพทย์เพื่อการป้องกัน) สู่การ

นวัตกรรม‘Green Medicine’

จากกัญชากัญชงรักษาโรคนอนไม่หลับ-มะเร็ง
ใช้ Green Medicine ให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกัน

การเกิดโรคให้มากที่สุด โดยในการรักษาจะนำาสาร

จากพืชที่ประเทศไทยของเรามี ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชัน 

หรือสาร CBD จากต้นกัญชง ซึ่งได้เริ่มจาก 2 โรค

ร้าย ที่มีสถิติคร่าชีวิตและรบกวนคนไทยมากที่สุด

นั่นคือ โรคมะเร็ง และโรคนอนไม่หลับ เพราะคน

ไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุดถึงปีละ 

130,000 คน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ดังนั้น การ

ใช้ Green Medicine ผนวกกับนวัตกรรมการสกัดให้

มีประสิทธิภาพดูดซึมได้อย่างดี และขั้นตอนของการ

รักษาแบบ Integrative herbs and cannabis cancer 

treatment คือการนำาเอาข้อดีของการรักษาแบบตะวันตก 

เข้ามารักษาร่วมกับการรักษาแบบประเทศไทย Cancer 

center เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็ง

อย่างดีที่สุด

ศิริญากล่าวต่อว่า ส่วนโรคนอนไม่หลับ เป็น

อีกโรคเร้ือรังที่คนไทยป่วยกว่า 19 ล้านคน เฉลี่ย 

30-40% ของประชากร และที่น่าห่วงยิ่งกว่านั้นคือ 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับ ยังไม่ทราบว่าตัวเองป่วย 

จึงขาดความเข้าใจในการเยียวยารักษาอาการ และ

ส่วนใหญ่ยังคงหายาทานเอง หรือนำายานอนหลับมา

ทานแบบไม่ได้ปรึกษาแพทย์ จึงทำาให้เกิดภาวะการ

ติดยานอนหลับโดยไม่จำาเป็น จึงได้จัดทำาโครงการ 

รวมพลคนนอนไม่หลับเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื้อรังดัง

กล่าวของคนไทย เพื่อให้คนไทยเข้าใจปัญหา รู้วิธีการ

บำาบัด และที่สำาคัญแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับได้

ในระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเกิดโรคอัลไซ

เมอร์ รวมไปถึงการใช้สาร CBD ในการบำาบัดเพื่อการ

นอนหลับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชากัญชง กล่าว

ว่า อาการนอนไม่หลับ จะใช้ยากลุ่มเบ็นโซไดอาเซ

พีนในการรักษา ซึ่งเป็นยากล่อมประสาท ซึ่งต้อง

ทานยากลุ่มนี้ในปริมาณ 5 มิลลิกรัมจะช่วยให้นอน

หลับ ในส่วนผสมของยากลุ่มนี้ก็มีสารธรรมชาติอยู่

ด้วย คือสารแคนนาบินอยด์ พบว่าอยู่ในพืชกัญชง 

ตัวที่ โดดเด่นคือ Cannabidiol (CBD) ซึ่งสามารถ

ช่วยทดแทนตัวยากลุ่มเบ็นโซไดอาเซพีนได้ รายงาน

ทางการแพทย์จากประเทศที่มีการใช้ CBD ระบุว่า 

หากใช้ในปริมาณเหมาะสม 25 มิลลิกรัมก่อนนอนจะ

ทำาให้ลดฮอร์ โมนที่ทำาให้เกิดความเครียด ผ่อนคลาย 

มีการนอนหลับลึกขึ้น และไม่มีผลต่อการกดประสาท 

ซึ่งยังต้องรอการรับรองจาก WHO

นพ.จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ กล่าวเสริมว่า จากการ

ศึกษาทั้งสาร THC และ CBD ในกัญชากัญชงจะทำาให้

หลับท้ังคู่ แต่สาร THC เป็นฤทธ์ิเมา ทำาให้หลับลึก

และนาน ทำาให้เวลาตื่นนอนจะรู้สึกเหมือนคนแฮงก์

เหล้า ในระยะยาวจะมีผลเสียต่อสมองและหัวใจ จึง

สนับสนุนให้มีการใช้สาร CBD ที่ไม่มีฤทธิ์เมา สามารถ

ดึงโปรตีนขยะออกจากสมองที่เกิดจากความเครียด

สะสมได้ ดังนั้น เมื่อใช้สารตัวนี้จะยังไม่ได้หลับง่าย

ทันที จึงเรียกว่าการบำาบัดซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 

2-4 สัปดาห์ จะนอนเป็นรอบได้ดีและตื่นขึ้นมาจะรู้สึก

แจ่มใส ปกป้องสมอง ผิวพรรณเปล่งปลั่ง แตกต่างจาก

การใช้ยานอนหลับ ซึ่งในต่างประเทศได้มีการนำาสาร

ตัวนี้ ไปเทสต์กับเซลล์สมอง สามารถช่วยปกป้องจาก

การถูกทำาลายได้ดีกว่าวิตามินอีและวิตามินซี และ

ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีด้วย ซึ่งจะต้องมีการ

พิสูจน์สรรพคุณในด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยให้

มีข้อมูลมากขึ้น

สำาหรับโรคมะเร็ง พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทร

สาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ 

กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัญชา อย่างที่

รู้ว่ากัญชามีฤทธิ์แก้ปวด เนื่องจากสาร THC ปริมาณ 

1 มิลลิกรัม เท่ากับมอร์ฟีน 5 มิลลิกรัม หรือช่วยลด

การอักเสบได้ดี ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหากรู้สึกไม่สบาย

ตัว อ่อนเพลียไม่มีแรง เพราะมะเร็งได้ปล่อยสารที่

ทำาให้เกิดการอักเสบ หรือทำาให้รู้สึกสบายใจ คลาย

ทุกข์ นอนหลับได้ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการซ่อมทุก

เซลล์ในร่างกายจากพิษของมะเร็ง ปรับภูมิต้านทาน

ให้ดีขึ้นทำาให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง กำาจัดสิ่งแปลก

ปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย

“อีกหนึ่งในการวิจัยพัฒนาที่สำาคัญคือ การสกัด

น้ำาเข้มข้นจากกัญชามาเลี้ยงเซลล์มะเร็ง 7 ชนิด คือ 

มะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง

ลำาไส้ มะเร็งสมอง มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม 

ทำาให้เซลล์มะเร็งหยุดแบ่งตัว หยุดแพร่กระจาย 

ค่อยๆ กลืนกินตัวเองและฝ่อแห้งหายไป รวมไปถึง

หยุดการสร้างเส้นเลือดน้ำาเหลืองใหม่ท่ีมาเลี้ยงก้อน

มะเร็ง ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการให้ทุกคนได้

รับรู้สรรพคุณของกัญชา และเมื่อนำากัญชามาร่วม

รักษากับการทำาคีโม พบว่าช่วยเสริมการทำาลายเซลล์

มะเร็ง และมีผลข้างเคียงน้อย ส่งผลให้อารมณ์และ

จิตใจสงบด้วย” พญ.จินตนากล่าว

พท.ภ.บัญชา สุวรรณธาดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ กล่าวว่า ถึงเวลา

ที่ Green Medicine จะมีบทบาทในการรักษานับว่า

เป็นศตวรรษของพืช ในการนำามารักษาและเยียวยา

สุขภาพของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งกัญชาเป็นหนึ่งในสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทั้งนำามา

ทำาเป็นอาหารหรือสกัดเป็นยารักษาก็ได้ ดังนั้น การ

รักษามะเร็งจะต้องมีการผสมระหว่างกัญชาและพืช

อื่นๆ ที่มีสารช่วยเสริมในการเยียวยารักษามะเร็ง หรือ

สารในขมิ้นชัน ที่ได้สกัดออกมาอย่างเข้มข้น สามารถ

ออกฤทธิ์ร่วมกับการฉายแสงทำาให้ประสิทธิภาพใน

การรับแสงดีย่ิงข้ึน ซึ่งการแพทย์แผนไทยกับแผน

ปัจจุบันที่สามารถประยุกต์รักษาร่วมกันได้ถือว่าเป็น

โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าของวงการแพทย์

สำาหรับผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงที่ทาง 

รพ.พานาซี พัฒนาขึ้น ได้แก่ CBD Cannabis Oil ใน 

1 ขวด มีสรรพคุณสำาคัญ คือ ช่วยให้หลับง่าย หลับ

สนิทมากขึ้น ยับยั้งเซลล์มะเร็ง บรรเทาอาการปวด 

ลดภาวะความเครียด ความกังวล ลดอาการชักและ

อาการเกร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด ลดการหดตัวของ

ลำาไส้เล็ก ลดน้ำาตาลในเลือดวิธีการใช้เพียงหยดใต้ลิ้น 

แต่ทั้งนี้ขนาดของการใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดย

ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น.

G

ศึกษาธิการ • บอร์ด สกสค.กลับลำาเสนอเกณฑ์

ประเมิน “เลขาฯ สกสค.” ฉบับ คกก.ประเมิน

ผลปฏิบัติงาน ให้ “ตรีนุช” ลงนามค่าคะแนน

ประเมินผ่านที่ 65% มากกว่าที่ “ธนพร” ร้องค้าน

ให้ลดลงเหลือ 60% แถมยังให้เพิ่มการประเมิน

สมรรถนะในการปฏิบัติงานอีกด้วย “บัณฑิตย์” 

ยันใช้หลักสากลกำาหนดเกณฑ์

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่มี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า 

ที่ประชุมได้หารือถึงเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค. ตามที่นายธนพร 

สมศรี เลขาฯ สกสค. ยื่นคัดค้านเกณฑ์ประเมิน

เลขาฯ สกสค.ว่าไม่เป็นธรรม รวมถึงยื่นพิจารณา

ขอให้เปลี่ยนตัวกรรมการประเมินบางรายที่อาจ

มีความไม่เป็นกลาง ซึ่งฝ่ายกฎหมายของ ศธ.ได้

พิจารณาในประเด็นกรรมการประเมินบางราย

แล้ว พบว่าไม่ได้มีสภาพร้ายแรงหรือจะดำาเนิน

การประเมินอะไรที่ ไม่เป็นกลางเกิดขึ้น ส่วน

คะแนนการประเมินที่นายธนพรยื่นคัดค้านที่จะ

ต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมร้อยละ 75 

เป็นร้อยละ 60 นั้นที่ประชุมมีมติให้กลับไปใช้หลัก

เกณฑ์การประเมินแบบเดิมตามที่นายบัณฑิตย์ 

ศรีพุทธางกูร ประธานคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเลขาฯ สกสค.เสนอมา คือให้ค่า

คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 65 และเพิ่ม

การประเมินสมรรถนะในปฏิบัติงานเข้าไปด้วย 

โดยในส่วนของการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติ

งานนั้น ฝ่ายกฎหมายมองว่าแม้จะไม่ได้เขียน

ระบุไว้ในสัญญาจ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

ประเมินผลงานด้านสมรรถนะการปฏิบัติไม่ได้

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนจะสรุป

มติที่ประชุมที่เห็นชอบเกณฑ์การประเมินดัง

กล่าว ให้ รมว.ศธ.ลงนาม หลังจากนั้นนาย

บัณฑิตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประ

เมินฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้นายธน

พรรับทราบภายใน 15 วัน และคณะกรรมการ

ประเมินฯ จะต้องดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ 

เมื่อสรุปผลการประเมินเสร็จสิ้น จะต้องนำาเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.พิจารณาต่อไป 

ส่วนการประเมินผลงานของนายอดุลย์ บุสสา 

ผอ.องค์การค้าของ สกสค.นั้น ถือว่านายอดุลย์

อายุเกินคุณสมบัติของ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. 

จึงถือว่าหลุดจากตำาแหน่งนี้ ไปโดยปริยาย ส่วนผู้

ที่จะมาดำารงตำาแหน่งแทนนั้น จะเป็นอำานาจ 

รมว.ศธ. ที่จะประกาศสรรหา ผอ.องค์การค้า

บอร์ดสกสค.ขีดเส้นคะแนน‘ธนพร’ข้ันต่ำ�ต้องได้65%
แถมยังให้ดูสมรรถนะการปฏิบัติงานเพิ่มอีกด้วย/เตรียมให้‘ตรีนุช’ลงนามเห็นชอบเกณฑ์ตัดสิน

กรุงเทพฯ • สธ.-ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และตัวแทน WHO ในไทย แสดง

ความกังวลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในไทย ได้รับวัคซีน

โควิด-19 ครบโดสนั้นยังมีจำานวนน้อย รับวัคซีน

เข็มที่ 2 มีเพียง 16.4% เชิญชวนให้รับวัคซีนเพิ่ม

โดยเร็ว ป้องกันโควิด

กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูติ

นรีแพทย์แห่งประเทศไทย และองค์การอนามัย

โลกประจำาประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวให้

ข้อมูลรณรงค์หญิงท้องเข้ารับวัคซีนเพื่อลดการ

เจ็บป่วยรุนแรงจากการติดโควิด-19 เนื่องจาก

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงสูง

มากกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันท่ีไม่ท้อง ในการ

เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงและอาจมีอาการหนัก

จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ผลการศึกษาล่าสุดจาก

การทดลองทางคลินิกระดับโลกของ ChAdOx1 

nCoV-19 วัคซีน Astra Zeneca 1 แสดงให้เห็น

ว่าวัคซีนโควิด-19 ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่

เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร หรือการตายของ

ทารกในครรภ์ในสตรีที่ได้รับวัคซีนก่อนตั้งครรภ์

ในประเทศไทย ข้อมูลการติดเชื้อโค 

วิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 

11 ธันวาคม พ.ศ.2564 รายงานว่า หญิงตั้งครรภ์

ที่ติดเชื้อทั้งหมด 6,102 ราย (850 ต่อเดือน หรือ 

28 คนต่อวัน) เป็นคนไทย 4,280 ราย และชาว

ต่างชาติ 1,822 ราย ทำาให้มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 

103 ราย (1.7%) และทารกเสียชีวิต 55 ราย 

โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

เตือนว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอัตรา

การเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไปเกือบสองเท่า

สำาหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์

ในประเทศไทย (28 กุมภาพันธ์ -17 ธันวาคม 2564 

มีกลุ่มเป้าหมาย 500,000 ราย ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 

จำานวน 100,807 ราย หรือคิดเป็น 20.2% เข็มที่

สอง จำานวน 81,936 ราย คิดเป็น 16.4 % และรับ

วัคซีนเข็มที่ 3 แล้วจำานวน 2,416 รายหรือ 0.5%

ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลกประเทศไทย กล่าวว่า การฉีดวัคซีน

ครบสองเข็มจะช่วยเพิ่มการป้องกันจากความ

ร้ายแรงของไวรัส SARS-CoV-2 ในประชาชน

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูง

อายุ และผู้ที่มีโรคประจำาตัว เราเข้าใจว่าหญิง

ต้ังครรภ์จะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการ

ตัดสินใจที่ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองและลูกใน

ครรภ์ อย่างไรก็ดี การไม่ฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่ม

ความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่ได้รับวัคซีนถ้าติด

เชื้อโควิด-19 มี โอกาสจะเจ็บป่วยรุนแรงหรือ 

เสียชีวิต วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดที่องค์การอนามัย

โลกและประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน มี

ความปลอดภัยต่อผู้หญิงท้องและทารกในครรภ์

และทารกแรกเกิด ซึ่งวัคซีนนี้มีพร้อมสำาหรับหญิง

ตั้งครรภ์และสามารถฉีดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ผมอยากเชิญชวนให้ทุกคน โดยเฉพาะ

หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำาตัว

เข้ารับวัคซีนให้ครบโดส” เพื่อลดการเจ็บป่วย

รุนแรงจากการติดโควิด-19” ดร.จอสกล่าว

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้

ทำาการเก็บข้อมูลของแม่ที่ ได้รับวัคซีนขณะตั้ง

ครรภ์และคลอดแล้วจำานวน 1,215 คน ยังไม่

พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงใดๆ อุบัติการณ์

ของการแท้ง ทารกตายในครรภ์ ทารกแรกเกิด

น้ำาหนักน้อย หรือการเกิดความพิการแต่กำาเนิด 

ไม่แตกต่างจากหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป กรมอนามัย

จึงจะขอสื่อสารกับสื่อมวลชนให้ช่วยกันรณรงค์

และประชาสัมพันธ์ให้กับหญิงตั้งครรภ์ว่า “หญิง

ตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ถ้าติดโควิด-19 แล้ว

จะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป” ดัง

นั้น หญิงตั้งครรภ์อย่าลังเลที่จะมารับวัคซีน 

และขอให้ครอบครัวของหญิงต้ังครรภ์ ตลอด

จนบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในวัคซีน

โควิด-19 และได้ช่วยกันสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์

ให้ได้รับการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้าน

นพ.สนธิไชย นายแพทย์ชำานาญการ กอง

โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลัก

การสำาคัญในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของ

ประเทศไทย ในปี 2565 ประกอบด้วย 1) เพื่อให้

ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทยได้รับวัคซีนด้วย

ความสมัครใจและครอบคลุม 2) เพื่อเตรียมการ

รองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ 3) เพื่อ

ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุก

กลุ่มอายุ และ 4) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาค

ธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิด

ประเทศ ตามแผนที่กำาหนด

ทั้งนี้ สำาหรับนโยบายการให้วัคซีนโค

วิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ ทางคณะอนุกรรมการ

อำานวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 9/2564 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมที่ควร

ได้รับวัคซีนโควิด-19 และคณะกรรมการโรค

ติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ.2558 ได้แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดให้วัคซีนใน

กลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มี

ความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งรวมถึง

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในหญิงตั้งครรภ์อย่างทั่วถึง

พลอากาศโท นพ.การุณ เก่งสกุล ประธาน

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า เหตุผลที่หญิงตั้งครรภ์มีความกังวลในการฉีด

วัคซีนโควิด-19 คือเรื่องความปลอดภัย อย่างไร

ก็ตาม องค์การอนามัยโลกและสำานักงานเลขาธิการ

อาหารและยาของประเทศไทยได้ทำาการตรวจ

สอบข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

และอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ที่มีความปลอดภัยและ

สามารถใช้ได้กับหญิงตั้งครรภ์ เราจึงอยากเชิญ

ชวนให้หญิงตั้งครรภ์ติดต่อสถานพยาบาลใกล้

บ้านเพื่อรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

นอกจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แล้ว กระทรวง

สาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกอยากเชิญ

ชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ทั้งผู้สูงอายุและ

ผู้ที่มีโรคประจำาตัว (กลุ่ม 607) เข้ารับวัคซีนโควิด-19 

โดยเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี จากการสำารวจ 

YouGov ล่าสุดที่จัดทำาโดยองค์การอนามัยโลก 

ประเทศไทย พบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม 

WHOห่วงหญิงต้ังครรภ์ ไทยรับวัคซีนครบโดสน้อยแค่16.4%

มอบผลิตภัณฑ์ •บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค

เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดี นำ�โดยน�งวรรณ� ธรรมร่มดี ผู้จัดก�รบริห�รสำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�ร

พร้อมด้วยน�งอนัญญ� เมืองแก้ว หัวหน้�ง�นสื่อส�รองค์กร มอบผลิตภัณฑ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ผู้ป่วยเด็กและบุคล�กรท�งก�รแพทย์รวมมูลค่� 133,000 บ�ท ให้แก่ศูนย์ป�กแหว่งเพด�น

โหว่ รพ.มห�ร�ชนครร�ชสีม� โดยมี นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง หัวหน้�ศูนย์ป�กแหว่งเพด�น

โหว่พร้อมด้วย ทพญ.ปองใจ วิร�รัตน์ และ ทพญ.สมศรี กล้�จอหอ ให้เกียรติรับมอบ ทั้งนี้ 

ก�รมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่�วม�จ�กก�รจัดกิจกรรม “LION Virtual Run” เดิน-วิ่งส่งเสริมสุข

ภ�พพนักง�นภ�ยในองค์กร.  

608 จำานวน 31 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 

ซึ่งมีจำานวนมากกว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ที่ยัง

ไม่ได้รับวัคซีนเพียง 21 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ี 

ประชากรในกลุ่ม 608 จำานวน 15 เปอร์เซ็นต์ 

ไม่แน่ใจหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน เปรียบเทียบ

กับประชาชนในกลุ่มทั่วไปที่ ไม่ประสงค์จะฉีด

วัคซีนมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ยังคงลังเลที่จะรับ

วัคซีนเข็มที่ 2 จึงเชิญชวนให้บุคคลที่มีโรคประจำา

ตัว (607) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ

เรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด

ที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค

ไตเรื้อรัง ที่อยู่ในระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่

ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำาบัด รังสีบำาบัด  

และภูมิคุ้มกันบำาบัด โรคอ้วน นำ้าหนักมากกว่า 

100 กิโลกรัม เข้ารับการฉีดวัคซีน.

ของ สกสค.คนใหม่ หรือตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ก็สามารถทำาได้เช่นกัน

ด้าน นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน

คณะกรรมการประเมินฯ กล่าวว่า ตนยืนยันว่า

เกณฑ์การประเมินผลงานเลขาฯ สกสค.เป็น

ไปตามหลักมาตรฐานสากล และได้ดำาเนินการ

อย่างรอบคอบและเป็นเกณฑ์ประเมินที่เป็น

ธรรม ซึ่งเมื่อ รมว.ศธ. ลงนามในหลักเกณฑ์การ

ประเมินแล้ว ตนจะแจ้งเกณฑ์ประเมินฯ ให้นาย

ธนพรรับทราบภายใน 15 วัน แต่หากนายธน

พรไม่ส่งผลงานการประเมินก็คงขึ้นอยู่กับคณะ

กรรมการ สกสค.ที่จะพิจารณาต่อไป.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

งคิดว่าตัวเองฉลาดนักสิท่า?

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้งมิส      

แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงได้ โพสต์ข้อความ..

“การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี แต่หน้าที่การช่วยเหลือและ                                                                                  

พัฒนาการศึกษา เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ 

การ เพราะได้งบประมาณจากภาษีพวกเราไปปีละมหาศาล 

งบประมาณที่ได้ไป ไปไหนหมดครับ และที่สำาคัญน้อง

ในประเทศไทยที่ลำาบากไม่ได้มีเพียงแค่ 109 คน แต่ลำาบากกัน

หลายสิบล้านคน 

ถ้าอยากจะช่วย ช่วยเดินไปบอกนายกฯ และรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาให้พัฒนาการศึกษาและให้ โอกาสการศึกษาแก่

คนอย่างทั่วถึงดีกว่าครับ

เพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือ ต่อให้วิ่งอีก 100 รอบ ผล 

ลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิม”

นายณวัฒน์หมายจะอบรม-แนะนำา-สั่งสอน “ตูน บอดี้

สแลม” ร็อกเกอร์พ่อลูกอ่อน ภายหลังเจ้าตัวประกาศเชิญชวน

ผู้มีใจกุศลร่วมวิ่ง “ก้าวเพื่อน้องปีที่ 2 เวอร์ชวลรัน ๑๐๙ คำา

ขอบพระคุณ”..

สานต่อกิจกรรมว่ิง “ก้าวเพื่อน้องเวอร์ชวลรัน ในปี 2563”  

โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำาไปใช้สนับสนุนน้องๆ 

ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ยังไม่มีทุนไปต่อ ได้ 109 คน!

ซ่ึงเจ้าแม่ เอ๊ยเจ้าพ่อนางงาม คงมองว่าคุณตูนน่ีโง่-ควาย

ชะมัด..ว่ิงทำาไมให้เหนื่อย ถ้าอยากช่วยน้องก็แค่เดินไปบอกนายกฯ 

ลุงตู่ให้พัฒนาการศึกษาและให้ โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่ว

ถึง..จบ!

ครับ..สมัยหน้า นายณวัฒน์ช่วยลงเล่นการเมืองจริงๆ นะ จะ

ได้มี ส.ส.ฉลาดปราดเปรื่องเข้าไปร่วมอยู่ในสภาอันทรงเกียรติ

เพิ่มอีกคนไง?

ว่าแต่..นายณวัฒน์แยกแยะออกใช่ไหม ระหว่าง “ฉลาด” 

กับ “ขวางโลก” น่ะ? ที่ถามเพราะ “วิ่งเพื่อการกุศล” ชื่อก็บอก

โต้งๆ อยู่แล้ว..

ใครจะร่วมแรง-ร่วมใจ-ร่วมกุศลด้วยศรัทธา ก็ไปร่วมวิ่ง

กัน และคนวิ่งไม่ไหวก็คอยบริจาคเงินให้กับพี่ตูนก็แค่นั้น!

ส่วนคนที่ไม่อยากร่วม จะด้วยไม่ชอบขี้หน้า หรือว่าไม่มี

ทุนทรัพย์ แต่ยังเป็นคน-เป็นมนุษย์ที่มีจิตเป็นกุศลอยู่..ก็ควรจะ

อยู่แนงๆ อย่าแหลงไหร..

พูดง่ายๆ-ตรงๆ คนเขาจะทำาความดี-ทำากุศล จะแกว่ง

ปาก-พูดบั่นทอนจิตใจกันทำาไม?

ทีนายณวัฒน์จัดประกวดมิสแกรนด์ฯ ให้ผู้หญิงโชว์โหนก-

โชว์นม เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่เห็นมีใครไปเรียกร้อง-ต่อ

ต้าน หรือรื้อเวทีเลยสักครั้ง

ทั้งๆ ที่วัตถุประสงค์ นายณวัฒน์บอกว่า..เพื่อต้องการ

ค้นหาสาวไทยที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อม ทั้งความสวย ความรู้ ไหว

พริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ไทย 

แต่ทุกครั้ง-ทุกปี ก็เป็นที่กังขาต่อผู้สวมมงมาตลอด ไม่ว่า

จะความสวย ความประพฤติดี แบบอย่างที่ดี แต่ก็หามีใครไป

ตำาหนิติติงบ่นด่า หรือนินทาไม่ พูดง่ายๆ (อีกที)..

เขามีอารยะที่จะไม่เสือกเรื่องคนอื่น!.

ผู้รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น

ค

• สาววายฟินสุดๆ เมื่อ นิว-

ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ เปิดบ้านไลฟ์

สดครั้งแรก กับแคมเปญสุดพิเศษ

ของ I Kaoru  (อัยย์คาโอรุ) Natural 

Skin Care พร้อมเซอร์ไพรส์จาก

เหล่าเพื่อนสนิทคนดัง อาทิ เค เลิศ

สิทธิชัย, ต้น-ธนษิต จตุรภุช และ 

แพงขวัญ-ภัทรพร วงษ์ปรางค์ รวมทั้งพาทัวร์บ้าน

และพูดคุยกับหนุ่มนิวโดยพิธีกรหนุ่ม โบ-ธนากร ชิน

กูล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Lucky Draw ให้กับผู้

โชคดี 5 ท่านได้ VDO Call สุดเอ็กซ์คลูซีฟพูดคุยส่วน

ตัวกับนิว ใครอยากติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมไป

ตามกันต่อได้ที่เพจ IKAORU THAILAND ได้เลย  

• เป็นที่ฮือฮาอีกแล้วเมื่อนักร้องดัง เก่ง-

ธชย ประทุมวรรณ ปล่อยเพลงใหม่ “ไม่ชัดเจน No 

Clarity” กระแทกหูแฟนเพลงให้ฟิน โดยเพลงไม่

ชัดเจน No Clarity เก่งร่วมร้องกับนักร้องสาวเสียง

ดี เบนนี่-ปานชีวา ไชยสาร จาก วงพริกไทย พร้อม

มิวสิกวิดีโอสุดพิเศษ มีการเชิญ ตุ๊กตา “น้องอ้อยลูก

เทพ” ที่เคยโด่งดังมาร่วมงานอีกด้วย 

• เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุข ความสนุก

ส่งท้ายปี “ทรูวิชั่นส์” มอบ

ความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วย

ภาพยนตร์แนวโรแมนติก คอมิ

ดี อย่าง “อีหล่าเอ๊ย” ที่ควบคุม

การผลิตโดย “เอกชัย ศรีวิชัย” 

และนำาแสดงโดย “ตูมตาม-

ยุทธนา เปื้องกลาง, ไข่มุก-รุ่ง

รัตน์ เหม็งพานิช, ตั๊กแตน-ชลดา ทองจุลกลาง” 

สามารถติดตามความสนุกสนาน รักหวาน โรแมน

ติก กับภาพยนตร์เรื่อง “อีหล่าเอ๊ย” ได้ทางทรูวิชั่นส์ 

ช่อง True Thai Film HD (137, 236) ในวันศุกร์ที่ 24 

ธันวาคมนี้ เวลา 20.00 น.

• เอาใจคอซีรีส์แดนปลาดิบอย่างต่อเนื่อง! 

ล่าสุด “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำาดูหนังออน 

ไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ นำาเสนอซี

รีส์ญี่ปุ่นแนวโรแมนติกสุดฟิน “In-House Marriage 

Honey วิวาห์รักลับสุดยอด” มาให้ได้รับชมในฉบับ

พากย์ไทยและบรรยายไทยกันอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้ง 

7 EP. นำาแสดงโดย ไอริ มัทสึอิ และ มิซุกิ อิทากาคิ 

ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์). 

มักเกิ้ล

ลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็น

ข่าวว่ามีมือดีขโมยกระเป๋า

แบรนด์เนมของนางเอก

สาว คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส 

ไปพร้อมกันถึง 4 ใบ จากคอน

โดฯ ย่านทองหล่อ มูลค่าทั้งหมด

เฉียด 2 ล้านบาท ล่าสุด

นางเอกสาวได้อัปเดตเรื่อง

ราวดังกล่าวผ่านรายการ

เรื่องเล่าเช้านี้

“รู้ตัวช้าไปว่ามัน

หายไป ไม่รู้จริงๆ ว่าเป็น

ช่วงไหนที่หายไป แต่คิด

ว่าคงไม่ใช่โจรท่ีทำาแบบน้ี 

คงเป็นคนท่ีมีรหัสของเรา 

น่าจะเป็นคนท่ีรู้จัก ตอนน้ีได้ไปแจ้งความแล้ว ทุกคนท่ีเราสงสัยก็ได้ไปให้ปากคำากันหมดแล้ว 

ตอนน้ีทำาใจในระดับหน่ึงว่าคงได้ของคืนยาก แต่อยากขอให้ร้านแบรนด์เนมหรือโรงรับจำานำา

ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นหรือมีเบาะแสรบกวนติดต่อกลับมาหาคิมได้เลยค่ะ

ยอมรับว่าเฮิร์ตกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก เพราะอยู่คอนโดฯ ก็คิดว่าปลอดภัยที่สุด

แล้ว แต่อยู่ๆ ของก็หายไป ห้องก็ไม่ได้ โดนงัดอะไร มันไม่ใช่โจร คิดว่าเป็นคนใกล้ตัว ก็

เสียใจ มันโหดร้ายไปกับการที่คนคนนึงจะขโมยกระเป๋าเราไปถึง 4 ใบ ไม่อยากให้คนแบบ

นี้อยู่ในชีวิต เครียดมาก คิดวนไปวนมาว่าทำาไมถึงทำาแบบนี้”.

ฤกษ์ดีรับปีเสือทอง • บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ถือฤกษ์ดีเพื่อความ

เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย 2 รายการ

ใหม่ “มาลัยไฟท์เตอร์” และ “ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร The Featuring SHOW” ที่จะลงจอช่อง 

7 HD ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ นําโดย ลาวัลย์ กันชาติ, ปริพันธ์ หนุนภักดี, รติ

วัลคุ์  ธนา ธรรมโรจน์, วัชระ แวววุฒินันท์, กฤษฏิ์ ชูพินิจ, ฐิติ สุทธิกุลพานิช ฯลฯ รวม

ทั้ง วิลลี่ แมคอินทอช และตั๊ก ศิริพร ณ เจ เอส แอลฯ เมื่อวันก่อน.

ห

นหน้าคุ้นตากันดีจากบท ธอร์ แต่

เมื่อไม่นานนี้ คริส เฮมส์เวิร์ธ 

เอาภาพสมัยก่อนที่เพิ่งเข้าวงการ

ใหม่ๆ มาโพสต์อวดให้แฟนๆ ได้

เห็น ใครพอจะจำาได้บ้าง มาไกลขนาดนี้ 

ดารากล้ามโตคนดังของฮอล

ลีวูด วัย 38 เล่าถึงภาพย้อนอดีต

ของตัวเองจากผลงานการแสดง

ช่วงแรกๆ สุดของเขา เป็นละคร

ยุคกลางต้นทุนต่ำาที่ชื่อ Guinivere 

Jones ยอมรับว่าตลกกับชีวิตที่เป็น

ไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ในทีวีซีรีส์สัญชาติออสเตร 

เลียน-แคนาเดียน ซึ่งออกฉายเมื่อปี 

2002 หรือราว 20 ปีที่แล้ว ฉายต่อ

เนื่อง 2 ซีซั่น คริสเล่นเป็นกษัตริย์

อาเธอร์ สวมวิกผมสีแดงและมงกุฎ

คริสกล่าวว่า ตอนนั้นเขา

ไม่แน่ใจว่าซีรีส์เรื่องนั้นจะประสบ

ความสำาเร็จอย่างมากหรือไม่ หรือ

เขาจะได้ทำางานด้านการแสดงต่ออีก

หรือเปล่า

“ตอนที่ผมสวม

วิกนั้นครั้งแรก ผมรู้

ว่าจะต้องมีหนึ่งหรือ

สองสิ่งนี้เกิดขึ้น ผม

จะต้องถูกบังคับให้

เลี้ยงผมให้ยาวและ

ย้อมให้เป็นสีแดงเพื่อ

แฟนๆ หรือไม่ผมก็

อาจจะไม่ได้งานอีก 

แต่ไม่มีอันไหนเป็น

จริงสักอย่าง ชีวิตมัน

ก็น่าขันแบบนั้น”

แฟนบางคนไม่

เคยผ่านตาหนังเก่าของเขาเรื่องนี้มาก่อน 

ก็พากันสงสัยว่าเป็นหนังอะไรกัน และจะ

ลองหามาดูให้ได้

หลังจากเล่น Guinevere Jones 

แล้ว คริสก็ไปรับบทนำาในละครชวนหัวของ

ออสเตรเลียที่ฉายติดต่อกันยาวนาน ชื่อ 

Neighbours

ผลงานต่อมาคือ The Saddle    

Club ตามด้วย Home and Away ใน

ปี 2004 ซึ่งเขารับบทเป็น คิม ไฮด์ จนถึง

ปี 2007

ตอนนี้คริสกลายเป็นดาราใหญ่ของ

ฮอลลีวูดไปแล้ว เป็นที่รู้จักกันดีจากบท ธอร์ 

ในภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel 

ซึ่งภาคต่อที่แฟนๆ รอชมอยู่คือ Thor: Love 

and Thunder มีกำาหนดฉายปีหน้า ร่วม

แสดงโดย นาตาลี พอร์ตแมน, แมตต์ เด

มอน, คริส แพร็ตต์ และแซม นีล 

เมื่อต้นปีนี้คริสเคยอัปโหลดภาพเก่าๆ 

ของเขากับ ทอม ฮิดเดิลสตัน เพื่อนนัก

แสดง ขณะอ่านสคริปต์สำาหรับ Thor ภาค

แรก ซึ่งออกฉายเมื่อปี 2011

“ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปีของ 

คุ้

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

Thor เมื่อสองหนุ่มปริศนาได้รับกุญแจ  

เข้าสู่อาณาจักร” คริสเขียนไว้เป็นแคป  

ชั่น 

“มันเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วย

อะไรมากมาย แต่เราก็ไม่ได้แก่ขึ้นเลยสัก

วัน” เขาโพสต์ทิ้งท้ายติดตลก พร้อมกับ

แท็กทอมไว้ด้วย

คริสยังเคยแชร์บทความหนึ่งใน 

Vulture เมื่อปี 2009 ซึ่งเขาเรียกตัวเขา

เองกับทอมว่าเป็นนักแสดงโนเนม และนัก  

แสดงโนเนม 2 คนนั้น ก็ก้าวขึ้นเป็นหนึ่ง

ในนักแสดงที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดของ

ฮอลลีวูดไปแล้ว 

คริส เวลานี้กำาลังถ่ายทำา 

Extranction 2 ในยุโรป หลังจากหนังภาค

แรกประสบความสำาเร็จอย่างมากเมื่อปีที่

แล้ว กลายเป็นภาพยนตร์ออริจินอลที่มีผู้

ชมมากที่สุดตลอดกาลของ Netflix.

‘ไทยไฟท์’ดันเรตติ้งช่อง8 

ขึ้นอันดับหนึ่งช่วงไพรม์ ไทม์

หลังจากที่ “ไทยไฟท์” ศึก

มวยไทยระดับโลก ทำาการถ่ายทอดสด

ทางช่อง 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 รวมทั้ง

สิ้น 8 ครั้ง เรตติ้งผู้ชมรายการก็ขยับ

ตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกล่าสุด 

“THAI FIGHT เขาอ้อ” จ.พัทลุง ซึ่งเป็น

รอบชิงชนะเลิศ ปี 2020 เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้

สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ดันเรตติ้ง

ช่วงถ่ายทอดสดสูงถึง 5.052 หรือกว่า 

3.25 ล้านคนในช่วงไพรม์ไทม์ (เวลา 

18.00-22.00 น.) เป็นเรตติ้งสูงที่สุดนับ

ตั้งแต่มีการถ่ายทอดสดมาเมื่อเทียบกับ

รายการต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และ

ยังสามารถดึงผู้ชมกลุ่ม Rural เข้ามาชม 

ได้เรตติ้งไปถึง 3.939 หรือกว่า 1.59 

ล้านคน จนทำาให้ “THAI FIGHT เขา

อ้อ” จ.พัทลุง ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของช่วง

เวลา 18.00-22.00 น. ในฐานผู้ชมกลุ่ม 

Rural ถือเป็นการตอกย้ำาความสำาเร็จ 

และเป็นผู้นำาด้านการถ่ายทอดสดมวย

มันอันดับ 1 ของประเทศไทย ในฐานะ 

King of Fighting Sports

นอกจากไทยไฟท์แล้ว ช่อง 8 ยัง

มีศึกมวยฮาร์ดคอร์-มวยพันธุ์ดุ ซึ่งออก

อากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น., ศึก

มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ ออกอากาศ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. ที่ได้รับ

ความนิยมและทำาเรตติ้งเฉลี่ยสูงกว่า 

2.00 หรือมีผู้ชมมากกว่า 1.3 ล้านคน 

ติดเป็น 5 อันดับแรกของรายการทีวีที่มี

เรตติ้งสูงสุดประจำาวันมาอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากที่เริ่มกลับมาถ่ายทอดสดตั้งแต่

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา.

interthaipost69@gmail.com

‘ครูไพบูลย์’โพสต์แจ้งข่าว

ติดเชื้อโควิด-19ยกบ้าน!
เป็นอีกคนบันเทิงที่ ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าติด

เชื้อโควิด-19 สำาหรับครูไพบูลย์ แสงเดือน เจ้าของ

ค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดัง โดยเจ้าตัวได้ โพสต์ข้อความ

ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไพบูลย์ แสงเดือน ระบุว่า ได้ติด

เชื้อโควิด-19 ทั้งบ้าน รวมทั้ง กระต่าย พรรณนิภา 

กับลูกและแม่ยายก็ไม่รอด แต่ตอนนี้ทุกคนได้เข้า

รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

“วันนี้ผมต้องกราบขอโทษทุกท่านจากใจจริง 

ที่ประมาททำาให้เกิดความผิดพลาด หลังจากที่เรา

ทั้งครอบครัวและคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเข้าตรวจรอบ 

2 อย่างละเอียด และทราบผลชัดเจนว่าผลตรวจ

เชื่อโควิดเป็นบวก ผมและครอบครัว ประกอบ

ด้วย ผม, ภรรยา (น้องกระต่าย) กระต่าย พรรณ

นิภา, ลูกชาย (น้องเพลินเพลงพิณ) และแม่ยาย

นิกร บุตดี รวม 4 คน ย้ำาเราติด 4 คนในครอบครัว 

และตอนนี้เราทั้ง 4 คนได้เข้า

รับการรักษาที่

โรงพยาบาลเลย 

ปลอดภัยทุกคน 

อาการดีขึ้นตาม

ลำาดับ

และในส่วน

ร้านอาหาร #จ้วด

จ้าดแลนด์คาเฟ่ 

ตอนนี้ผม

ได้รับความ

อนุเคราะห์

จากเจ้า

หน้าที่

สาธารณสุข 

จ.เลย เข้าไป

ดูแล ตรวจ

พนักงาน

ทุกคนอย่าง

ละเอียด 

และพ่นยา

ฆ่าเชื้อและ

ทำาความ

สะอาดเป็น

ที่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนไทม์ไลน์การเดินทาง

ผมอยู่แค่ในจังหวัดเลย ไม่ได้เดินทางไกล ช่วง

นี้อยู่แต่บ้านและร้านอาหาร ไทม์ไลน์ทั้งหมด

ผมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด โรงบาล 

และหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยครับผม #กราบ

ขอโทษทุกท่านนะครับ #และขอบพระคุณทุก

ความห่วงใจครับ #เพื่อความปลอดภัยของ

ทุกคน ร้านจ้วดจ้าดแลนด์ปิดตามกำาหนด

ของสาธารณสุขครับ”.

‘คริส เฮมส์เวิร์ธ’มาไกล!กว่าจะถึงเทพ‘ธอร์’

‘คิมเบอร์ลี่’รับสงสัยคนใกล้ตัว 

กระเป๋าแบรนด์เนมหายไร้วี่แวว



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สังสรรคชาง าพ         สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมชางภาพขาวส� อมวลชน (ประเทศไทย) 

รวม  องคกรส� อชางภาพ  สมาคมชางภาพขาวส� อมวลชน   ชมรมชางภาพการเมือง และ 

ชมรมชางภาพส� อมวลชนอาวุโส จัดงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม แกบรรดาสมาชิก

ชางภาพ โดยมี นงนุช นามวงศ ที่ปรึกษาพิเศษ เดอะมอลลกรุป, อนิรุธ เจริญพิริยะ และธนิต 

บัวเขียว ตัวแทน เฉลิม อยูวิทยา ผูสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้  รวมงาน ที่ หองอาหารยกยอ 

มารีนา ทาน้ําดินแดง

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ ขวัญชัย จีวรงคกุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายขวัญชัย 

จีวรงคกุล

๒๒,๑๗๕.๒๖ 

บาท

(ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๒ สรอยคอทองคํา ลายโซ น้ําหนัก

ประมาณ ๑๕.๒๓ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๒๖,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๓ สรอยขอมือทองคํา ลายหวงซอนคั่น

โองพรอมลูกตุม น้ําหนักประมาณ 

๗.๕๘ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๔ สรอยขอมือทองคํา ลายหวง น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๕ แหวนทองคํา ลายแปดแฉก น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ วง นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๖ แหวนทองคํา ลายเกลี้ยง น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัส สุราษฎรธานี เลขที่บัญชี 

๕๕๖-๒-๒๘๑๕๒-๗

นายขวัญชัย 

จีวรงคกุล

๑๒,๗๓๒.๑๖ 

บาท

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก ธนาคาร

ออมสิน สาขาขุนทะเล สุราษฎรธานี 

เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๑๔๒๕๓๓๓๗

นางสาว

สายฝน 

มากุล

๑๘,๗๓๓.๘๘ 

บาท

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ ราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๐๒,๔๙๑.๓๐ บาท 

(หน่ึงแสนสองพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน คดีรายนายขวัญชัย จีวรงคกุล นางสาวสายฝน มากุล กับพวก

(นายกัณฐกรณ ทรัพยทวี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(หน่ึงแสนสองพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค) พรอมดอกผล

โครงการพั นาเพ� อความมั่นคงพื้นที่

ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเน� องมาจาก

พระราชดําริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

เปนโครงการที่ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงรับไวเปน

โครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ เม� อ

วันที่  พฤษภาคม  

ตลอดมาหนวยงานที่ เกี่ยวของได

นอมนําพระราชดําริมาดําเนินการ ดวยการ

พั นาพื้นที่ ใหราษฎรได เรียนรูการทํา

เกษตรแผนใหมควบคูกับการอนุรักษดิน

และระบบนิเวศปาไม มีการสงเสริมศิลปาชีพ

การทอผา และปกผา นับเปนอีกหน่ึงโครงการ  

ที่ชวยเหลือราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและ

ชาวไทยภูเขามีรายไดจากอาชีพหลัก และ

อาชีพเสริมมีรายไดตอเน� องตลอดทั้งป

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเน� องมาจากพระ

ราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดรวมสนอง

พระราชดําริจัดหาแหลงน้ําเพ� อใชอุปโภค-

บริโภค  และการเกษตรในเขตโครงการ  

โดยสรางฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ําในเขต

พื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ

วางทอสงน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกใน

โครงการ   และบริเวณใกลเคียง ดานราษฎร

ไดรวมฟนฟูผืนปาโดยปลูกปา  อยาง

ประโยชน  พรอมสรางจิตสํานึกถึง

ความสําคัญของปา ใหราษฎรมีสวนรวม

ดูแลรักษาปาทําใหปาคอย  ฟนคืนเปน

แหลงนํ้าตนทุนตามธรรมชาติ สามารถทําการ

เกษตรไดตลอดป 

รอยตรีวันนา วรรณ สย ประธาน

กลุมผักอินทรียรักษนํ้า เพ� อพระแมของแผนดิน 

โครงการพั นาเพ� อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด 

ภูเม่ียง ภูสอยดาว อันเน� องมาจากพระราชดําริ 

เปดเผยวา หลังมีน้ําใชราษฎรในพื้นที่ก็ได

ดวยน้ําพระทัย ขัด เมี่ยง สอยดาว จ.พิ ณุ ลก

วันนี้ราษฎรมีกินมีใชสมบูรณ

รวมกันปลูกปาเพิ่มเติม มีการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพ เชน การทําปุยอินทรีย 

การปลูกพืชผักในโรงเรือนแบบอินทรีย 

ปลูกไมผลในพื้นที่ปา เชน เงาะ ซึ่งในป 

 นี้ ได ใหผลผลิตและสงขายไดแลว 

ในฐานะที่เปนพสกนิกรของพระองค ตาง

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ที่พระองค

ไดเสด็จ  เขามาเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่

และไดเกิดโครงการนี้ขึ้นมา และพระองค

ไดเสด็จเยี่ยมราษฎรในโครงการถึง  ครั้ง 

ทําใหชีวิตความเปนอยูของราษฎรดีขึ้นมี

รายไดจากอาชีพที่มั่นคงตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

จากพระองค ที่ชาวภูขัดภูเมี่ยงจะเรียกวา

สมเด็จแม ตลอดจนพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันที่ทรงมีพระ

เมตตาดูแลและติดตามพระราชดําริที่

สมเด็จแมทานไดวางไว พวกเราทุกคนตาง

ปลื้มปติอยางหาเปรียบมิได  และทุกคนมี

ความภาคภูมิใจที่ ไดเกิดในผืนแผนดินไทย   

รอยตรีวันนา วรรณไสย กลาว

นายพุท ชาติ รังคสิริ ประ านกรรมการ บริ ัท 

ทีดับบลิวแ ด คอรปอเรชั่น หรอ  เปดเผยวา 

หลังจากบริษัท ซีบีดี คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของ  ไดศึกษาและวิจัยในหัวขอ สภาวะการให

แสงที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชกัญชงพันธุ  

  เพ� อใชเปนขอมูลในการสรางผลิตภัณ   รวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เน� องจากกัญชงพันธุ

ดังกลาวสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ใหสาร 

 ในปริมาณสูงและสาร  ในปริมาณต่ํา เหมาะ

แกการใชประโยชนทางการแพทย อีกทั้งพืชกัญชงยังได

รับความสนใจจากหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน กลุม

เวชภัณ ยา กลุมผลิตภัณ เคร� องสําอาง กลุมผลิตภัณ 

 ผนึก  ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอ พั นาผลิต ัณ เทค น ลยี  สําหรับปลกพชกัญชง

อาหารเคร� องด� มและอาหารเสริม (  )

กรณีดังกลาว ทําให บริษัท ณุศาศิริ จํากัด 

(มหาชน) หรือ  เล็งเห็นวา งานศึกษาวิจัยดังกลาวมี

ประโยชน โดยสามารถตอยอดเพิ่มคุณภาพ รวมถึง

เพิ่มผลผลิตในธุรกิจการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภท

กัญชงและกัญชาของบริษัทได ขณะเดียวกัน  มี

แนวคิดสราง   เมืองกัญชา พั นากัญชง 

กัญชา ท้ังเพ� อสุขภาพ และเพ� อประโยชนทางการแพทย 

ผานการถายทอดองคความรู งานวิจัย จากทุกมุมมอง  

ซ่ึงในอนาคตจะทําใหเกิดการเอ้ือประโยชนในทางการ

แพทย ที่จะดึงศาสตรการใช กัญชง กัญชา ครบทุกมิติ

ผลักดันใหประเทศไทยกลายเปน   

ของโลก

ทั้งสองฝายจึงมีเจตนารวมกันในการจะซื้อจะ

ขายผลิตภัณ เทคโนโลยีหลอดไฟ  สําหรับใช ใน

กลุมการเกษตร และในโรงเรือนเพาะปลูกกัญชงและ

กัญชา ซึ่งมีอัตราสวนระหวางแสงที่เหมาะสมสําหรับ

ปลูกพืชกัญชงในโรงเรือน เพ� อสงเสริมการปลูกกัญชง

ในเชิงพาณิชยและการใชประโยชนทางการแพทยอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่สําคัญ  

และ  จะรวมมือกันพั นาและตอยอดผลิตภัณ 

เทคโนโลยีหลอดไฟ  เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชงาน รวมถึงการจัดตั้งโรงงานจัดประกอบภายใน

ประเทศในอนาคตอีกดวย  นายพุทธชาติกลาว

จากความรวมมือนี้ ทําให  จะเปนพันธมิตรรายแรก  

ในกลุมธุรกิจกัญชงและกัญชาของ  ที่จะไดใชเทคโนโลยีหลอดไฟ 

 ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการใหคาแสงสีที่เหมาะสมตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพืชกัญชงเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ใหสาร  

ในปริมาณสูงและสาร  ในปริมาณต่ํา เปนสินคาที่มีคุณภาพปอน

เขาสูตลาดและตอยอดในกลุมธุรกิจตาง  ตอไป  

ทยออยล ดรับรางวัลเกียรติคุณ การเปดเผยขอมลดานความยั่งยน 

   ประจําป  ตอเน� องเปนปที่ 

สมบรณ ชวยกอบลา  ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยงกลยุทธองคกร บริษัท ไทยออยล 

รับมอบรางวัลเกียรติคุณ การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน (   

) ซึ่งเปนรางวัลระดับสูงสุด ตอเน� องเปนปที่  จาก วีรญา ปรียาพันธ ผูอํานวยการ

ประชาคมการเปดเผยขอมูล สถาบันไทยพั น ในงานประกาศผล   

 ประจําป  ณ หองออดิทอเรียม ช้ัน  หอศิลปกรุงเทพ  ส่ีแยกปทุมวัน ถ.พระราม 

รางวัลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการเปนองคกรที่ใหความสําคัญในการเผยแพรขอมูล

การดําเนินงานดานความยั่งยืนตอสาธารณะ และผูมีสวนไดเสียของไทยออยล ซึ่งครอบคลุม

ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล

หางสรรพสินคาเดอะมอลล, เดอะมอลล

ล ส ตร ทุกสาขา, เอ็ม พเรียม, เอ็มควอเทียร 

และ พารากอน ดีพารทเมนทส ตร จับมอ 

นาคาร ทยพาณิชย จัดแคมเปญพิเศษ 

     สุขเลือกได

สงทายป  ระหวางวันที่  ธันวาคม  

  มกราคม  มอบโปรโมชั่นสุดคุม

สงทายป และตอนรับเทศกาลปใหม สําหรับ

สมาชิกบัตร   และ 

บัตรเครดิต    

สุ ข ทุ ก วั น เ มื่ อ ช้ อ ป

ภายในหาง  เลือกรับ 

  รวม

สูงสุด ,  บาท เม� อ

ชอปครบ ,  บาท- 

,  บาท ขึ้นไป 

สมาชิกบัตร    

รับ    

สูงสุด ,  บาท และ

ลูกคาบัตรเครดิต  

  รับ   เพิ่มสูงสุด 

,  บาท หรือ สุขทุก ศุกร เสาร อาทิตย 

เลือกรับสวนลดเพิ่มรวมสูงสุด  เพียง

นําคะแนนสะสมแลกเทากับ ยอดซื้อ บัตร 

  ลดเพิ่มสูงสุด ,บัตรเครดิต 

   รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 

(รวม เพาเวอรมอลล, กูรเมต มารเก็ต และ 

โ ม เฟรช มารท)

ปดทายความแรงขามปกับ   

 โปรปงปุริเย  ตั้งแตวันที่  พ.ย. 

   ม.ค.  สุขสุดคุมสําหรับนักชอป

ผูถือบัตรเดบิต และ บัตรเติมเงิน   

 เพียงชอปสะสมภายในหาง  ครบ 

,  บาทข้ึนไป (รวม เพาเวอรมอลล, กูรเมต 

มารเก็ต และ โ ม เฟรช มารท รับทันที  

  มูลคา  บาท 

ชอปสนุกสงทายป สําหรับสมาชิกบัตร 

  และบัตรเครดิต    

กับแคมเปญพิเศษ     

 สุขเลือกไดสงทายป  ระหวาง

วันที่  ธันวาคม   มกราคม  ที่ 

หางสรรพสินคาเดอะมอลล, เดอะมอลลไลฟ

สโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร 

และ พารากอน ดีพารทเมนทสโตร

หางสรรพสินคากลุมเดอะมอลล กรุป จับมอ นาคาร ทยพาณิชย

มอบความสุข สงความคุมคา กับแคมเปญ 

     สุขเลือกไดสงทายป

รงแรมเ น็ทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท 

พัทยา ชวนคุณและครอบครัวเฉลิมฉลอง

ตอนรับเทศกาลแหงความสุขในวันคริสตมาส

ป  เลือกอิ่มอรอยกับบุฟเฟตสไตลคุณ 

หลากหลายเมนู พรอมเพลิดเพลินกับการ

แสดงสุดอลังการและความสนุกสนานอีกมากมาย

คริสตมาสอีฟ  ธันวาคม   

หองอาหารโอเอซิส จัดบุฟเฟตคืนวันคริสต

มาสอีฟสุดคลาสสิค แบงปนชวงเวลาแหง

ความสุขสําหรับทุกคนในครอบครัว พบกับ

บุฟเฟต ซุมบารบีคิวซีฟูดปงยาง อลังการ

ไปกับมุมของหวาน พรอมเพลิดเพลินกับ

เสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีสด ขับกลอม

ค่ําคืนอันอบอุนดวยเสียงเพลงคริสตมาสจาก

นอง  คณะประสานเสียง รวมรับของขวัญ

พิเศษกับคุณลุงซานตาคลอส จับฉลากของ

ขวัญและอ� น  อีกมากมาย ราคาเพียงทาน

ละ ,  บาท  (รวมเคร� องด� มซอฟดริงก

เติมไมอั้น) เด็กอายุระหวาง -  ป ราคา

ทานละ  บาท  และเด็กอายุตํ่ากวา  ป 

ทานฟรี  ตั้งแตเวลา .  น.  .  น.

คริสตมาส  ธันวาคม  หองอาหาร

โคสตบีชคลับแอนดบิสโทร พัทยา รวมฉลอง

วันคริสตมาสจัดบุฟเฟตบรันช ภายใตบรรยากาศ

อันอบอุนริมชายหาดพัทยา อิ่มอรอยไปกับ

ซีฟูดบารบีคิวปงยาง เมนูเทศกาลคริสตมาส

สุดคลาสสิค พรอมรับฟงเสียงเพลงไพเราะ

จากดนตรีสด และต� นเตนไปกับของขวัญ

จากคุณลุงซานตาคลอส ราคาเพียงทานละ 

,  บาท  (รวมเคร� องด� มซอฟดริงกเติม

ไมอั้น) เด็กอายุระหวาง -  ป ราคาทาน

ละ  บาท  และเด็กอายุต่ํากวา  ป 

ทานฟรี  ตั้งแตเวลา .  น.  .  น.

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรี

สอรท พัทยา เปนโรงแรมธีมเดอะลอสตเวิลด

แหงแรกของประเทศไทย ดวยจุดเดน  

หองหันหนาสูทะเลเมืองพัทยา ตั้งอยูบนหาด

วงศอมาตย พัทยาเหนือ เปนโรงแรมสไตลรีสอรท

หรูระดับ  ดาว มุงมั่นมอบการบริการที่เต็ม

ไปดวยความอบอุน ใสใจในทุกรายละเอียด 

เพ� อใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว

ที่ดีที่สุดสําหรับทุกครอบครัว สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งไดที่ 

- -  หรืออีเมล . .

รวมตอนรับเทศกาลคริสตมาสแหงความสุข

เ ลิม ลองปนี้ที่ รงแรมเ ็นทาราแกรนดมิราจ พัทยา
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ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชวนรวมลุนโชคดี รับ

ปใหม "งานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย

ทวีโชคระดับประเทศ ประจําป 2564” 

ซึ่งปนี้จัดขึ้นภายใตคอนเซ็ปต “ธ.ก.ส.ทวี

โชคปทอง ยิ่งออม ยิ่งลุน” เพ� อสนับสนุน

ใหประชาชนคนไทยหันมาใสใจเร� องการออม 

โดยเฉพาะการออมเงินกับบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยทวีโชค (อทช.) หรือเงินฝากสมุด

เลมแดง ซึ่งเปนผลิตภัณฑเงินฝากที่ ธ.ก.ส. 

จัดทําขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเงินฝาก 

เกษตรกรลูกคา และประชาชนทั่วไป ไดรวม

ออมเงิน เพ� อสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง

และครอบครัว โดยกําหนดจัดงานออกรางวัล

ข้ึนในรุปแบบออนไลน ใหประชาชนท่ัวประเทศ

รวมลุนโชค รับปใหมพรอมกัน ในวันที่ 23 

ธันวาคมนี้ ตั้งแตเวลา 10.00 - 12.00 น. 

ทาง FACEBOOK FANPAGE ธกส BAAC 

THAILAND

ชลิตา สาลีรัฐวิภาค แหงรานใหมใหม 

สะกิดบอกโคงสุดทายแลวนะ ถึงวันสิ้นปนี้

เทานั้น ที่จะไดรําลึกรสชาติแหงความสุข 

กับกวยเตี๋ยวเรือขึ้นหางเจาแรกในตํานาน

กวา 30 ป ในบรรยากาศแบบดั้งเดิม ณ 

ศูนยการคา เดอะ เพนนินซูลา พลาซา 

ถนนราชดําริ ที่เตรียมยายรานไปที่แหงใหม

ในปหนา และในระหวางเตรียมการที่ใหม 

ยังคงเปดใหบริการรับออกงานนอกสถานที่ 

สนใจติดตอไดที่ไลน @maimaieatery หรือ

อินบ็อกซที่เพจเฟซบุก Maimai Eatery 

พรอมใหบริการจา

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก สงมอบ

ความสุขใหกับลูกคาในชวงปลายปชวนผู

โดยสารรวมเดินทางไปกับแอรพอรต เรล ลิงก 

ภายใตกิจกรรม “สถานีสงความสุข” (Journey 

of Happiness) พรอมเนรมิตสถานีทั้ง 8 

สถานีดวยกลองของขวัญแหงความสุขท่ีมา

พรอมฉากหลากหลายมิติ ใหคุณไดสนุกสนาน

ไปกับการเดินทาง พรอมถายรูปกับกลอง

ของขวัญที่ถูกออกแบบมาใหแตกตางกัน

ทั้ง 8 สถานี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม

ใหผู โดยสารไดรวมสนุกไปกับชวงเวลาดีๆ 

อีกมากมายตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม – 9 

มกราคม 2565 พิเศษสุด สําหรับผู โดยสาร

ที่เดินทางในระหวาง วันที่ 24 และ 31ธค. 

จะไดพบกับคาราวานสุดพิเศษที่จะเดินทาง

แจกความสุข และสรางรอบย้ิมใหกับทุกทาน

ในทุกสถานีอีกดวย กิจกรรม #สถานีสง

ความสุข ถือเปนอีกหนึ่งคําขอบคุณและ

ตอบแทนผู โดยสารจากใจใหไดรับความสุข

รับวันปใหมตลอดเสนทางแอรพอรต เรล ลิงก  

ทั้ง 8 สถานี สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.

0-2091-1595 

หลังจากทุมเทแรงกายแรงใจนําพา

บริษัทฝาวิกฤตโควิด-19 มาแบบเหน� อยหนัก 

ก็ไดเวลาสงทายปดวยความสุข เม� อบริษัท 

อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปร 

จับมือ บริษัท นิโอ ทารเก็ต ประเทศไทย 

จัดทําแบบสํารวจกับกลุมเปาหมายที่มี

อิทธิพลตอการผลักดันเศรษฐกิจไทยมาก

ที่สุด และทุกเสียงตางเห็นพองให ตุก-

ดร.อุษณีย มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน

บริษัท คิง ฟูด กรุป ไดรับรางวัล Outstanding 

Leader และ คริสป ครีม ประเทศไทย รับ

รางวัล Top Brand ในฐานะที่เปนบุคคล

และแบรนดที่ทรงอิทธิพลมากที่ สุดแหง

ป 2564 นาทีนี้ เจาตัวจึงยิ้มแกมปริ กับ

รางวัลใหญตอนรับปเสือทอง และพรอม

สุดใจในการขยายสาขาและผลิตสินคาหนา

ใหมสุดวาว ขอเพียง คริสป ครีมจะเปน

แบรนดในใจทุกทานเชนนี้ตอไป

ศูนยการคา เดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 เตรียมพรอมเขาสูเทศกาล

สงทายปเกา ตอนรับปใหม กับพื้นที่แหง

ความสุขท่ีรวมรวมกิกจกรรรมและของ

ขวัญสรางรอยยิ้มมาไวที่เดียว ในงาน “Joy 

& Happiness“ พบกับรานคาของขวัญเพ� อ

สุขภาพ งานเฮดเมดทําดวยใจ และ สินคาเกๆ  

ตามเทรนด อีกมากมาย  กวา 30 รานคา  

พรอมสนุกสนานไปกับการแสดงพิเศษ อาทิ 

โชวแสดงมายากล รองเพลงประสานเสียง

วันคริสตมาส การแสดงบอลลูนโชว และ

ดนตรีโฟลกซอง ในบรรยากาศ สบายๆ  

เปนกันเอง ตลอดทั้งวัน ตั้งแตวันพฤหัสบดี

ที่ 23 - วันอาทิตยที่ 26 ธันวาคมเวลา 

10.00 น. – 20.00 น. บริเวณ ลานไนน 

สแควร ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 ติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่น

ดีๆ ของศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร

พระราม 9 ไดที่ www.thenine.co.th 

เฟซบุกเพจ The Nine Center Rama 9 และ 

อินสตาแกรม thenine_rama 9

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ประกาศ

แตงตั้ง ธิติรัฐ วีระนนท เปนผูจัดการ 

โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ตั้งแตนี้เปนตนไป 

กอนเขารับตําแหน�งผูจัดการโรงแรมเคป

ฟาน เกาะสมุย ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ

โรงแรมตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2563

ในตําแหน�ง ผูจัดการแผนกอาหารและเคร� องด� ม 

ดวยความรักหลงใหลในงานบริการและมี

ความรับผิดชอบสูง มีประสบการณอยาง

ก ว า ง ข ว า ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น โ ร ง แ ร ม 

ประสบการณการเรียนรูที่ผานมาผลักดัน

ใหเขาไดดํารงตําแหน�งผูจัดการ โรงแรม

เคปฟาน เกาะสมุย ในปจจุบัน

สมาคมชาวสวนมะมวง สมาคม

การคานวัตกรรมเพ� อการเกษตรไทย กรม

สงเสริมการเกษตรและสหกรณ สมาคม

ผูประกอบการพืชผักผลไม ไทยและเคห

การเกษตร  ขอเรียนเชิญเกษตรกรและบุคคล

ทั่วไปเขารวมกิจกรรมหารือสาธารณะ

ทิศทางตลาดการส งออกมะม วงของ

ประเทศไทย ในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หนาวเย็นนาน แนวโนมมะมวงฤดูกาลใหม

มีความแปรปรวนสูง สงผลใหผลผลิตมาก

ในเวลาเดียวกัน การกระจายสินคาไมทัน 

เกิดภาวะลนตลาด ราคาตกต่ํา พรอมฟง

เสวนาการหาทางขยายตัวตลาดใหมของ

มะมวงไทยในหลากหลายหัวขอ อาทิ การ

เพิ่มตลาดสงออกมะมวงสดไปไปประเทศ

ญี่ปุน เกาหลีและจีน การเพิ่มตลาดแปรรูป

เพ� อสงออก การลดตนทุนดานการจัดการ

และการขนสง อีกทั้งชองทางการการตลาด

ในประเทศเพ� อรับมือกับ เขารวมเสวนา

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมเสวนาพรอมกันวัน

ศุกรที่ 24 ธันวาคม สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทร.08-6823-4543  

ศูนยการคาเซ็นทรัล ศรีราชา จัดงาน  

“Christmas Kite Festival 2021” เทศกาล

วาวสุดยิ่งใหญ ตอนรับเทศกาลคริสมาสต 

ขอเชิญชมวาวซานตาพรอมเหลากวางเรน

เดียรที่เดียวในประเทศไทย ชมวาวแฟนซี

กวา 30 ตัว ท่ีพรอมมอบความสุขเต็มฟากฟา 

ชมการแสดงพิเศษ วาว 4 สายโดยแชมป

นักเลนวาวช� อดังของประเทศไทย  พบกับ

มุมถายภาพวาวสวยงามลวดลายไทย

มากกวา 50 ตัว นั่งแคมปชมวาว ตั้งแต

เวลา 13.00-19.00 น. พรอมอิ่มอรอยกับ

ราน Food Truck ช� อดังภายในงาน  และ

เวิรคชอปทําวาวฟรี เพียงแสดงใบเสร็จ

ชอปสินคาในศูนยการคาฯ ครบ 1,000 บาท 

ระหวางวันท่ี 24-26 ธันวาคม ณ Hub Station 

ทางเขาประตู 3 ศูนยการคาเซ็นทรัล 

ศรีราชา  

ปทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รวมพลังคนทูบีตานยาเสพติด     จังหวัดน�านจัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเกงและคนดี 

TO BE NUMBER ONE จังหวัดน�าน ในการตอตานยาเสพติดโลก ประจําป 2564 ภายใต

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูทุกระดับวัย เพ� อใหเด็กน�านกาวทัน

ในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีนายชัยนรงค วงศใหญ รองผูวาราชการจังหวัดน�าน เปนประธานในพิธี 

เม� อเร็วๆนี้ ที่ โรงแรมน�านกรีนเลควิว รีสอรท อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

วางจําหน�ายแลว!! 4 เมนูเชฟแครส ในรูปแบบ “โฟรเซน”  

อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานแบรนด “เชฟแครส” ไดรับการตอบรับจากผูบริโภค

อยางอบอุน พรอมเสียงเรียกรองใหผลิต “อาหารแชแข็ง” เพ� อใหทุกคนตุนความอรอยไวที่

บานไดนานวัน เพราะสามารถตอบโจทยความอิ่มในมื้อเรงดวน ที่อัดแน�นดวยคุณคาทาง

โภชนาการในปริมาณที่มากกวาเดิม นํารองดวย 4 สุดยอดเมนูคุณภาพจากเชฟดัง ไดแก  

1.ไกทิกกามาซาลา โดยเชฟดีปงเคอร โคสลา 2.เปดผัดพริกแกงใตและขาวมันขิง โดย

เชฟนูรอ โซะมณี สเตปเป 3.สปาเกตตีซอสเขียวหวานและอกไก โดยเชฟนิค ภวไพบูลย และ 

4.หมี่ซั่วหมูซอสปกกิ่ง โดยเชฟปอม ธนรักษ ... พิสูจนความอิ่มอรอยที่ ไดบุญไปพรอมกันได

แลววันนี้ที่ โลตัส ซูเปอรเซ็นเตอร ในราคาเพียง 79-89 บาท รายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมด 

มอบคืนสูสังคมผานมูลนิธิเชฟแครส

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ แบงปนส่ิงของมอบใหโครงการเหลือ-ขอ เปล่ียนส่ิงของเปนคาเทอม

แกเด็กๆ ดอยโอกาสในสังคม     บุญชัย กอเกียรติพิทักษ ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน

การผลิต และตัวแทนพนักงานจากโรงงานพระประแดง ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิต

และจําหน�ายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ 

สงมอบสิ่งของเคร� องใช อาทิ เสื้อผา หนังสือ ตุกตา อุปกรณเคร� องเขียน ฯลฯ ใหแกโครงการ

เหลือ-ขอ มูลนิธิบานนกขมิ้น โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนําไปขายเพ� อเปลี่ยนเปนทุนการศึกษา

ใหแกเด็กดอยโอกาสในมูลนิธิ กิจกรรมครั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใสตอสังคม 

ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางเสมอมา

เสริมสรางสุขภาพดีดวยสมุนไพร     พิพัฒพงศ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด จัดงานเปดตัวผลิตภัณฑใหม “สารสกัดฟาทะลายโจร” 

แอนดร็อกซิล ตราเคเอ็มพี โดยดอยคํา โดยมี ดวงกมล เพ็ชรเลิศ  รัสรินทร ชุมสาย ณ อยุธยา 

จรสพรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา และ ศรัณยภัค เพ็ญชาติ รวมงานดวย ณ รานดอยคํา สาขา

ราชเทวี (สํานักงานใหญ) 

ปยะศักด์ิ ศรีบัว ผูอํานวยการฝายขาย 

บริษัท ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ 

(ประเทศไทย) บริษัทผูผลิตและจัดจําหน�าย 

“แคนดี้ (Candy)” ผลิตภัณฑเคร� องใชไฟฟา

สัญชาติอิตาลี ในกลุมบริษัทไฮเออร (Haier) 

พรอมดวยผูบริหาร โปรดปราน ชูจิตร (ที่ 2 

จากซาย) ผูอํานวยการฝายการตลาด และ 

หลิว จ� ออี ผูจัดการผลิตภัณฑแคนด้ี มอบเงิน 

112,400 บาท จากกิจกรรม Candy Live! ที่

ชวนเหลาหวานใจรวมประมูลเคร� องใชไฟฟา 

Candy ช้ินพิเศษจากมิว-กลัฟ ภายใตคอนเซ็ปต 

“Simplify Your Day Exclusive Live With Mew Gulf” 

เคร� องใชไฟฟา “แคนดี้” มอบรายไดทั้งหมดจากกิจกรรม 

“Simplify Your Day Exclusive Live With Mew Gulf” เพ� อมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

โดยรายไดทั้งหมดมอบใหแกมูลนิธิ

รามาธิบดีฯ เพ� อ “โครงการปองกันและชวย

เหลือสถานการณแพรระบาดของโควิด-19” 

และ “โครงการจัดซื้อเคร� องมือแพทย เพ� อ

สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร” โดยได

รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน  

กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เปนตัวแทนรับมอบ พรอมมี ญาตินี ยอดรัก 

ประนอม ฉิมกุล และ ภัทรนันต หงสประภัสม 

รวมงาน ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาล

รามาธิบดี

ฉลองเปดสาขาแหงใหม “ชาบูชิ”      นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท 

โออิชิ กรุป รับมอบชอดอกไมแสดงความยินดีจาก อิศเรศ จิราธิวัฒน Head of Food & Fashion 

Partner Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ในโอกาสฉลองเปดสาขาแหงใหม “ชาบูชิ” 

(Shabushi By OISHI) สองความอรอยสไตลญี่ปุนยอดนิยม ทั้งชาบู - ชาบู สุกี้หมอไฟ และ

ซูชิ ขาวปนสารพัดหนา ซึ่งเปนสาขาลําดับที่ 161 โดยมีคณะผูบริหาร สุวิทย ศิริชู, วรางคณา 

เตชะเลิศ, จุฑาพร โลหสวัสดิ์ และ ทชล เศวตประสาธน มารวมงานดวย ณ ศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อิสราเอลลุยฉีดเข็ม4สู้ โอมิครอน

คุก 15 ปีหญิงเยอรมันแทงดับ 4 ศพ

พอทสดัม • เอเอฟพีรายงานว่า ศาลเยอรมนีตัดสินจำาคุก 15 

ปี อิเนส อันเดรยา วัย 52 ปี เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม จาก

ความผิดที่เธอก่อเหตุใช้มีดความยาว 11 เซนติเมตร แทงผู้พัก

ในบ้านดูแลผู้พิการในเมืองพอทสดัมใกล้กรุงเบอร์ลิน เสียชีวิต 

4 ศพ และได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหยื่อรายที่ 5 รอดชีวิต

หลังผ่าตัด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเธอเป็นเจ้าหน้าที่ใน

บ้านดูแลผู้พิการแห่งน้ี ศูนย์แห่งน้ีดำาเนินงานโดยสภาคริสตจักร

นิกายลูเธอร์ลัน และศาลสั่งห้ามเธอทำางานในบ้านสงเคราะห์

ทั้งหลายตลอดชีวิต ตำารวจควบคุมตัวหญิงคนนี้ ได้ทันทีหลัง

ก่อเหตุ และส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวช

รมว.มาดากัสการ์ ฮ.ตกว่ายน้ำา 12 ชม.ขึ้นฝั่ง

อันตานานารี โว • เอเอฟพีรายงานว่า แซจ แชลเลอ วัย 

57 ปี รัฐมนตรีกระทรวงตำารวจของมาดากัสการ์และตำารวจ

อีกนายหนึ่งใช้เวลาว่ายน้ำา 12 ชั่วโมงขึ้นฝั่งรอดชีวิตเมื่อวัน

อังคารที่ 21 ธันวาคม หลังเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเดินทางไปดู

จุดที่เรืออับปาง เกิดตกกลางทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศเมื่อวันจันทร์ ตำารวจและเจ้าหน้าที่การท่า 

เรือเผยว่ากำาลังค้นหาผู้ โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหาย 2 

คน ฌอง เอ็ดมงด์ รองดียงนองเตไนนา ผู้ว่าการการท่าเรือ

มาดากัสการ์ เผยว่า รัฐมนตรีผู้นี้กับตำารวจอีกคนว่ายน้ำาขึ้น

ฝั่งคนละหาดกันที่เมืองมาแฮมโบเมื่อเช้าวันอังคาร หลังจาก

ทั้ง 2 คนดีดตัวออกจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนเครื่องตก ในวิดีโอ

ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย แชลเลอในชุดพรางกำาลังนอน

หมดแรงอยู่บนเตียงผ้าใบที่ชายหาด เขาพูดว่ายังไม่ถึงเวลา

ตายของผม และบอกว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ด้าน

ซาฟีซองบาทรา ราวัววี ผู้บัญชาการตำารวจมาดากัสการ์เผย

ว่า แชลเลอใช้ที่นั่งของเฮลิคอปเตอร์ช่วยลอยตัวในทะเล เขา

เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาและแข็งแรงมาก และเมื่อเป็นรัฐมนตรี

ก็ยังเล่นกีฬา แชลเลอเข้ารับตำาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงตำา 

รวจในการปรับคณะรัฐมนตรีของมาดากัสการ์เมื่อเดือนสิง 

หาคมที่ผ่านมา หลังจากเป็นตำารวจมา 30 ปี ด้านราวัวลีเผย

เมื่อวันพุธว่า เหตุเรือไม้อับปางเมื่อวันจันทร์ คาดว่าเป็นเรือ

สินค้าที่นำามารับผู้ โดยสารอย่างผิดกฎหมาย พบศพผู้เสียชีวิต

เพิ่ม 25 ราย เมื่อเช้าวันพุธใกล้กับเกาะแซงเต-มารี รวมยอด

ผู้เสียชีวิต 64 ราย

เจ้าของธุรกิจเกาหลีใต้ประท้วงคุมเข้มโควิด

โซล • รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเกา                                                                           

หลีใต้ราว 300 ราย ชุมนุมในกรุงโซล เมื่อวันพุธที่ 22 ธัน 

วาคม ประท้วงรัฐบาลที่กลับมาใช้มาตรการคุมเข้าโควิด-19 

และเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายบัตรผ่านวัคซีน เกาหลีใต้กลับ

มาใช้มาตรการคุมเข้มไวรัสโคโรนาในสัปดาห์นี้จนถึงวันที่ 2 

ม.ค.ปีหน้า เช่น ห้ามกินอาหารในร้านหลังเวลา 21.00 น., ผู้

ที่ฉีดวัคซีครบโดสแล้วรวมตัวกันได้ไม่เกิน 4 คน ผู้ที่ ไม่ได้ฉีด

วัคซีนต้องนั่งกินนอกร้านคนเดียว, ซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือ

ใช้บริการเดลิเวอรี.

เยรูซาเลม/วอชิงตัน • รัฐบาลอิสราเอลประกาศเพิ่มเริ่มฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มที่ 4 ให้แก่ประชากรวัยเกิน 60 ปี และผู้ปฏิบัติงาน

ทางการแพทย์ ขณะประธานาธิบดี โจ ไบเดน ให้คำามั่นกับคนอเม 

ริกันว่าคราวนี้สหรัฐเตรียมพร้อมสู้ โอมิครอน พร้อมเรียกร้องประ 

ชากรที่เหลือ 1 ใน 4 ยอมฉีดวัคซีน 

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 

2564 กล่าวว่า นับแต่ถูกตรวจ

พบคร้ังแรกท่ีประเทศแอฟริกาใต้

เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา                                             

ขณะน้ีพบผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

สายพันธ์ุโอมิครอนน้ีแล้วในมาก                                     

กว่า 89 ประเทศ นักวิทยาศาสตร์

และองค์การอนามัยโลก (ดับเบิล

ยูเอชโอ) ช้ีว่า มีหลักฐานว่าสาย

พันธ์ุน้ีแพร่ระบาดเร็วข้ึน แต่อาจ

ไม่ก่อโรครุนแรงมากไปกว่าสาย

พันธ์ุเดลตาท่ียังพบมากท่ีสุดใน

โลก 

ฮานส์ คลูจ ผู้อำานวยการ                                          

ดับเบิลยูเอชโอประจำายุโรป กล่าว

เตือนว่า ภายในไม่กี่สัปดาห์ โอ

มิครอนจะเป็นสายพันธุ์หลักใน

หลายประเทศมากขึ้นในภูมิภาค

ยุโรป เพิ่มความตึงเครียดแก่ระ 

บบสาธารณสุข “เรามองเห็นพา 

ยุลูกใหม่กำาลังมา” เขาเตือน

ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันอัง                                 

คาร ประธานาธิบดีไบเดนแถลง

มาตรการใหม่ๆ ท่ีรัฐบาลของเขา                                         

เตรียมพร้อมสำาหรับต่อสู้กับจำา 

นวนผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงรวม                    

ถึงการจัดส่งจุดตรวจโควิดฟรีให้

แก่ประชาชน 500 ล้านชุด เริ่ม

ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า “เรา

ทุกคนควรกังวลเก่ียวกับโอมิครอน 

แต่ไม่ตื่นตระหนก” ผู้นำาสหรัฐ

กล่าว พร้อมกับให้คำามั่นต่อคน                                           

อเมริกันว่าสหรัฐจะไม่กลับไปเหมือน  

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 อีก 

“เราเตรียมพร้อม เรารู้                                              

มากข้ึน” ไบเดนกล่าว โดยย้ำาว่า 

การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันอาการ

ป่วยรุนแรงในประชากร 62% ท่ี

ฉีดวัคซีนครบแล้วได้ 

ไบเดนยังเตือนคนอเมริกัน

วัยผู้ใหญ่ราว 1 ใน 4 ท่ียังไม่ได้

ฉีดวัคซีนโควิดว่า การเลือกของ

พวกเขาจะเป็นตัวช้ีวัดความแตก

ต่างระหว่างความเป็นกับความตาย 

ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ล่าสุดของศูนย์ควบคุมและป้อง 

กันโรคแห่งสหรัฐระบุว่า ในรอบ

สัปดาห์ถึงวันเสาร์ท่ีผ่านมา ผู้ติด

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนคิด

เป็น 73.2% ของผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ในสหรัฐ 

เมื่อวันอังคาร ทางการเดน 

มาร์กก็ประกาศเช่นกันว่า ตอนน้ี

สายพันธ์ุโอมิครอนเป็นสายพันธุ์

หลักที่พบในประเทศแล้ว 

ที่อิสราเอล นายกรัฐมน

ตรีนัฟตาลี เบนเนตต์ ประกาศ

แผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้แก่

ประชากรที่อายุเกิน 60 ปี และ

ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ รวม

ถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตาม

คำาแนะนำาของคณะผู้เชี่ยวชาญ

ของประเทศ 

“พลเมืองของอิสราเอลเป็น

ชาติแรกในโลกท่ีได้รับวัคซีนโควิด-

19 โดสท่ี 3 และเรายังคงเป็นผู้

บุกเบิกด้วยโดสท่ี 4 เช่นกัน” เขา

กล่าวเมื่อวันอังคาร และเรียกร้อง

ให้ผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์สามารถฉีดโดส

ท่ี 4 ได้ ให้ออกมาฉีดวัคซีน

อิสราเอลเร่ิมฉีดวัคซีนโดส

ที่ 3 โดยที่เวลานั้นผู้เชี่ยวชาญ

บางคนกล่าวว่าไม่จำาเป็น แต่สถาน 

การณ์เปล่ียนไปแล้ว “โลกจะเดิน

ตามรอยเท้าของเรา” เบนเนตต์ทวีต

เมื่อวันอังคาร ดับเบิลยู

เอชโอเพ่ิงอนุมัติการใช้งานแบบ

ฉุกเฉินแก่วัคซีนโควิด-19 “นูวา 

โซวิด” ของบริษัท โนวาแวกซ์ 

เพ่ิมเป็นชนิดท่ี 10 การตัดสินใจ

ของดับเบิลยูเอชโอมีออกมา 1                                              

วันคล้อยหลังองค์การยาแห่งยุโรป 

(อีเอ็มเอ) อนุมัติวัคซีนชนิดน้ีเป็น

ชนิดท่ี 5 สำาหรับใช้ในสหภาพยุ 

โรป ต่อจากไฟเซอร์, โมเดอร์นา, 

แอสตร้าเซนเนก้า และจอห์นสัน

แอนด์จอห์นสัน.

ย่างกุ้ง • เกิดเหตุดินถล่มเหมือง                                                        

หยกในเมืองผากันภาคเหนือของ

เมียนมาเมื่อวันพุธ พบผู้เสีย

ชีวิตแล้ว 1 ศพ บาดเจ็บ 25 คน 

เจ้าหน้าท่ีออกค้นหาผู้สูญหาย 

20 คนในทะเลสาบ

มีผู้เสียชีวิตจำานวนมากทุก

ปีในการทำาเหมืองหยกในเมียน 

มาที่เป็นธุรกิจที่ทำากำาไรงาม แต่

มีการควบคุมดูแลที่ย่ำาแย่ ส่วน

ใหญ่จ้างแรงงานต่างด้าวให้ค่าจ้าง

ถูก มาขุดหยกเพื่อนำาไปขายได้

ราคาสูงในจีน

รายงานของสำานักข่าวเอ

เอฟพีและรอยเตอร์เผยว่า เกิด

ดินถล่มที่เหมืองหยกแห่งหนึ่ง

ในเมืองผากัน รัฐกะฉิ่นทางภาค                                              

เหนือของเมียนมาติดกับชาย 

แดนจีน เมื่อเช้ามืดวันพุธที่ 22 

ธันวาคม

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยเมียนมาเผย

ว่า เหตุดินถล่มเหมืองหยก เมื่อ                                               

วันพุธเกิดข้ึนเมื่อเวลาราว 04.00 

น. ตามเวลาท้องถิ่น มีผู้สูญหาย

อย่างน้อย 70 คน แต่ต่อมาระ

บุว่ามีผู้สูญหาย 20 คนเท่านั้น

กู่ ญี เจ้าหน้าที่กู้ภัยเผย

ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 คน เข้า

รักษาตัวในโรงพยาบาล และ

พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ กู่ แจ็ก 

จากองค์กรกู้ภัยเมียนมา เผยว่า 

เจ้าหน้าที่จะค้นหาผู้สูญหายใน

ทะเลสาบจนถึงเวลา 17.00 น.

สื่อท้องถิ่นเมียนมาราย 

งานว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกอีก

แห่งในเมืองผากัน มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 6 ศพ 

นักเคลื่อนไหวท้องถ่ินผู้หน่ึง                                                  

เผยว่า คนขุดหาแร่หลายร้อย

คนกลับมาท่ีเหมืองหยกในเมือง

ผากันในฤดูฝน เพื่อมาค้นหา

หยกในเหมืองแร่ท่ีขุดแร่โดยเปิด

ผิวดินที่มีอันตราย แม้รัฐบาล

ทหารเมียนมามีคำาสั่งห้ามเข้า

มาหาหยกในเหมืองจนถึงเดือน

มีนาคม 2565 คนหาหยกเหล่า

นี้ขุดดินและหินในเวลากลางคืน

จนถึงเช้า เมื่อมีคนขุดหาหยกจำา                                          

นวนมาก ทำาให้เกิดดินถล่มลง

ไปในทะเลสาบ

กะฉิ่นนิวส์กรุ๊ป สื่อท้อง

ถ่ินรายงานว่า เหตุดินถล่มเหมือง

หยกที่เมืองผากันครั้งนี้ มีผู้เสีย

ชีวิต 20 ศพ

เมื่อปีที่แล้ว ฝนตกหนัก

ทำาให้เกิดดินถล่มครั้งใหญ่ใน

เหมืองหยกแห่งหนึ่งที่เมืองผา

กัน ฝังร่างคนขุดหาหยกเกือบ 

300 คน.

ดินถล่มเหมืองหยกพม่าดับ1สูญหาย20คน

ม็อบโควิด • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กชาวเกาหลีใต้ถือป้ายประท้วงรัฐบาลที่กลับมาใช้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ใกล้กับศูนย์ราชการในกรุง

โซล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  

บิล เกตส์ ก็เชื่อ ‘ทฤษฎีเลี้ยงไก่’

ายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ถูกล้อเลียนและ

ถากถางเรื่องแนะนำาให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่ 2 ตัว 

เผื่อจะได้กินไข่ถ้าไม่ฆ่าเพื่อเอาเนื้อเสียก่อน

 พอถูกแซวในโซเชียลมีเดียมากเข้า นายกฯ ก็

บอกว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้ว

เพราะท่านบอกว่าพูดเล่นๆ ก็ถูกนำาไปวิจารณ์เสียๆ 

หายๆ ท่านบอกว่า “ไม่สร้างสรรค์”

เรื่องเลี้ยงไก่ของนายกฯ จะมีประโยชน์กับชาวบ้าน

อย่างไรคงต้องรอเวลาพิสูจน์

แต่ความจริง คำาแนะนำาเรื่องเลี้ยงไก่เพื่อแก้ปัญหา

ยากจนนี่ บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Microsoft ก็เคย

ศึกษาและแนะนำาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ถึงขั้นที่แกบอกว่าการเลี้ยงไก่จะช่วยแก้ปัญหาความ

ยากจนสุดๆ ของคนในแอฟริกาที่มูลนิธิของแกไปช่วยอยู่

ไปค้นดูจะพบว่า บิล เกตส์ เคยเขียนวิเคราะห์เรื่อง

เลี้ยงไก่กับการแก้ปัญหาความยากจนเอาไว้อย่างเป็นเรื่อง

เป็นราวทีเดียว

แกเขียนเป็นบทวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้

ทำาไมต้องเลี้ยงไก่?

ฉันตื่นเต้นกับพลังต่อสู้ความยากจนของสัตว์ปีก ถ้า

คุณมีรายได้วันละ 2 เหรียญฯ (66 บาท) คุณจะทำาอะไรให้

ชีวิตคุณดีขึ้น?

นั่นเป็นคำาถามที่แท้จริงสำาหรับเกือบ 1 พันล้านคน ที่

อาศัยอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงในปัจจุบัน

แน่นอนว่าไม่มีคำาตอบที่ถูกต้อง และความยากจนก็ดู

แตกต่างกันไปในที่ต่างๆ 

แต่จากการทำางานกับมูลนิธิ ฉันได้พบกับผู้คน

มากมายในประเทศยากจนที่เลี้ยงไก่ และฉันได้เรียนรู้มาก

มายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์ปีกเหล่านี้

(ในฐานะเด็กในเมืองจากซีแอตเทิล ฉันต้องเรียนรู้

อะไรอีกมาก!) 

สำาหรับฉันค่อนข้างชัดเจนว่าใครก็ตามที่อาศัยอยู่ใน

ความยากจนขั้นสุดขีดชีวิตจะดีขึ้นถ้าพวกเขาเลี้ยงไก่

อันที่จริง ถ้าฉันอยู่ในฐานะแบบพวกเขา สิ่งที่ฉันจะทำา

คือ-ฉันจะเลี้ยงไก่

เหตุผลนะหรือ?

การเลี้ยงไก่มีข้อดีคือ ดูแลรักษาง่ายและราคาไม่แพง 

ไก่หลายสายพันธุ์กินอาหารอะไรก็ได้ที่หาได้บนพื้น (แม้

คุณสามารถให้อาหารพวกมันได้ เพราะมันจะโตเร็วขึ้น) 

ไก่ต้องการที่พักอาศัยสำาหรับทำาเป็นเล้า และเมื่อฝูงไก่

ของคุณโตขึ้น คุณอาจต้องการไม้และลวดเพื่อทำาเล้า 

ไก่ต้องการวัคซีนเพียงเล็กน้อย ยาป้องกันโรคนิวคาสเซิล

ท่ีอันตรายถึงชีวิตมีราคาไม่ถึง 20 เซนต์ อีกเหตุผลหน่ึงคือการ

เลี้ยงไก่เป็นการลงทุนที่ดี 

สมมติว่าชาวนาเริ่มต้นด้วยไก่ 5 ตัว

เพื่อนบ้านคนหนึ่งของเธอมีไก่ตัวหนึ่งสำาหรับผสมพันธุ์

ไข่ไก่ หลังจาก 3 เดือน เธอสามารถมีฝูงลูกไก่ 40 ตัวในที่สุด 

ด้วยราคาขาย 5 ดอลลาร์ (165 บาท) ต่อไก่ 1 ตัว ซึ่งเป็น

เรื่องปกติในแอฟริกาตะวันตก เธอสามารถหารายได้มากกว่า 

1,000 ดอลลาร์ต่อปี

เทียบกับเส้นความยากจนขั้นรุนแรงที่ราว 700 ดอลลาร์

ต่อปี

อีกประการหนึ่งไก่เป็นอาหารที่ช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดี 

ภาวะขาดแคลนอาหารที่แอฟริกาคร่าชีวิตเด็กกว่า 3.1 

ล้านคนต่อปี

แม้ว่าการรับประทานไข่มากขึ้น ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน

และสารอาหารอื่นๆ สามารถช่วยต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการ

ได้ แต่เกษตรกรจำานวนมากที่มีฝูงสัตว์ปีกเล็กๆ พบว่าการ

ปล่อยให้ไข่ฟักออกมา ขายลูกไก่ และใช้เงินเพื่อซื้ออาหารที่มี

คุณค่าทางโภชนาการจะประหยัดกว่า 

แต่ถ้าเกษตรกรมีเล้าไก่ขนาดใหญ่พอที่จะให้ไข่เพิ่มได้ ก็

สามารถทำาอาหารให้ครอบครัวของเธอ อีกอย่างหนึ่งการเลี้ยง

ไก่ช่วยเสริมพลังผู้หญิง

ทั้งนี้ เพราะไก่มีขนาดเล็กและมักจะอยู่ใกล้บ้าน ดูแล

ง่าย

หลายวัฒนธรรมถือว่าไก่เป็นสัตว์ของผู้หญิง ตรงกันข้าม

กับปศุสัตว์ที่ใหญ่กว่า เช่น แพะหรือวัว ผู้หญิงที่ขายไก่มักจะ

นำาผลกำาไรกลับมาลงทุนในครอบครัว

ของตน 

 Dr.Batamaka Somé นัก

มานุษยวิทยาจากบูร์กินาฟาโซ ซึ่ง

ทำางานร่วมกับมูลนิธิของเรา ได้ใช้

เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการศึกษา

ของเขาในการศึกษาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการเลี้ยงไก่ในประเทศ

บ้านเกิดของเขา

เรากำาลังทำาสิ่งที่เรียกว่า “การ

เดิมพันด้วยไก่”

 นั่นหมายความว่าเรากำาลัง

ดำาเนินการเพื่อสร้างระบบการตลาด

ที่ยั่งยืนสำาหรับสัตว์ปีกควบคู่ไปกับ

พันธมิตรทั่วภูมิภาคย่อยของทะเล

ทรายซาฮาราแอฟริกา 

 เราต้องการสร้างระบบเหล่านี้

เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรสามารถซื้อ

ไก่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะ

สมและสอดคล้องกับสภาพการปลูก

ในท้องถิ่น 

 เป้าหมายของเรา : ในที่สุดก็ช่วย 30 เปอร์เซ็นต์

ของครอบครัวในชนบทในแถบ Sub-Saharan Africa 

เลี้ยงไก่ที่ได้รับวัคซีนที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นจากเพียง 5 

เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้

ท้ายสุด บิล เกตส์ เขียนว่า

“ตอนท่ีฉันโตข้ึน ไก่ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การศึกษา

เรียนรู้ แต่เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องตลกไร้สาระ...แต่

เมื่อมาศึกษาแล้วกลายเป็นเรื่องที่เปิดหูเปิดตาสำาหรับฉัน

ที่ได้เข้าใจว่าไก่สามารถสร้างความแตกต่างในการต่อสู้กับ

ความยากจนได้อย่างน่าสนใจยิ่ง...”

บิล เกตส์ สรุปว่า

“ฟังดูตลก แต่ผมกำาลังจะบอกว่าผมมีความตื่นเต้น

กับไก่จริงๆ”

สำาหรับ “บิ๊กตู่” ถ้าได้อ่านที่ บิล เกตส์ เขียน ก็อาจ

จะนำามาโต้คนที่ล้อเลียน

อ้าง บิล เกตส์ ได้เลยว่าไก่ไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไป!

ส่วนจะเป็น 2 ตัว หรือ 5 ตัว และกินไข่กี่ฟองต่อวัน 

ก็เป็นเรื่องที่อาจจะกลายเป็น “วาระแห่งชาติ” ก็ได้ (ฮา).

กาแฟดำ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

คอมมานโดบุกจับพ่อค้ายานรกรอบ 4

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิ

รัตน์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ.นำา

กำาลังตำารวจชุดคอมมานโด และตำารวจสืบสวน สภ.ท่าศาลาเข้า

ทำาการจับกุม นายนรินทร์ ชนะสิทธิ์ อายุ  54 ปี หรือฉายา “ตุ้ย 

บ้านในญาติ” อดีตพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่ อ.ท่าศาลา ที่เคยถูก

ตำารวจคอมมานโดชุดเดียวกันนี้จับกุมมาแล้วในปีนี้ถึง 3 รอบ 

โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่า นายนรินทร์ยังแอบขายยาเสพติด

ให้วัยรุ่นในพื้นที่ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 105 ม.11 

ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อไปถึงช่วงแรกไม่พบ

ตัวจึงได้กระจายกำาลังค้นหารอบๆ บ้าน และพบห้องน้ำาหลังบ้านมี

ลักษณะพิรุธไม่เหมือนห้องน้ำาทั่วไป ด้านข้างมีช่องโหว่ที่สามารถ

สอดมือเข้าไปได้ เจ้าหน้าท่ีจึงเปิดประตูห้องน้ำาเข้าไปตรวจสอบ 

ถึงกับตะลึงเมื่อพบนายนรินทร์นอนอยู่บนเปลญวน จึงทำาการ

ตรวจค้นภายในห้องน้ำาเจอกล่องนมถั่วเหลือง 2 กล่อง บรรจุยาบ้า 

208 เม็ด และยาไอซ์ 2 ถุงหนัก 5.48 กรัม ทิ้งอยู่บนพื้นเหมือนขยะ

ทั่วไปหากไม่สังเกต เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมอีกเป็นครั้งที่ 4 พร้อมยา

เสพติดและตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง โดยนายนรินทร์รับสารภาพ

ว่าหลังประกันตัวครั้งที่ 3 ออกมาก็คิดวางแผนขายยาเสพติดใหม่

ในห้องน้ำาหลังบ้านเพราะเลิกขายไม่ได้ โดยวางแผนเจาะฝาผนัง

ห้องน้ำาเป็นช่องเล็กๆ ให้พอมือสอดเข้าไปได้ เพื่อให้ลูกค้ามาซื้อ

ยาเสพติดจากตนที่นอนเปลขายในห้องน้ำาหวังอำาพรางเจ้าหน้าที่

ไฟไหม้เพิงเพาะเลี้ยงพันธุ์ ไก่ชนวอด 

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 22 ธ.ค.64  พ.ต.ท.

สุนทราพร จาตูม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้ง

เหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณท้ายซอยเทศบาลบางปู 59 

ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อม

ด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำาบลบางปู จำานวน 3 คันรุดไปที่เกิดเหตุ 

พบว่าเป็นเพิงพักชั้นเดียวไม่มีเลขที่ ไฟได้ลุกไหม้จนใกล้มอดแล้ว

ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่ภายในมีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ ไก่ชนไว้กว่า 20 ตัว

ซึ่งถูกไฟคลอกตายจนหมดเล้า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที

เพลิงจึงสงบ พบว่าไฟลุกไหม้เพิงพักได้รับความเสียหายท้ังหมด

รวมทั้งไก่ชนกว่า 20 ตัว และมีสุนัข 2 ตัวที่ถูกไฟคลอกตายคากอง

เพลิง จากการสอบถาม น.ส.นกสินธุ์ แก้วกัณหา อายุ 28 ปี ซึ่งมีบ้าน

พักอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ เล่าว่าสถานท่ีแห่งนี้มีคนมาเช่าเอาไว้เพาะ

เลี้ยงพันธ์ุไก่ชน โดยปลูกสร้างเป็นเพิงพักชั้นเดียวด้านล่างเลี้ยง

ไก่ เจ้าของจะเข้ามาในช่วงสายๆ  และจะกลับออกไปในช่วงหัวค่ำา 

ก่อนเกิดเหตุตนกำาลังนอนหลับอยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้ของควันไฟ

จำานวนมากลอยเข้าไปในบ้านจึงได้รีบลุกขึ้นมาดู พบว่าไฟกำาลัง

ลุกไหม้ภายในที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ ไก่ชน โดยเปลวไฟได้ลุกโหมเพียง

พักเดียวก็วอดเกือบหมดแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุน่าจะ

เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากปลูกสร้างแบบง่ายๆ .

โอมิครอน

และจำากัดการเดินทาง ขณะที่ประเทศไทยอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานว่าผู้ติด

เชื้อโอมิครอนในประเทศไทยมีทั้งสิ้นจำานวน 

104 ราย จำานวนน้ีมีท้ังท่ีอยู่ระหว่างการรักษา

และรักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว

“จากมติ ศบค.เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.เกี่ยว

กับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้ว ศบค.ยัง

มีมาตรการสำาหรับคนไทย โดยเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานรัฐห้ามลาไปต่างประเทศ ยกเว้น

มีเหตุจำาเป็น คนไทยที่จะเดินทางไปต่าง

ประเทศขอให้พิจารณาชะลอหรือยกเลิกการ

เดินทางที่ ไม่จำาเป็น โดยเฉพาะการเดินทาง

ไปประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และ

ตะวันออกกลาง เน้นย้ำาการตรวจ ATK ก่อน

เดินทาง ที่ใช้เวลานานและมีคนแออัด และ

ขอให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเป็นระยะ ขอ

ให้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ที่สำาคัญมาตรการ

กิจกรรมช่วงปีใหม่ ขอให้ตรวจ ATK ทั้งก่อน

ไปภูมิลำาเนาและก่อนกลับมาทำางาน และ

หลังเทศกาลปีใหม่ขอความร่วมมือหน่วยงาน

ภาครัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีเวิร์กฟรอมโฮม

ให้มากที่สุด เพื่อจำากัดการแพร่ระบาด ขณะ

ที่มาตรการทั่วไปภาครัฐเน้นย้ำาปฏิบัติตาม

มาตรการโควิดฟรีเซตติงในการทำากิจกรรม

ต่างๆ อย่างเคร่งครัด” พญ.สุมนีกล่าว

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวถึงการเปิดด่าน

ที่ จ.หนองคาย ในลักษณะเทสต์แอนด์โกทาง

บกที่แรกว่า ต้องเลื่อนออกไปก่อน และจะมี

การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ีจังหวัด

หนองคาย-สปป.ลาว ที่มีชายแดนติดกัน

จัดสายด่วนรับโอมิครอนพุ่ง

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

ความคืบหน้าของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ โอมิ 

ครอนว่า พบผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายสายพันธ์ุ โอมิ 

ครอนรวมทั้งสิ้น 104 ราย จำานวนนี้ยืนยันผล

ชัดเจนแล้ว 27 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม

ผู้สัมผัสทั้งหมด โดยมี 1 ครอบครัวที่เดินทาง

จาก จ.กาฬสินธุ์ ไป จ.อุดรธานี ก่อนกลับเข้ามา

กรุงเทพฯ ภายหลังกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่ง

มีการตรวจช่วงแรกที่เข้าประเทศไม่พบเชื้อ แต่

เมื่อตรวจซ้ำาแล้วพบเชื้อจึงติดตามตัว โดยมั่นใจ

ว่าจะไม่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่เพราะรู้เส้นทาง

“ทางการแพทย์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเช้ือ

สายพันธุ์ โอมิครอนกับเดลตาอาการไม่ ได้

รุนแรงกว่ากัน แต่ความสามารถในการแพร่

กระจายเชื้อเร็วกว่า จึงต้องพิจารณาเพิ่มเติม

ว่าการแพร่กระจายที่รวดเร็วในฝั่งยุโรปกับฝั่ง

ประเทศไทยจะแตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจาก

ไทยมีมาตรการที่เข้มข้นในการดำารงชีวิตประจำา

วัน เพราะไทยมี DMHT กว่า 90% รวมถึงการ

รับวัคซีนภายในประเทศ มาตรการในการเข้า

ประเทศของไทยมีความเข้มข้นกว่าต่างประเทศ 

โดยหากยังไม่มีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่า

อาการจะตอบสนองอย่างรุนแรงกว่าสายพันธุ์

อื่น ก็จะใช้มาตรการเฝ้าระวังต่อไป และที่สำาคัญ

การฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะ

เป็นการป้องกันได้ดี” นายอนุทินกล่าว

รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยว

ชาวอิสราเอลที่หลบหนีจากสถานกักกันตัวว่า 

ตำารวจได้ติดตามอยู่แล้ว หากเจอตัวก็ต้องรีบ

รักษาก่อน จากนั้นจึงดำาเนินการทางกฎหมาย

และเนรเทศออกจากประเทศ ขอให้ความมั่นใจ

ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการควบคุมคัด

กรองนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเข้ามา ซ่ึงในส่วน

ของนักท่องเที่ยวท่ีลงทะเบียนผ่าน Thailand 

Pass กว่า 9 หม่ืนคนก่อนการปิดระบบรับ

ชั่วคราว หากเราไปปรับเปลี่ยนก็จะลำาบาก 

แต่ก็ได้เพิ่มมาตรการท่ีเข้มข้นกว่าเดิม รวมถึง

มีระบบการติดตามตัวด้วย

ส่วน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้

เตรียมแผนการรับมือต่อการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ทั้งการยกระดับ

และปรับมาตรการในผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศ

ให้เข้มข้นขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อม

ระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ป่วยและ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งใน

ส่วนของ สปสช. นายอนุทินได้สั่งให้เตรียม

ความพร้อมสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อรองรับ

หากมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

“สปสช.ได้จัดระบบสายด่วน สปสช. 

1330 กด 14 เป็นจุดประสานงานผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้านหรือ 

Home Isolation รวมถึงการจัดระบบประสาน

งานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการหากมี

อาการรุนแรงขึ้น ซ่ึงได้จัดระบบคู่สายและ

เพิ่มจำานวนจาก 120 คู่สายในปี 2563 เป็น 

3,000 คู่สายในปัจจุบัน เพื่อให้เพียงพอกับการ

ให้บริการประชาชน รวมทั้งได้เตรียมพร้อม

ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของหน่วยบริการ เพื่อให้การปฏิบัติ

งานของบุคลากรด่านหน้ามีความคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น” เลขาฯ สปสช.กล่าว  

จับอิสราเอลหนีกักตัวแล้ว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี

นักท่องเที่ยวอิสราเอลว่า ตำารวจท่องเท่ียว

และสถานทูตอิสราเอลประสานและจับกุม

ตัวได้แล้ว หลังชายชาวอิสราเอลที่เดินทาง

เข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go ตรวจ

คัดกรองแบบ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด-19 

แต่ปฏิเสธการเข้ารับการรักษาและหลบหนี

ออกจากสถานที่กักตัวในกรุงเทพมหานครไป

ยังพัทยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เข้า

มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้ว

“ตอนนี้ ได้ถูกนำาตัวเข้าสู่ระบบขั้นตอน

การรักษาที่ โรงพยาบาลเกาะสมุยเรียบร้อย

แล้ว นายกฯ ได้สั่งให้กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เร่งติดตามกลุ่ม

เสี่ยงที่อาจสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโค

วิด-19 รายดังกล่าว นำาตัวสืบสวนโรคด้วย ATK 

ในเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์การ

แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ รวมทั้งให้มีการขยาย

ผลเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์

กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ว่า เบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบมติเดินหน้าเรื่อง

การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 4 ให้กับกลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 

รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำาและมี

การรับวัคซีนเข็ม 3 มา 3 เดือนแล้วขึ้นไป และ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี  

วัคซีนที่รับการอนุมัติจาก อย. โดยให้ทำาความ

เข้าใจกลุ่มผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก โดย

สถานที่ฉีดยังคงใช้สถานศึกษากรณีเด็กที่อยู่ใน

วัยเรียน ส่วนเด็กโฮมสกูลให้ใช้ โรงพยาบาลหรือ

สถานศึกษาได้เช่นกัน 

“มติดังกล่าวนั้นจะต้องมีการร่างและเวียน

ให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแต่งถ้อยคำาก่อน

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับ

ทราบต่อไป” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว 

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดงานเปิด

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคร้ังท่ี 18 ถึง

กรณีพูดบนเวทีย้ำ าหลายครั้ งในเรื่องของ

การมีสติว่า อยากให้ระมัดระวังในเร่ืองของ 

โควิดและเรื่องต่างๆ เป็นการเตือนสติในการ

รับรู้รับทราบ โดยเฉพาะในมาตรการต่างๆ เพื่อ

การป้องกันการแพร่ระบาด เราต้องเดินไปด้วย

กันเรา ต้องเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีสติเข้าใจ

หรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งสำาคัญที่สุดไม่ว่าอะไรจะ

เกิดขึ้น ในประเทศไทยถ้าเราเตรียมความพร้อม

ไว้ให้พร้อม และเราต้องเชื่อมั่นในระบบของเรา 

ถ้าเกิดขึ้นเราก็รักษาพยาบาล ต้องแก้ไขให้ได้

เพราะมันพันกันไปหลายส่วนด้วยกัน 

“เป็นเรื่องท่ีเราต้องยอมรับความเสี่ยง

ร่วมกัน เพราะอีกฝ่ายต้องการเรื่องรายได้เพิ่ม

เติม โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก 

เราต้องดูทั้งสองทาง แต่สุขภาพก็สำาคัญที่สุด” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามว่า วันนี้การฉีดวัคซีนทะลุเป้า

แล้วถือว่าประสบความสำาเร็จแล้วใช่หรือไม่  

นายกฯ กล่าวว่า ก็ถือว่าดีแล้ว ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ 

ขอให้อยู่กับโควิดอย่างมีสติ

จ.ภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายก

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภู เก็ต 

กล่าวถึงการยกเลิก Test & Go ว่า มีผล 

กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นผลกระ

ทบที่ ไม่มี ใครอยากให้เกิดเป็นความสร้าง

สมดุลการควบคุมการระบาดกับเดินต่อทาง

เศรษฐกิจ เมื่อมีความจำาเป็นเกิดขึ้น อาจ

มีการปรับเปลี่ยนระบบได้ แต่ต้องชัดเจน

ว่าใครที่ยื่น Thailand Pass มาได้รับอนุมัติ  

Test & Go มาแล้วก่อนหน้านี้ยังได้เข้ามาปกติ 

“ตลาดหลักของภูเก็ตคือรัสเซียกับคาซัค

สถาน ยังอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ปกติ ซึ่งทั้งสองตลาด

นี้ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบ

ตรงนี้ เพราะยังมีแซนด์บ็อกซ์ปกติอยู่ แต่แน่นอน 

จากประเทศที่จะเข้ามาในเดือน ม.ค.จะเป็นเดือน

ที่ท้าทายมากสำาหรับภูเก็ต” นายกสมาคมธุรกิจกร

ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าว

จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการพบ

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุ โอมิครอน  

2 รายในจังหวัดว่า ได้เข้ารับการรักษาที่ โรง

พยาบาลเอกชนของจังหวัดขอนแก่น โดยเป็น

คนจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทีม

ควบคุมโรคได้เร่งสอบสวนโรคและดำาเนินการ

ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

อย่างเข้มงวด โดยผู้ป่วยดังกล่าวนั้น จากการ

สอบสวนโรคพบเดินทางมาที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวัน

ที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมาด้วยสายการบินพาณิชย์ และ

มีอาการขึ้นมาจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อในพื้นที่

จังหวัดที่ตัวเองเข้าพัก โดยผู้ป่วยอาศัยอยู่ด้วย

กันและเป็นสามี-ภรรยากัน เมื่อมีอาการจึงได้

เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง

หนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น โดยขณะนี้ทีมสอบสวน

โรคและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้

ดำาเนินการตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดแล้ว.

สกลธี

เมื่อถามถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์  เวช

ชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ จะมาช่วยหาเสียงผู้ว่าฯ 

กทม. นายจุรินทร์กล่าวว่า ได้พูดชัดเจนแล้ว

ในที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ 

ส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องของทีมงานศูนย์เลือก

ตั้งที่จะเป็นผู้ประสานงานดำาเนินการต่อไป ทั้งนี้ 

นายอภิสิทธิ์เคยมาช่วยพรรคหาเสียงอยู่แล้ว 

อย่างการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ 

พร้อมด้วยนายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. 

และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและ

สหรณ์ ลงพื้นที่เขตดินแดง ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ชุมชน และศูนย์บริหารสาธารณสุข 4 โดยได้นำา

หน้ากากอนามัยมอบให้ผู้สูงอายุและประชาชน

ที่มาใช้บริการศูนย์สาธารณสุข

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า จากการลงพื้น

ที่เพื่อรับทราบปัญหา ยิ่งมีความม่ันใจใน

นโยบายที่เคยประกาศไว้อย่างชัดเจน ในการ

ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสวัสดิการที่ทัน

สมัย เป็นต้นแบบของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

และต้องมีคุณภาพ โดยจะต้องเป็นเมืองที่ดูแล

คน ซึ่งจากการลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุเขต

ดินแดง คาดหวังให้เกิดขึ้นกับทุกๆ เขตใน

กรุงเทพฯ อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี

สังคมภายนอก รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 

ที่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง มีผู้มา

ใช้บริการในแต่ละวันจำานวนมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายในการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ 

ที่ต้องการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ชุมชนให้เป็นศูนย์การแพทย์ให้ได้ ซึ่งมั่นใจว่า

จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

เช่นเดียวกับนโยบายสำาหรับเยาวชนใน

กรุงเทพฯ ที่ให้ความสำาคัญกับการศึกษา ทุก

ปัญหามีรากฐานจากการศึกษา หากประชาชน

ได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะสามารถดูแลตนเอง

ได้ และยืนยันว่าจะไม่ละเลยปัญหารถติด น้ำา

ท่วม ซึ่งมีความถนัดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชน

ติดตามการลงพื้นที่ของตนด้วย

นอกจากนี้  นายสุชัชวีร์ยังกล่าวถึง

กระแสข่าวที่พรรคพลังประชารัฐอาจให้การ

สนับสนุนนางนวลพรรณลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า 

เป็นโชคดีของชาวกรุงเทพฯ ที่มีคนเก่งอาสามา

พัฒนากรุงเทพฯ แต่สำาหรับตนจะขอมุ่งลงพ้ืน

ที่ให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิสัยทัศน์

ของตนที่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี

สวัสดิการทันสมัย และไม่มีความกังวลใดๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐบาล

ว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีเปิด

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุม

วิชาการประจำาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติคร้ังที่ 

18 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้ว เวลา 11.45 

น. นายกฯ ได้เดินทางเข้าทำาเนียบรัฐบาล จากนั้น 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ 

อดีตรองหัวหน้าและอดีตสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ 

กทม. ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้า

พบนายกฯ เป็นการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้า 

โดยนายณัฏฐพลและนายสกลธีได้นำา

พวงมาลัยมาสวัสดีปีใหม่นายกฯ ขณะที่นายกฯ 

ได้มอบชุดเบญจรงค์ กระเป๋าใส่เอกสาร และ

สมุดโน้ต มอบถุงผ้าและหน้ากากอนามัย ให้

เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นของขวัญชุดเดียว

กับที่มอบให้กับ ครม.

ทั้งนี้ มีรายงานว่านายสกลธีมีความ

ประสงค์ต้องการลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

และที่ผ่านมาทำางานในตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ 

กทม. โดยมีการฟอร์มทีมเตรียมความพร้อม

ไว้แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ติดที่นางทยา ทีปสุวรรณ 

ภรรยานายณัฏฐพล สนใจที่จะลงเช่นกัน นาย

สกลธีจึงหลบทางให้ แต่หลังจากนางทยาติด

คดี ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ นายสกล

ธีจึงต้องการลงสมัครในครั้งนี้

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ

กรรมการบริหารพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงความ

ชัดเจนหลังระบุว่ากลุ่ม กปปส.จะส่งผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. ว่าไม่ทราบรายละเอียด แต่ที่ตนยก

ประเด็นขึ้นมาเพียงแค่ให้สื่อไปถามกลุ่มอื่นๆ 

เรื่องผู้ว่าฯ กทม.บ้าง อย่าถามแต่พรรคพลัง

ประชารัฐเพียงอย่างเดียว เพราะขณะนี้มีตั้ง

หลายกลุ่มที่ยังไม่เปิดตัว ควรไปถามให้ครบ.

กรุงเทพฯ • ตำารวจแจ้ง 2 ข้อหา 

“ลูกชายรองผู้การ” ข่มขืนและพราก

ผู้เยาว์ ไปเพื่อทำาอนาจาร “ลูกสาว 

ผู้หมวด” เจ้าตัวยังให้การภาคเสธ 

แต่ยอมรับเป็นคนพาไปจริง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 พล.ต.ต. 

จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชา 

การตำารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) 

เปิดเผยความคืบหน้ากรณีข่าว

ลูกชายของนายตำารวจระดับรอง

ผู้บังคับการคนหนึ่ง สังกัดกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล ล่วง

ละเมิดทางเพศ เยาวชนหญิงอายุ 

17 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นลูกสาวนาย

ตำารวจเช่นเดียวกัน โดยลูกชาย

ของนายตำารวจได้เข้ามอบตัวกับ

พนักงานสอบสวน สน.ตลิ่งชันเมื่อ

คืนวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า 

จากการสอบปากคำาผู้ต้องหา

ยังคงให้การภาคเสธ  โดยยอมรับว่า

เป็นคนพาเยาวชนหญิงคนดังกล่าว

ไปจริง แต่รายละเอียดไม่ขอเปิด

เผยและขอให้การในชั้นศาล เบื้อง

ต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา

ข่มขืนกระทำาชำาเรา และพรากผู้เยาว์

เด็กอายุเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 

ไปเพื่อการอนาจาร และเนื่องจาก

เป็นการมามอบตัวโดยที่ตำารวจยังไม่

ออกหมายจับ ตำารวจจึงไม่มีอำานาจ

ควบคุมตัว หลังแจ้งข้อหาแล้วจึง

ปล่อยตัวไป และวันนี้ ได้นัดหมายผู้

ต้องหาไปที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันเพื่อ

ขออำานาจศาลฝากขัง ซึ่งผู้ต้องหา

สามารถใช้สิทธิ์ยื่นขอประกันตัว

ในชั้นศาลได้ แต่เบื้องต้นพนักงาน

สอบสวนคัดค้านการประกันตัว 

เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง

พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าวอีกว่า 

หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะ

รวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งการสอบ

ปากคำาผู้เสียหาย ภาพจากกล้อง

วงจรปิด และผลการตรวจร่างกาย 

เพื่อนำามาประกอบสำานวนส่งฟ้อง

ต่ออัยการภายใน 6 เดือน รวมถึง

จะสอบสวนขยายผลว่าผู้ต้องหา

เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่. 

ตร.แจ้ง2ข้อหา

ลูก‘รองผู้การ’

ข่มขืนลูกหมวด

พิษณุโลก • จับมือฆ่าหนุ่ม

บางระกำา เมียยอมรับสารภาพ

ลงมือฆ่าผัว แค้นถูกต่อว่าปัน

ใจให้ชายอื่นนานกว่า 2 ปี สบ

โอกาสตอนเมาขณะหลับใช้มีด

ปอกมะพร้าวฟันหน้าเป็นรูโบ๋

จากเหตุการณ์คนร้าย

แอบย่องขึ้นไปสังหารโหดนาย

ขวัญหล้า ทับทิม อายุ 45 ปี 

บ้านเลขที่ 175 ม.5 ต.คุยม่วง 

อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก มี

บาดแผลเป็นรูโบ๋ขนาดใหญ่

ลักษณะสี่เหลี่ยม กว้างประ 

มาณ 1 นิ้ว ที่บริเวณโหนก

แก้มข้างขวาและกะโหลก

ศีรษะด้านหลังยุบจนทะลุ แต่

ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือ

รอยคราบเลือดในห้องนอนแต่

อย่างใด โดยเหตุเกิดเมื่อวาน

ที่ผ่านมา (21 ธ.ค.)  เบื้องต้น

ตำารวจนำาผู้ ใกล้ชิดและญาติ

โดยเฉพาะนางยุพา ขำาเทศ 

อายุ 55 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิตไป

สอบปากคำา ซึ่งเชื่อว่าคนร้าย

น่าจะเป็นคนใกล้ตัว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 

ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ 

สภ.นิคมสร้างตนเอง หลัง

เจ้าหน้าท่ีชุดสืบสวนได้สอบ

ปากคำานางยุพานานหลาย

ชั่วโมง กระทั่งยอมรับสารภาพ

ส้ินว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่า

นายขวัญหล้าสามีด้วยตนเอง 

เน่ืองจากแค้นท่ีถูกต่อว่าเป็น

ประจำาว่าปันใจมีชายคนอื่นมา

นานกว่า 2 ปี และแต่ละครั้งก็

จะมีการทะเลาะกัน จนล่าสุด

ทนไม่ได้รอจังหวะนายขวัญ

หล้าเมาหลับนอนอยู่ในมุ้ง จึง

ได้นำามีดปอกมะพร้าวหลัง

บ้านมาฟันที่ใบหน้าอย่างเต็ม

ที่ จนนายขวัญหล้าเสียชีวิตคา

ท่ี จากน้ันได้ทำาความสะอาด

เลือดในท่ีเกิดเหตุและนำามีด

ไปซ่อน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี ไปค้น

เจอและทำาให้นางยุพายอมรับ

สารภาพในที่สุด

หลังจากนั้นตำารวจได้นำา

ตัวนางยุพาไปทำาแผนประกอบ

คำารับสารภาพในกลางดึกของ

ค่ำาคืนที่ผ่านมา เนื่องจากหวั่น

ว่าอาจจะมีญาติผู้ตายทำาร้าย

นางยุพาได้ เบื้องต้นเจ้าตำารวจ

ดำาเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดย

เจตนา

พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระ 

มีสา รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 

ได้กำาชับให้ตำารวจดำาเนินคดีให้

รัดกุมมากที่สุด เนื่องจากเป็น

คดีสะเทือนขวัญ.

จับมือฆ่าหนุ่มบางระกำาที่แท้เมียทำาเอง

สงขลา • อดีตเจ้าอาวาสวัดโคก

สมานคุณผูกคอมรณภาพ  คาด

เครียดพระลูกวัดถูกจับสึก หลัง

มีพฤติกรรมทำาให้วัดเส่ือมเสีย

ชื่อเสียงและทำาให้คณะสงฆ์มัว

หมอง 

เมื่อเวลา 08.00 น. วัน

ที่ 22 ธ.ค.64 ร.ต.อ.นุกูล ทอง

มาก รองสารวัตรสอบสวน สภ. 

หาดใหญ่ รับแจ้งเหตุอดีตเจ้า

อาวาสวัดโคกสมานคุณผูกคอ 

มรณภาพที่กุฏิ ภายในวัดโคก

สมานคุณ พระอารามหลวง 

จึงรีบเข้าตรวจสอบและแจ้ง  

พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานีรัตน์ ผกก.

สภ.หาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด

สืบสวน สภ.หาดใหญ่ และเจ้า

หน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 9 

ที่เกิดเหตุเป็นสำานักงาน

โครงการภาคฤดูร้อนวัดโคก

สมานคุณ พระอารามหลวง มี  

2 ชั้น พบร่างพระธรรมวงศาจารย์  

อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ 

พระอารามหลวง อายุ 87 ปี  

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 กิตติมศักดิ์ 

สลดอดีตเจ้าอาวาสผูกคอดับ

ผูกคออยู่ในกุฏิ ชั้น 2 มูลนิธิ

มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยง

ตึ๊ง) หาดใหญ่ นำาร่างส่งชันสูตร

พลิกศพที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

จากการสอบสวนทราบว่า 

อดีตเจ้าอาวาสน่าจะเครียดเรื่อง

พระลูกวัดถูกจับสึกเมื่อวันที่   

15 ธ.ค.ที่ผ่านมา และทำาให้วัด

เสื่อมเสียช่ือเสียง รวมไปถึง

ทำาให้คณะสงฆ์มัวหมอง จึงเกิด

อาการเครียด โดยเหตุการณ์

น่าจะมาจากเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 

ขณะตำารวจชุดสืบสวน สภ.หาด 

ใหญ่ และตำารวจชุดปราบปราม

ยาเสพติดของ สภ.หาดใหญ่ หรือ

ชุดตะวัน นำาโดย  พ.ต.อ.อัครวุฒ 

ธานีรัตน์ ผกก.หาดใหญ่ นำากำาลัง

เฝ้าติดตามพฤติกรรมของหลวง

ไก่ หรือพระรัชพล อินทศร ซึ่ง

เป็นพระลูกวัดของวัดโคกสมาน

คุณ พระอารามหลวง หลัง

จากได้รับการร้องเรียนจากชาว

บ้านว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม

กับสมณเพศ มีรถยนต์ส่วนตัว

และจะขับรถไปไหนมาไหนด้วย

ตนเอง โดยเฉพาะในยามค่ำาคืน

จะหนีออกจากวัด สละผ้าเหลือง 

แล้วสวมใส่เสื้อผ้าฆราวาส ขับ

รถไปรับหญิงสาวไปหลับนอนใน

รีสอร์ตและเสพยาด้วย 

กระทั่งเวลา 1 ทุ่มของคืน

วันที่ 15 ธ.ค. พระรัชพลได้ขับ

รถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีเทา หมาย

ทะเบียน ขพ 2796 สงขลา  ออก

จากวัดไปรับหญิงสาวขึ้นรถมุ่ง

หน้าไปยังพื้นท่ี อ.เมืองสงขลา 

จากน้ันทั้งคู่ได้ลงจากรถไปน่ังที่

หาดทรายริมชายหาด และดื่ม

กินกันอย่างมีความสุข  

จนกระท่ัง 3 ทุ่มจึงเดิน

กลับมาท่ีรถ ตำารวจท่ีเฝ้าดู

อยู่ ได้แสดงตัวและขอตรวจ

ค้นภายในรถเก๋ง พบผ้าสบง

และจีวรซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า 

พร้อมถุงยางอนามัยอีก 1 กล่อง 

จึงได้นำาตัวกลับมาท่ีวัดโคก

สมานคุณ และแจ้งท่านเจ้า

อาวาสให้รับทราบก่อนทำาการ

ลาสิกขา.

บิ๊กตู่ชู ‘กัญชง-กัญชา’ เมนูแก้จน

ปทุมวัน • เมื่อวันพุธ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

กล่าวว่า วันน้ียินดีกับความสำาเร็จในการที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการปลูกพืชที่เพิ่ม

มูลค่าได้ อย่างกัญชงและกัญชาเป็นเรื่องที่น่ายินดีจากนโยบายของรัฐบาล โดยนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ผลักดันเรื่องน้ีมา 

สิ่งสำาคัญที่สุดมีทั้งคุณและโทษต้องระมัดระวัง ประเด็นสำาคัญทำาอย่างไรให้ฐานราก

เศรษฐกิจของเราดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะกัญชง

และกัญชา ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายอย่างที่มีศักยภาพ เราจะต้องหารายได้จากความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ถือเป็นอีกเมนูหน่ึงที่จะแก้ไขปัญหาความ

ยากจน รายได้ครัวเรือน ซึ่งจะเห็นว่าทุกอย่างดีขึ้นเยอะมาก ภายในระยะเวลาปีเศษๆ

ป้อมย้ำาระวังชายแดนเมียนมา

กรุงเทพฯ • พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำาฝ่ายความมั่นคง ให้ความสำาคัญ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ชายแดนไทย-เมียนมา ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ยังคุมเข้มมาตรการชายแดน 

ทั้งการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและสินค้าตามช่องทางผ่านแดนที่กำาหนด รวมทั้งเพิ่ม

ความเข้มข้นกวดขันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงาน สินค้า รวมทั้งอาวุธ

สงครามและยาเสพติดที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างทหาร

เมียนมากับ กกล.ชนกลุ่มน้อย ที่มีการปะทะกันด้วยอาวุธหนักและซุ่มโจมตีกัน ส่งผลให้

ประชาชนทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบและยังไม่มีแนวโน้มหรือท่าทีเจรจากัน โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ บ.ดอนไชย บ.แม่หละ ซึ่งกองกำาลังป้องกันชายแดนดูแลอพยพคนไทยในพื้นที่

เสี่ยงออกไปยังที่ปลอดภัยที่ผ่านมา.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สิระปิดฉาก

และศาลจังหวัดแพร่อาจใช้ดุลยพินิจรอการ

ลงโทษตามมาตรา 56 น้ี ให้แก่ผู้ถูกร้องได้

แต่การได้รับประโยชน์จากการล้าง

มลทินดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการลบล้างการ 

กระทำาความผิดในคดีอาญาหมายเลขดำา

ท่ี 812/2538 หมายเลขแดงท่ี 2218/2538 

ของศาลแขวงปทุมวัน ท่ีผู้ถูกร้องเคยต้องคำา

พิพากษาอันถึงท่ีสุด ว่ากระทำาความผิดเก่ียว

กับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริต ตามประมวล

กฎหมายอาญาได้ นอกจากน้ีข้อกล่าวอ้างขอ

ผู้ถูกร้องท่ีว่า เอกสารราชการท่ีผู้ถูกร้องส่งไป

ปรากฏว่ามีส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานผู้จัด

ทำา หรือผู้ครอบครอง รับรองความถูกต้อง ไม่

สามารถนำามารับฟัง ตามประมวลกฎหมาย

พิจารณาความแพ่งน้ัน 

เมื่อเอกสารดังกล่าวผู้อ้างส่งต่อศาล

รัฐธรรมนูญ รับรองสำาเนาความถูกต้อง อัน

ถือเป็นการรับรองว่าได้รับ หรือคัดถ่าย มา

จากผู้จัดทำาเอกสารเหล่าน้ัน ท้ังผู้ถูกร้องไม่

ได้อ้าง ถึงความไม่บริสุทธ์ิหรือความไม่ถูก

ต้องของข้อความในเอกสารน้ันว่าเป็นอย่างไร 

และท่ีถูกควรเป็นเช่นใด ศาลรัฐธรรมนูญจึง

มีอำานาจรับฟังเอกสารน้ี ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 27 และ

สามารถนำาเอกสารดังกล่าวมารับฟังเพ่ือ

ค้นหาความจริงว่าเป็นเช่นใดได้ ฉะน้ันข้อ

กล่าวอ้างของผู้ถูกร้องทุกข้อไม่อาจรับฟังได้

ดังน้ัน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า พ.ต.ต. 

เขมรินทร์ หัสศิริ เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา 

หมายเลขดำาท่ี 812/2538 หมายเลขแดง

ท่ี 2218/2538 ของศาลแขวงปทุมวัน และ 

พ.ต.ต.เขมรินทร์ไม่เคยยอมความกับผู้ถูกร้อง 

หรือถอนคำาร้องทุกข์คดี อันเป็นเหตุให้ศาล

แขวงปทุมวันได้จำาหน่ายคดีจากสารบบความ

ภายในระยะเวลาอุทธรณ์ เช่นน้ีคำาพิพากษา

ดังกล่าวจึงถึงท่ีสุดไปตามคำาพิพากษาของศาล

แขวงปทุมวัน ผู้ถูกร้องจึงเคยต้องคำาพิพากษา

อันถึงท่ีสุดของศาลแขวงปทุมวัน ว่าได้กระทำา

ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 341 ซ่ึงเป็นความผิดเก่ียว

กับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญา 

เมื่อผู้ถูกร้องเคยถูกคำาพิพากษาจนถึง

ท่ีสุดว่ากระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพย์ว่า

กระทำาโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมิให้

ใช้สิทธ์ิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) อัน

เป็นเหตุให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของผู้ถูกร้องส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101 (6)”

เลือกตั้งใหม่ใน 45 วัน

ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของนายสิระส้ินสุดนับแต่เมื่อใด ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 100 

บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเร่ิมต้นแต่วันเลือกต้ัง เมื่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา 101 บัญญัติว่าสมาชิกภาพของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อ (6) มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 98 ประกอบมาตรา 98 

บัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็น

บุคคลต้องห้าม มิให้ ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (10) เคย

ต้องทำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำาความผิด

เก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

มาตราดังกล่าว เป็นบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะ

ต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีห้าม

ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ันส้ินสุดลงเมื่อมี

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

กล่าวคือ ต้องไม่เคยต้องทำาพิพากษา

อันถึงท่ีสุดว่ากระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ท่ี

กระทำาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

มิใช่ต้องไม่มีอยู่ในขณะรับเลือกต้ังเท่าน้ัน แต่

ต้องไม่มีตลอดระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรด้วย หากสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรผู้น้ันมีเหตุใดเหตุหน่ึงตามท่ีบัญญัติ 

เป็นลักษณะต้องห้ามเม่ือใด ย่อมต้องทำาให้

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ัน

ส้ินสุดลงทันทีท่ีมีลักษณะต้องห้ามน้ัน 

จึงเป็นกรณีท่ีผู้ถูกร้องมีลักษณะต้อง

ห้ามต้ังแต่วันท่ีใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือวันท่ี 4 ก.พ.2562 

แล้ว แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 100 บัญญัติ

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เร่ิมต้ังแต่วันเลือกต้ัง เช่นน้ีสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงส้ิน

สุดลงนับแต่วันเลือกต้ังคือ 24 มี.ค.2562  

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรส้ินสุดลง ทำาให้มีตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต

เลือกต้ังว่างลง แต่ต้องดำาเนินการตราพระราช

กฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต

เลือกต้ังแทนตำาแหน่งท่ีว่างภายใน 45 วัน นับ

แต่วันท่ีตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าง

ลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรค 1 (1) 

ประกอบมาตรา 102 จึงให้ถือว่าวันท่ีตำาแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือวันท่ีศาล

รัฐธรรมนูญอ่านคำาวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดย

ชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

2561 มาตรา 76 วรรค 1 ท่ีบัญญัติให้คำา

วินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือวันท่ี 22 

ธ.ค.2564 

อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

นายสิระ ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (10) เป็นเหตุ

ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101 (6) นับแต่วันเลือกต้ังสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร คือ 24 มี.ค.2562 และ

ให้ถือว่าวันศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำาวินิจฉัย

ให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรค 

1 ท่ีบัญญัติให้คำาวินิจฉัยของศาลมีผลในวัน

อ่าน คือวันท่ี 22 ธ.ค.2564 เป็นวันท่ีตำาแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ีมาจากการเลือก

ต้ังแบบเขตว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 

วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 102 ”

ท้ังน้ี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ

เสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง เห็นว่านายสิระ

มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ทำาให้ต้อง

พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

‘สิระ’ คงต้องพักผ่อน 

ขณะท่ีนายทิวา การกระสัง ผู้แทนนาย

สิระเผยว่า จากน้ีไปนายสิระคงต้องพักผ่อน 

จะไม่ได้ทำาหน้าท่ี ส.ส. ทำาหน้าท่ีเพื่อสังคมต่อ

ไปในฐานะคนไทยคนหน่ึง จนกว่าจะมีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการเปล่ียน คนเราทำา

เพื่อประเทศ ไม่จำาเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร เพียงแต่ไม่มี ส.ส.ท่ีชื่อสิระ ส่วน

ท่ีนายสิระไม่มาเพราะมอบให้ตนมาฟังแทน 

โดยโทร.มาเมื่อ 06.00 น.ของวันน้ี บอกเพียง

จะเข้าสภาไปลงมติ ให้ตนมาฟังคดีน้ีแทน

เขากล่าวว่า ถ้าจะเรียกค่าตอบแทนคืน 

ก็ต้องพิจารณาว่าเราสุจริตหรือไม่ เรื่องน้ีเป็น

เรื่องของการตีความกฎหมายว่าคดีส้ินสุดหรือ

ยัง เรื่องเกิดข้ึนต้ังแต่เมื่อ 28 ปีท่ีผ่านมาท่ีมี

การตีความรัฐธรรมนูญฉบับน้ีย้อนหลัง ตนจึง

ขอฝากให้ดูว่าคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องน้ี มาตรา 98 (10) ให้รอดูคดีของนายก

รัฐมนตรีท่ีอยู่ครบ 8 ปี ว่าย้อนหลังหรือไม่ 

มาตรฐานจะเท่ากันหรือไม่

“ในฐานะนักกฎหมาย ไปดูว่าศาล

จะวินิจฉัยมาตรฐานเดียวกันหรือสองสาม

มาตรฐานว่าย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง แต่

อย่างไรเราก็ยอมรับคำาพิพากษา เพราะเราก็

อยู่ภายใต้กฎหมาย” นายทิวากล่าวยอมรับว่า

เคยคุยกับนายสิระ ซ่ึงก็ยอมรับว่าคนมีคดีไม่มี

ความสุข

นายทิวายังกล่าวท้ิงท้ายว่า ใครจะคิด

ว่าเขาเป็นคนไม่ดีกับประเทศน้ี แต่ตนว่าใช้ได้ 

ขณะท่ีเขาได้รับหน้าท่ีเขาก็ทำาหน้าท่ีเต็มท่ีท่ี

ได้รับ และเม่ือศาลให้พักผ่อนก็ต้องพักผ่อน 

ส่วนนายสิระจะส่งภรรยาสุดท่ีรักลงสมัครรับ

เลือกต้ังแทนหรือไม่ ก็ต้องข้ึนอยู่กับพรรคพลัง

ประชารัฐว่าใครจะลงแทน แต่ในส่วนของตัว

นายสิระคงเล่นการเมืองต่อไปไม่ได้ หากต้อง

คำาพิพากษาเพราะการตีความย้อนหลังแบบน้ี 

ซ่ึงต้องรอจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 

ในมาตราน้ี หากต้องคำาพิพากษาคือไม่จะเป็น

ต้องถูกจำาคุกหรือไม่ แบบน้ีทุกคนก็โดนหมด 

ย้อนหลังไปถึงการทำาความผิด 50 ปี 100 ปี 

มันเท่าเทียมกันทุกคน

ท้ังน้ี ล่าสุด สำานักการคลัง สภาผู้แทน

ราษฎร กำาลังตรวจสอบเพื่อเรียกคืนเงินเดือน

และรายได้ท้ังหมดของนายสิระท่ีได้จากสภา

ผู้แทนราษฎรต้ังแต่เดือน มี.ค.2562 ได้แก่ 

1.เงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง เดือนละ 

113,560 บาท ต้ังแต่วันท่ี 24 มี.ค.2562 ถึง

วันท่ี 22 ธ.ค.2564 2.เงินเดือนผู้ช่วย ส.ส.ของ

นายสิระ จำานวน 7 คน ต้ังแต่ 15,000-20,000 

บาท และ 3.ค่าเบ้ียประชุม-ค่าเดินทางต่างๆ 

ของนายสิระระหว่างดำารงตำาแหน่ง ส.ส. 

ขณะน้ีกำาลังอยู่ระหว่างรวบรวมว่า มี

จำานวนเงินจ่ายให้นายสิระไปท้ังหมดเท่าใด 

จะต้องเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์ หลังจาก

คำานวณวงเงินท่ีนายสิระต้องจ่ายคืนเสร็จแล้ว 

จะส่งหนังสือให้นายสิระรับทราบเพื่อคืนราย

ได้ท้ังหมดท่ีได้ไปให้สภาต่อไป

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม.

หัวหน้าภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิด

เผยว่า ข้ันตอนต่อไปเตรียมเรียกประชุมคณะ

ทำางานภาค กทม.ในเร็วๆ น้ี เพื่อนำารายชื่อ

บุคคลต่างๆ มาพิจารณาส่งสมัครรับเลือกต้ัง

ซ่อมในพ้ืนท่ีเขต 9 กทม.ของนายสิระ

ส่งเมีย ‘สิระ’ ลงแทน

จากนั้นเมื่อได้รายชื่อแล้วก็จะนำาเข้า

คณะกรรมการสรรหา ส.ส. ท่ีมี ร.อ.ธรรมนัส                                                          

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

เป็นประธานพิจารณาก่อน ท่ีจะส่งให้คณะ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐท่ีมี 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ

หัวหน้า พปชร. เห็นชอบต่อไป

รายงานข่าวจากแกนนำาพรรคพลัง

ประชารัฐเปิดเผยว่า สำาหรับตัวผู้สมัครท่ีจะ

ลงสมัครเลือกต้ังซ่อมแทนนายสิระ โดยจะ

สอบถามนายสิระก่อนว่าจะสนับสนุนผู้ใดลง

สมัครรับเลือกต้ังแทน ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะ

โยกนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ซ่ึงเป็นภรรยา

ของนายสิระ ท่ีเดิมวางตัวไว้ เป็นผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.ในเขตดอนเมือง  ย้ายกลับมาลง

สมัคร เลือกต้ังซ่อมในพ้ืนท่ีของนายสิระ ส่วน

สุดท้ายจะเป็นนางสรัลรัศม์ิหรือไม่ ก็ต้องข้ึน

อยู่กับกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไป

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะน้ีพรรคยังไม่ได้                                                        

นำาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของพรรคเพื่อไทย

ว่าจะส่งผู้สมัครหรือไม่อย่างไร แต่นายสุร

ชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อ

ไทย ถือเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีเดิม ปัจจุบันก็ลงทำา

พ้ืนท่ีมาโดยตลอดต่อเนื่องไม่เคยท้ิงพ้ืนท่ี ตรง

น้ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีจะนำาเข้าสู่การพิจารณาของ

พรรคเพื่อไทยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม

แน่นอนว่า ถ้าไม่ส่งจะทำาให้ประชาชนผิดหวัง 

และพรรคจะเสียโอกาส แต่สุดท้ายขอให้รอก

ระบวนการของพรรคก่อน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิ 

การพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จะมีการหารือในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเร็วๆ น้ี

ว่าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกต้ังหรือไม่ แต่พ้ืนท่ี

ดังกล่าว นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครของ

พรรคเพื่อไทย มีคะแนนเสียงเป็นอันดับท่ี 2 

ในการเลือกต้ังท่ีผ่านมา และอาจจะต้องรักษา

พ้ืนท่ีดังกล่าวไว้ โดยข้อสรุปท้ังหมดจะมีการ

เรียกหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรคเร็วๆ น้ี

นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.                                                              

บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์ 

เฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ช้ีขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. โดยระบุว่า “เสีย 

ใจด้วย สิระ เราเป็น นักเลง ไม่ซ้ำาเติมใครให้

จนมุม เราให้อภัยท่ีนายทำากับเราไว้มาก แต่

เราจะดูแลพ่ีน้องชาวหลักส่ี กทม.แทนนายเอง 

พักผ่อนให้สบาย เหนื่อยมามากแล้ว”.

กนง.คงดอกเบ้ีย

ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้

ต่อเนื่อง ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปรับเพ่ิม

ข้ึนช่ัวคราวจากราคาพลังงานเป็นหลัก แต่ยัง

ต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อโลกและการส่ง

ผ่านต้นทุน

ท้ังน้ี การระบาดของโควิด-19 สาย

พันธ์ุใหม่เป็นความเส่ียงสำาคัญต่อแนวโน้ม

เศรษฐกิจโดยรวมในระยะข้างหน้า จึงจำาเป็น

ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

โดยนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อเน่ืองจะ

ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายไว้ ประกอบกับมาตรการทางการเงิน

การคลังท่ีมีความต่อเนื่อง เน้นการฟ้ืนฟูและ

ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาท

สำาคัญในการส่งเสริมให้รายได้ฟ้ืนตัวอย่าง

เข้มแข็ง

นายปิติกล่าวว่า กนง.คาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะขยายตัว 0.9% ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน

จากเดิมท่ี 0.7% และจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 

2565 ท่ี 3.4% จากเดิมท่ี 3.9% ส่วนปี 2566 

คาดว่าจะขยายตัว 4.7% จากการฟ้ืนตัวของ

การใช้จ่ายในประเทศและนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติท่ีจะทยอยกลับมามากข้ึน

“เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะกลับมาได้สู่

ภาวะปกติต้นปี 2566 โดยส้ินปี 2564 การ

ฉีดวัคซีนคาดว่าได้ 70% ส่วนต้นปี 2565 ได้

บูสเตอร์เข็ม 3 ทำาให้การแพร่ระบาดของโอ

มิครอนน่าจะเป็นความเส่ียงท่ีไม่ยืดเย้ือในต้น

ปีหน้า ซ่ึงการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ

ในปี 2565 ได้คำานึงถึงมาตรการท่ีทางรัฐบาล

ประกาศไว้แล้ว เป็นเหตุผลท่ีปรับนักท่องเท่ียว

ลงเยอะในต้นปี 2565 แต่ประมาณการว่าฟ้ืน

ตัวค่อยเป็นค่อยไป เทียบกับคร่ึงปีหลังท่ีคาด

ว่านักท่องเท่ียวจะกลับมาเยอะ” เลขานุการ 

กนง.ระบุ

สำาหรับการฟ้ืนตัวในหลายสาขาธุรกิจมี

แนวโน้มปรับดีข้ึน สอดคล้องกับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ประเมินว่าการระบาด

ของสายพันธ์ุ โอมิครอนจะกระทบเศรษฐกิจ

ในช่วงแรกของปี 2565 โดยยังมีความเส่ียง

ด้านต่ำาท่ีผลกระทบอาจรุนแรงและยืดเย้ือกว่า

คาด ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์

การระบาด และความเข้มงวดของมาตรการ

ควบคุม นอกจากน้ี ยังต้องติดตามการฟ้ืนตัว

ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการจ้างงาน

และรายได้แรงงานท่ียังอยู่ต่ำา

ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะ

ปานกลางคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย และ

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2564 2565 

และ 2566 จะอยู่ท่ี 1.2%, 1.7%,  และ 1.4% 

ตามลำาดับ โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะเพ่ิมข้ึน

ช่ัวคราวจากปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะ

ราคาพลังงาน ซ่ึงคาดว่าจะคล่ีคลายในช่วง

คร่ึงหลังของปี 2565 โดยประเมินว่ายังมีความ

เส่ียงท่ีอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดในบริบท

ท่ีเงินเฟ้อโลกปรับสูงข้ึนเร็ว โดยจะติดตาม

พัฒนาการของปัจจัยข้างต้นอย่างใกล้ชิด

“ถ้าดูแลเงินเฟ้อด้วยนโยบายการเงิน 

ต้องมีการปรับอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงไม่ได้มีข้อ

จำากัดว่าข้ึนดอกเบ้ียไม่ได้ ข้ึนอยู่กับ กนง.เห็น

ว่าสมควรหรือไม่ ขณะเดียวกัน ต้องสื่อสารว่า

ธนาคารกลางให้ความสำาคัญกับเงินเฟ้อ ภาย

ใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ เป็นอีกเครื่องมือท่ี

ยึดเหน่ียวให้เงินเฟ้ออยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม” 

นายปิติกล่าว

นายปิติกล่าวว่า มาตรการภาครัฐและ

การประสานนโยบายมีความสำาคัญต่อการฟ้ืน

ตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุข

เพ่ือควบคุมการระบาดท่ีเอ้ือให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเน่ืองยังมีความสำาคัญ 

มาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดยเน้นการสร้างราย

ได้และเร่งเตรียมมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูและยก

ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีนโยบาย

การเงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวม

ยังผ่อนคลายต่อเนื่อง

สำาหรับมาตรการด้านการเงินและสิน                                                                

เชื่อ ควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับ                                                                         

ผลกระทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ 

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการพักทรัพย์

พักหนี้ และมาตรการอื่นๆ ของสถาบันการ                                                               

เ งินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้

สถาบัน การเงินเร่งสนับสนุนการรวมหนี้

สิ น เชื่ อที่ อยู่ อ าศั ยและสิน เชื่ อ รายย่ อย 

อื่นๆ (debt consolidation) และปรับปรุง

โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ให้เห็นผลในวง

กว้างและสอดคล้องกับความสามารถใน

การชำาระหนี้ของลูกหนี้ ในระยะยาว ภาย

ใต้กรอบการดำาเนินนโยบายการเงินที่มีเป้า

หมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับ

ดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็ม

ศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการ

เงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้น้ำาหนักกับการ

สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ 

ท้ังน้ี กนง.จะติดตามปัจจัยสำาคัญท่ี

ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ 
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ความเพียงพอของมาตรการการคลังและ

มาตรการด้านการเงินและสินเช่ือ และการ

ส่งผ่านต้นทุนท่ีสูงข้ึน โดยพร้อมใช้เคร่ือง

มือนโยบายการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมหาก

จำาเป็น

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม รับทราบผลและรู้สึกยินดีท่ีบริษัท Fitch 

Ratings (Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือ

ของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) 

ท่ี BBB+ และคงมุมมองความน่าเช่ือถือ

ของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมี

เสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยนายก

รัฐมนตรีเห็นว่าผลจากการคงอันดับความ

น่าเชื่อถือดังกล่าว สะท้อนความเชื่อม่ันของ

ความเข้มแข็งด้านนโยบายการเงินการคลังท่ี

รอบคอบของรัฐบาล และขอบคุณท่ี Fitch เชื่อ

ม่ันว่ารัฐบาลไทยสามารถบริหารจัดการความ

เส่ียงหน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึนได้เป็นอย่างดี สืบ

เน่ืองจากการดำาเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีมี

กลยุทธ์การบริหารหน้ีสาธารณะภายใต้กรอบ

วินัยการเงินการคลังท่ีเข้มแข็ง ท้ังน้ี นายก

รัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีได้ร่วมทำางานอย่างเข้มแข็ง เห็นผลอย่าง

ชัดเจนจนเป็นท่ียอมรับ

รายงานของ Fitch สะท้อนถึงความ

พยายามของรัฐบาลท่ีดำาเนินนโยบายทางการ

เงินและการคลังอย่างรอบคอบ การกู้เงินก็

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

และมีการดำาเนินมาตรการทางการคลังอย่าง

มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้

ประกอบการ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

จากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคโควิด-19.

ทนายแดง

ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ัง 2 เขตน้ีได้พิจารณา  

ส่วนท่ีพรรคกล้าส่ง ผู้สมัครในการ

เลือกต้ังซ่อม จะมาแบ่งคะแนนของพรรค

ประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ เพราะท้ัง 2 พรรค

น้ีมีฐานเสียงเดียวกันน้ัน นายจุรินทร์กล่าวว่า  

ไม่ขอพูดถึงพรรคอื่น เราจะทำาหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 

และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่ีดูแลภาค

ใต้คนใหม่ มีความม่ันใจว่าพรรคจะได้รับเสียง

ตอบรับท่ีดีท้ัง 2 เขต

ผู้ส่ือข่าวถามว่า พรรคพลังประชารัฐ

ไม่ส่งลงสมัครในการเลือกต้ังซ่อมท่ี จ.ชุมพร 

เพราะต้องการหลีกทางให้นายชุมพล จุลใส 

อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ท่ีมีสัญญา

ใจว่าจะย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ จะ

ต้องสอบถามข้อเท็จจริงจากนายชุมพลหรือไม่ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่จำาเป็น เพราะเราม่ันใจ

ในคนของเรา ส่วนเรื่องสัญญาใจน้ัน ไม่ทราบ 

เม่ือถามย้ำาว่า เกรงว่าฐานพรรคประ 

ชาธิปัตย์ใน จ.ชุมพรจะถูกดูดหรือไม่ หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ม่ันใจในคนของ

เรา และไม่มีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าว

ถึงกรณีท่ีมีข่าวว่านายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต

ส.ส.อุบลราชธานี จะย้ายไปพรรคใหม่ พร้อม

จะนำาทีมงาน และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ซ่ึงเป็น

หลานของนายวิฑูรย์ไปด้วยว่า สำาหรับนาย

วุฒิพงษ์ยังยืนยันเหนียวแน่น และจะทำางาน

ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป

ทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีส่งผู้สมัครเลือกต้ัง

ซ่อมสงขลา เขต 6 แต่ไม่ส่งผู้สมัครชุมพรเขต 

1 ว่า โฆษกพรรคได้ช้ีแจงเรื่องน้ีไปแล้ว ส่วน

จะส่งผลกระทบกับพรรคหรือไม่น้ัน ไม่เป็นไร 

และการให้นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน 

กรรมการบริหารพรรคท่ีดูแลพ้ืนท่ีภาคตะวัน

ออก ไปเป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ังพ้ืนท่ีภาค

ใต้น้ัน ไม่มีปัญหาอะไร

ป้อมมั่นใจคว้าชัยสงขลา

เมื่อถามว่า เหตุใดไม่ให้ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ซ่ึงเดิมรับผิด

ชอบพ้ืนท่ีภาคใต้ดูแลการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เป็นไรหรอกเปล่ียน

คนบ้าง เมื่อถามย้ำาว่านายสุชาติ จะทำาให้ชนะ

เลือกต้ังคร้ังน้ีได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว

ว่า ได้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรค ให้สัมภาษณ์กรณีท่ีมีกระแส

วิพากษ์วิจารณ์นายสุชาติไม่คุ้นชินพ้ืนท่ีภาค

ใต้ การไปเป็นผู้อำานวยการเลือกต้ังซ่อมจะส่ง

ผลกระทบอะไรหรือไม่ว่า สื่อรู้ได้อย่างไรว่าไม่

คุ้นชิน เขาลงพ้ืนท่ีหาดใหญ่บ่อยจะตาย ความ

คุ้นชินไม่ใช่ประเด็น ประเด็นอยู่ท่ีการทำางาน

ของผู้อำานวยการเลือกต้ัง ผู้สมัคร และกระแส

ความนิยม มีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่ผู้อำานวย

การเลือกต้ังเพียงอย่างเดียว 

เม่ือถามว่าเป็นห่วงจะเสียสถิติชนะ

เลือกต้ังซ่อมทุกคร้ังหรือไม่ นายชัยวุฒิ ตอบ

ว่า ไม่ทราบ ตอบไม่ได้ ยังไม่ได้เลือกต้ัง ส่วนท่ี

ให้นายสุชาติไปคุมการเลือกต้ัง แทน ร.อ.ธรรม

นัส ต้องไปถามหัวหน้าพรรค เพราะเป็นความ

คิดของหัวหน้าและท่ีประชุมพรรค 

เม่ือถามย้ำาว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

การให้นายสุชาติไปคุมเลือกต้ังเหมือนเป็นการ

กล่ันแกล้งทางการเมือง เพราะไม่เช่ียวชาญ

พ้ืนท่ี นายชัยวุฒิกล่าวว่า ไม่เก่ียว การเลือกต้ัง

ซ่อมแพ้หรือชนะไม่ได้มีผลอะไรทางการเมือง 

การเลือกต้ังมีโอกาสแพ้ชนะได้หมด และขอ

ย้ำาว่าผลการเลือกต้ังไม่ได้ข้ึนกับหัวหน้าทีม 

เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ได้มองท่ีตัวคน

ดำาเนินการเพียงอย่างเดียว ใครดำาเนินการ

ก็ไม่ต่างกัน เพราะพรรคเราช่วยกันทำางาน

อยู่แล้ว ไม่ได้หมายความว่าส่งไปคนเดียว 

เพราะต้องไปกันท้ังหมดไปช่วยกันในนาม

พรรค อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และเท่า

ท่ีดูตัวผู้สมัครท่ีคัดเลือกมาก็ดูดี ดูโปรไฟล์มี

คุณภาพ เป็นความหวังของคนสงขลาท่ีจะ

ทำางานการเมืองให้ต่อไปในอนาคต 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพรรายงานว่า ก่อน

หน้าน้ี นายชลิต อาจหาญ หรือทนายแดง 

อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคพลัง

ประชารัฐ ในการเลือกต้ังปี 62 ซ่ึงได้คะแนน

เป็นอันดับสองกว่า 3 หมื่นคะแนน และได้

แสดงความจำานงจะลงเลือกต้ังซ่อมในคร้ัง

น้ี ได้ โพสต์ภาพเปิดศูนย์ประสานงานพรรค

พลังประชารัฐในพ้ืนท่ีตำาบลครน อำาเภอสวี 

และมีการติดป้ายรูปตนเองเป็นสมัครสมัคร 

ส.ส.ชุมพร เขต 1 และเว้นช่องใส่หมายเลขผู้

สมัครไว้ แต่ภายหลังพรรคพลังประชารัฐมีมติ

ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี

ล่าสุดเวลา 12.15 น. นายชลิตได้โพสต์

หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชา

รัฐ ลงวันท่ี 22 ธ.ค.64 ผ่านเฟซบุ๊ก โดย

มีเน้ือหาเรียน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค ข้าพเจ้านายชวลิต อาจหาญ 

สมาชิกเลขท่ี 00000464 ขอลาออกจากการ 

เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ นับต้ังแต่บัดน้ี

เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อดำาเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวข้องต่อไป 

พร้อมกันน้ี นายชลิตได้โพสต์ข้อความ

ด้วยว่า “วาระสุดท้ายกับพรรคพลังประชารัฐ 

ไม่อาจยอมรับได้กับการไม่ส่งผู้สมัครรับเลือก

ต้ังซ่อมชุมพร เขต 1 โดยไม่ปรากฏเหตุผล

อันสมควร ท้ังๆ ท่ีพรรคมีมติไปแล้วก่อนหน้า

น้ีไม่ก่ีวัน ซ่ึงการเลือกต้ังท่ัวไปวันท่ี 24 มี.ค.

62 แทบจะหาตัวผู้สมัครไม่ได้ ตนอาสา

ลงสมัคร และพรรคได้ส่งมาแล้ว ได้ลำาดับ

ท่ี 2 ด้วยคะแนน 32,219 คะแนน นอกจากน้ี 

พรรคได้ส่งทุกๆ การเลือกต้ังซ่อมท่ีผ่านมา ตน

ทำาเต็มท่ีกับการเลือกต้ังท่ัวไปและทำาต่อเนื่อง

จนถึงวันน้ีในนามพรรค โดยใช้ค่าใช้จ่ายส่วน

ตัวทุกบาททุกสตางค์ เป็นผู้สมัครคนเดียวและ

คนสุดท้ายในจังหวัดชุมพรท่ีทำางานให้พรรค

ในขณะน้ี

อยู่ร่วม พปชร.ไม่ได้แล้ว

“การไม่ส่งเท่ากับปิดทางเลือกและ

โอกาสท่ีดีท่ีสุดของพ่ีน้องประชาชนชาวชุมพร

ในการสร้างสังคมท่ีดีกว่าเดิมเพ่ือลูกหลาน

ในอนาคต ในทางกลับกัน ผมมองว่าพรรค

กลับส่งเสริมสังคมแบบเดิมๆ ท่ีชาวชุมพรไม่

ต้องการ ในสายตาของผม เมื่อพรรคเป็นเช่นน้ี 

จึงเป็นท่ีพ่ึงของชาวชุมพรไม่ได้อีกต่อไป พรรค

ไม่เหมือนท่ีผมคิดและหวังต้ังแต่แรก ผมจึงไม่

อาจอยู่ร่วมกันกับพรรคการเมืองน้ีได้อีกต่อไป 

จึงขอลาออกนับแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ขอขอบคุณ

ผู้ใหญ่ในพรรคท่ีสนับสนุน ขอกราบขอโทษพ่ี

น้องชาวชุมพร ผมได้ทำาเต็มท่ีและดีท่ีสุดแล้ว 

ความต้ังใจของพ่ีน้องชาวชุมพรจะต้องไม่เสีย

เปล่า ผมขอสัญญา” นายชลิตระบุ

ต่อมา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค

พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า  ตอน

น้ีพรรคระงับใบลาออกไว้อยู่ เขาน้อยใจ ซ่ึง

พรรคมีเหตุผล ทางทนายแดงก็มีเหตุผล และ

ตอนน้ีพรรคกำาลังพิจารณาอยู่ว่าจะทบทวน

เรื่องการเลือกต้ังซ่อมของชุมพรหรือไม่ เพราะ

การรับสมัครเลือกต้ังซ่อมเร่ิมวันท่ี 23 จนถึง

วันท่ี 27 ธ.ค. ยังมีเวลาท่ีจะทบทวนอยู่ ต้อง

รอคุยกันภายใน 

วันเดียวกัน นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิ

ปรัฐบาล) เปิดเผยว่า พรรคร่วมรัฐบาลเตรียม

ย่ืนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.และร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ต่อนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันท่ี 23 ธันวาคม 

เวลา 11.00 น. โดยเน้ือหาถือว่าเรียบร้อยได้

ข้อยุติในภาพรวม แม้มีบางประเด็นท่ียังเห็น

ไม่ตรงกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล แต่จะ

ใช้กลไกของกรรมาธิการฯ เพื่อแปรญัตติแก้ไข 

อย่างไรก็ดี จากการหารือกับนายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.ท่ี

ผ่านมา ทำาให้ทราบถึงแนวทางพิจารณา และ

เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติในประเด็น

ท่ี ส.ส.เห็นต่างจากร่าง พ.ร.ป.ท่ีเสนอโดยคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)

สำาหรับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการ 

เมืองท่ี กกต.ยกร่างและทำาความเห็นน้ัน 

ยอมรับว่าแก้ไขเพียงรายละเอียดตัวเลขของ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

แต่ไม่พบการแก้ไขปัญหาของนายทะเบียน

พรรคการเมืองและพรรคการเมือง ดังน้ัน

หากให้ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของ

รัฐบาล ท่ีเสนอรัฐสภา โดยการยกร่างของ 

กกต. เป็นร่างหลักในการพิจารณา เช่ือว่า

จะไม่เป็นปัญหาในกระบวนพิจารณา และ 

ส.ส.สามารถเสนอแก้ ไขได้ โดยเฉพาะ

ประเด็นการเลือกต้ังข้ันต้นเพ่ือหาผู้สมัคร 

ส.ส. (ไพรมารีโหวต) ท่ีเสนอให้แก้ไขให้ใช้

ตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัดเป็นผู้

แสดงความเห็นต่อรายช่ือผู้สมัคร ส.ส. ท่ี

พรรคการเมืองจะส่งลงเลือกต้ัง โดยไม่มีการ

ลงมติ ซ่ึงต่างจากกฎหมายฉบับเดิม ท้ังน้ี

การแก้ไขประเด็นดังกล่าาวพรรคร่วมรัฐบาล

พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับมาตรา 

45 ของรัฐธรรมนูญ วรรคสอง ท่ีกำาหนดให้

สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง

ในการกำาหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับ

เลือกต้ังอย่างกว้างขวาง

นายนิกรกล่าวด้วยว่า ประเด็นท่ียัง

เห็นต่างคือ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. ท่ี กกต. 

และพรรคเพื่อไทยเสนอให้ใช้หมายเลขเดียว 

กัน ท้ังการสมัครแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี                                                          

รายชื่อ แต่ของพรรคร่วมเสนอให้แยกคนละ

เบอร์ โดยเหตุผลสำาคัญท่ีพรรคร่วมเสนอดัง

กล่าว เพื่อไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 90  

สำาหรับปฏิทินทำางานต่อการแก้ร่าง พ.ร.ป.ท้ัง 

2 ฉบับ คาดว่าภายในกลางเดือน ม.ค.65 

รัฐสภาจะพิจารณาในวาระรับหลักการ และ

ต้ังกรรมาธิการพิจารณา โดยรัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้พิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน

นับจากวันท่ีรับหลักการ ดังน้ันเช่ือว่าการ

พิจารณาจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.65.

สนามบินน้ำา • เมื่อวันพุธ สำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับสูง ของนายวรวิทย์ สุขบุญ                                                            

กรณีพ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรม 

การ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 ที่ผ่าน

มา โดยนายวรวิทย์ แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 

21,674,223 บาท ได้แก่ เงินสด 300,000 

บาท, เงินฝาก 2,679,391 บาท, เงินลงทุน 

2,675,058 บาท, ที่ดิน 7,500,000 บาท, 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท, 

ยานพาหนะ 1,845,200 บาท, สิทธิและ

สัมปทาน 4,208,577 บาท, ทรัพย์สินอื่น 

(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 465,996 

บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 118,276 

บาท 

สำาหรับรายการทรัพย์สินอื่นของนาย

วรวิทย์ และนางสุดใจ สุขบุญ คู่สมรส มี

มูลค่ารวม 685,996 บาท ประกอบด้วย 

สร้อยคอทองคำา 2 บาท จำานวน  1 เส้น 

มูลค่า 40,000 บาท, พระเลี่ยมทอง จำานวน 

11 องค์ มูลค่ารวม 200,000 บาท, แหวน

ทองคำา แหวนเพชรและแหวนพลอย 3 วง 

มูลค่ารวม 60,000 บาท, พระเครื่องและ

พระพุทธรูป ระบุว่าไม่ทราบมูลค่า ท้ังน้ี 

นายวรวิทย์และนางสุดใจมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 

30,323,758 บาท หน้ีสินทั้งสิ้น 118,276 

บาท ปัจจุบันนายวรวิทย์ได้สมัครเป็นตุลาการ                                                                

ศาลปกครองสูงสุด โดยผ่านการสอบข้อ

เขียนรอบแรก โดยจะมีการกำาหนดเข้าสอบ

สัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 

ก.พ.65.

เปิดกรุ‘วรวิทย์’พ้นเก้าอี้เลขาฯป.ป.ช.
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